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Inngangur
Að vilja frið, öryggi og frelsi til athafna og orða er í grunneðli okkar sem

manneskjur, gildi sem almenn samstaða er um. Lýðræðislegu skipulagi
samfélagsins okkar er ætlað að reisa skjaldborg um þessi mikilvægu gildi. Sótt
hefur verið að þeim úr öllum áttum með sívaxandi þunga undanfarin ár og
lýðræðið okkar hefur látið undan. Valdið hefur færst í auknu mæli frá okkur,
fólkinu í landinu, frá kjörnum fulltrúum okkar til ókjörinna
embættismanna, jafnvel í fjarlægum löndum, fjölmiðlar gegna ekki lengur
lýðræðislegu hlutverki sínu heldur þjóna sérhagsmunum og erlend
stórfyrirtæki stjórna að miklu leyti hvað við megum sjá og heyra og kippa á
sama tíma rekstrargrundvelli undan óháðum íslenskum fjölmiðlum. Þátttaka
Íslendinga í stríðsrekstri, frekar en að vera boðberar friðar, er skýrt dæmi að
mínu áliti um að farið er á svig við vilja almennings.

Meira en veislustjóri
Það er tímabært að við spornum gegn þessari óheillaþróun. Hingað til

hefur embætti forseta Íslands verið að mestu táknrænt, veislustjóri sem kostar
okkur mikla fjármuni en skilar litlu. Framboð mitt undir kjörorðunum
„Virkjum Bessastaði“ er það eina sem hefur á stefnuskrá sinni að embættið
verði virkjað til að standa vörð um lýðræðið, þróa það og e�a, auk þess að gera
það að leiðandi a�i í friðarmálum á alþjóðavettvangi.

Bók þessi var fyrst ge�n út 1996 og kemur núna út í nýrri útgáfu. Ég tel
mikilvægt að kjósandi í lýðræðissamfélagi geti tekið upplýsta ákvörðun þegar
hann ver atkvæði sínu og er því markmiðið með henni að annars vegar kynna
ítarlega stefnu framboðsins, hvernig má útfæra hana og útskýra hvernig hún
sé vel framkvæmanleg og vænleika hennar fyrir þjóðina og hins vegar að
kynna persónuna sem stendur að baki framboðinu, ágrip af lífshlaupi mínu,
baráttunni fyrir hugsjóninni um frið og betra lýðræði sl. 3 áratugi og af
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hverju ég er líklegur til að láta hendur standa fram úr ermum og láta hana
rætast.

Nýsköpun
Ferill minn í viðskiptalí�nu hefur einkennst af sköpunargleði, mikilli

vinnusemi og baráttu við ótal ljón sem hafa verið á vegi mínum.
Frumkvöðullinn í mér kom fram strax á æskuárunum og rek ég söguna frá
byrjun og staldra við nýsköpunarverkefni eins og að innleiða og kynna fyrir
Íslendingum kreditkort með stofnun fyrsta kreditkortafyrirtækisins á Íslandi,
nýtingu tölvutækninnar í atvinnurekstri o.m.�.

Ég segi frá bæði sigrum og ósigrum, hvernig ég hef oftar en einu sinni
orðið að byrja upp á nýtt með tómar hendur, þ.á.m. þegar ég ánafnaði
megninu að eigum mínum í þágu hugsjónarinnar við stofnun Friðar 2000.
Ég hef alltaf gengið óttalaus til verks, vitandi innra með mér að mér tækist að
reisa mig við efnahagslega en í dag rek ég blómlegt fyrirtæki og heimili í
þremur löndum, allt saman skuldlaust.

Ég fer ítarlega y�r stefnuna og útfærslu hennar sem miðar að því að
forsetaembættið ávinni sér virðingu með því að standa vörð um lýðræðið og
gera gagn á alþjóðlegum vettvangi í þágu friðar. Heimsþekktir fræðimenn og
friðarverðlaunaha� Nóbels, hafa sannreynt hugmyndirnar mínar og er farið
vel y�r það í bókinni.

Þöggunarmúrinn
Einnig fer ég y�r fyrri þátttöku mína sem forsetaframbjóðandi og það

mótlæti sem ég orðið fyrir af hálfu ráðandi aðila, leyndra valdhafa, sem hafa
gert allt til að þagga niður í boðskap mínum og ráðast þannig gegn grundvelli
lýðræðisins í þágu eigin hagsmuna. Til að brjótast í gegnum þennan
þöggunarmúr hef ég stundum tekið til bragðs að efna til mótmæla þar sem
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leikrænir tilburðir hafa verið viðhafðir, vitandi að það var eina leiðin til að fá
athygli fyrir málstaðinn. Í staðinn gaf ég þessum aðilum færi á að kalla mig
nöfnum og fæða dómstóli götunnar, sem ég óttast ekki að upplýstir
kjósendur sjái ekki í gegnum. Ég tel það samfélagslega skyldu mína að
upplýsa um þetta því ef við vitum ekki hverjir eru óvinir lýðræðisins, verður
okkur lítt ágengt í viðleitni okkar til að bæta það. Ég vara viðkvæma við að
þegar ég lýsi þessum aðförum nota ég stundum óhe�að orðbragð, óbreytt
eins og það rann fram á ritvanginn og kaus ég að láta það standa þannig svo
lesandinn skynjaði betur að ég hef djúpstæðar til�nningar þegar kemur að
þeirri aðför að lýðræðinu sem þarna er lýst.

Ráðist á boðberann
Mikill undirróður hófst gegn minni persónu bæði í fjölmiðlum þegar ég

fyrst kynnti hugmyndafræðina að Virkja Bessastaði til friðar- og
lýðræðisþróunar fyrir nær þremur áratugum. Flestu var til tjaldað til að draga
úr trúverðugleika boðskapsins.

Á tímabili voru 37200 tilvitnanir að �nna um mína persónu á netinu,
mikið nafnlaus níðskrif. Þetta reyndi auðvitað á fjölskyldu mína, en mér
tókst að byggja upp brynju gegn þessu og hélt ótrauður áfram.

Boðskapurinn er of mikilvægur til að gefast upp. Mín von er að þjóðin
muni öðlast þann þroska til að sjá í gegnum rykið sem reynt er að þyrla upp
til að skyggja á það góða málefni að Virkja Bessastaði.

Þrjár sýnir
Þegar ég var að undirbúa stofnun Friðar 2000 birtist mér skýr mynd í

hugleiðslu þar sem mér var sýnt með óyggjandi hætti að ég væri að hefja
vegferð sem myndi taka marga áratugi. Að ég væri tannhjól í stærra verki sem
stefnir á að umbreyta heimsmynd okkar frá hernaði til friðar. Það er engin
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tilviljun að ég er nú mættur aftur 28 árum eftir að ég kynnti fyrst í
aðdraganda forsetakosninga árið 1996 hugmyndafræðina að virkja embætti
forseta Íslands til friðar- og lýðræðisþróunar.

Skilaboðin komu til mín með þremur sýnum sem ég lýsti með ljóðum í
fyrri útgáfu þessarar bókar fyrir 28 árum. Þannig var mér veittur sá innri
styrkur sem ég þurfti á að halda til að ganga einn gegn straumnum þröngan
og grýttan stíg til Bessastaða til að kynna þjóðinni framtíðarsýn fyrir embætti
forseta Íslands.

Fordómar
Ef fólk les þessa bók með opnum huga og án þeirra lágkúrulegu

sleggjudóma og fordóma sem reynt hefur verið að umvefja um persónu mína
með ómálefnalegum aðdróttunum, slúðri og lygum á undanförnum árum,
er ég þess fullviss að margir munu átta sig á því að ég hef margt fram að færa
sem myndi auka veg og virðingu forsetaembættisins hér heima, jafnframt því
að yrði ég kjörinn forseti Íslands væri alþjóðlegu friðarhrey�ngunni þannig
ge�ð mikilvægt tækifæri til að valda straumhvörfum á alþjóðavettvangi í
friðarmálum.

Fordómar gegn þeim sem hafa verið á undan samtímanum í boðskap
sínum hefur einkennt mannkynið öldum saman. Á Íslandi eru til fræg dæmi.
Það tók landsmenn hálfa öld að byggja fyrstu virkjun landsins eftir að Einar
Ben kynnti þær hugmyndir fyrir daufum eyrum í byrjun síðustu aldar. Þá
riðu einnig sunnlenskir bændur til Reykjavíkur til að mótmæla símanum.
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Árið 2025
Næsta ár, rúmum 30 árum eftir að ég fékk sýnina, kemur fram í ljóðinu

Paradís á jörð í bókinni sem ég lét dreifa á öll heimili landsins árið 1996:

Stóllinn færðist hægt í gegnum mannfjöldann
framhjá pýramídanum mikla
burðarmennirnir silkiklæddir

fólkið var fyllt gleði
loksins var dagur friðar

þetta er árið 2025
loks var Hann hér

skipið stórt sem borg lýsti upp himininn
glitrandi sem perla í sólskini
ekkert hljóð nema fagnarhróp

mannkyns frjálst frá stríðsfjötrum
nú var paradís á jörð.

Tvö önnur ljóð eftir sýnum eru einnig í 1996 útgáfu bókarinnar:
Ljós til friðar
Hvítir svanir

Sýnirnar þrjár sem ég lýsti í ljóðum veittu mér sálrænan styrk til að takast
á við áratuga baráttu á móti straumnum. Þær lýsa með táknrænum hætti
ákalli mannkyns til friðar og mögulegum áfanga í friðarmálum árið 2025.

Árið 2025 hefst fáeinum mánuðum eftir að nýr forseti verður kjörinn á
Íslandi nú í sumar. Íslenska þjóðin hefur tækifæri til að verða við kallinu að
nýta þetta embætti til að valda straumhvörfum til góðs á alþjóða vettvangi.
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Taktu upplýsta ákvörðun
Það fer um mig hrollur að fyrsta framlag ríkisstjórnarinnar til „friðar” í

Úkraínu ha� verið að leggja til Íslenskar �ugvélar undir vopna�utninga. Með
þeirri aðgerð tók Ísland beinan þátt í styrjöld sem var svo trompað í Silfri
RÚV af forseta Íslands með einhliða stríðsáróðri eins og ég sagði í
aðdraganda forsetakosninga að hann myndi gera á örlagastundu ef kjörinn í
embætti. Hafa Íslendingar ekkert betra fram að færa en þetta óráðshjal? Það
er nýtt fyrir mér að hægt sé að stilla til friðar með vopnum og stríðsáróðri.

Stuðningur Íslands við stríð er tímaskekkja

Í stað þess að eyða fjármunum þjóðarinnar í hernaðarbrölt sem mun engu
skila þegar á reynir, vil ég virkja embætti forseta Íslands til að auka
þjóðartekjur um hundruði milljarða með því að gera landið að miðstöð
friðar- og lýðræðisþróunar í heiminum. Þannig vil ég að þjóðin fái tekjur frá
Bessastöðum í stað reikninga fyrir tilgangslausar veislur forseta.

Lestu bókina

Það er trú mín að meirihluti Íslendinga myndu vilja sjá stefnumál mín
fyrir forsetaembættið verða að veruleika. Ef þú ert einn af þeim en ert í vafa
um hvort að ég sé rétti maðurinn til verksins, þá hvet ég þig til að lesa bókina
og takir að því loknu upplýsta ákvörðun um hvernig þú telur að verðmætu
atkvæði þínu verði best varið.

Fyrri hluti bókarinnar er viðbót ge�n út árið 2024, unnið að hluta úr
blaðagreinum sem voru birtar síðan fyrri bókin kom út 1996.

Seinni hlutinn er upprunalega bókin sem dreift var á öll heimili landsins
fyrir 28 árum síðan. Boðskapurinn hefur í raun ekkert breyst,
hugmyndafræðin um að Virkja Bessastaði stendur enn fyllilega fyrir sínu.
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Lífságrip

Þrautseigja vinnur þrautir allar
Ég veit best sjálfur að ég er heill í mínum boðskap og að hugmyndafræðin

að Virkja Bessastaði til friðar- og lýðræðisþróunar gæti valdið straumhvörfum
til hins betra fyrir velferð Íslendinga og verið mikilvægt innlegg til að leiða
heimsbyggðina til friðar í framtíðinni. Þessvegna gefst ég aldrei upp þótt ég
ha� mátt ganga grýttan og þröngan stíg í vegferð minni til Bessastaða.

Sú hugljómun sem ég fékk fyrir þrjátíu árum þá fertugur, og sýnirnar sem
birtust mér í hugleiðslu, sérstaklega þegar mér var sýnt ártalið 2025 þá 30 ár
inní framtíðina, hafa hjálpað mér að öðlast þann kraft og óbilgjarna trú á
framtíðina hvað varðar hlutverk Íslands til friðar- og lýðræðisþróunar fyrir
heimsbyggðina. Því er ekki að neita að stundum hefur þessi ganga reynst
er�ð. En í hvert sinn sem ég hef ætlað að hætta hefur eitthvað gerst sem hefur
rekið mig áfram í næstu ferð til Bessastaða.

Friðarbandalag þjóðanna
Í fyrsta forsetaframboðinu 1996 hringdi föðursystir mín í mig. Hún bjó

árum saman í næsta húsi við Vigdísi Finnbogadóttur forseta við hlið Háskóla
Íslands. Henni var nokkuð mikið niðri fyrir og sagði “þinn tími er ekki
kominn”. Síðan lét hún mig fá afrit af bréfum sem hún hafði sent �eiri árum
áður til Vigdísar með hugmyndum að friðarbandalagi þjóðanna. Mér fannst
það ótrúlegt að svona nákominn ættingi minn hafði verið að vinna með
nánast nákvæmlega sömu hugmyndafræði og ég sjálfur.
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Geng aldrei frá hálfkláruðu verki
Ég er vinnusamur og geng aldrei frá hálfkláruðu verki. Þetta hefur

einkennt minn lífstíl frá unga aldri, allt frá því að ég byrjaði að framleiða og
selja jólakort um 12 ára gamall. Mér tókst að kaupa handsnúna fjölritunarvél
fyrir eitthvað slikk hjá Slippfélaginu í Reykjavík og setti upp litla prentsmiðju
í kjallaranum á æskuheimilinu í Kleppsholti. Þetta var einslita frumstæður
fjölritari en mér tókst að prenta jólakort í litum með því að setja kortin
nokkrum sinnum í gegn. Gekk síðan húsin í hver�nu að selja kortin.

Sköpunargleðin var rík í mér og áhugi á viðskiptum mikill. Ég setti upp
leikhús í bílskúr föður míns og byggðum þar upphækkaðan pall sem svið.
Setti síðan yngri systur mínar tvær og son elstu systur minnar, í að selja miða
til unglingana í hver�nu. Systursonur minn sem er þremur árum yngri en ég,
Jón Gunnarsson sem síðar varð dómsmálaráðherra, kvartar stundum y�r því
við mig að ég ha� verið harður húsbóndi og þrælað þeim út. Í raun var ég
bara að kenna þeim að vinna með skipulögðum hætti.

Ástþór með systrunum tveimur sem eru með Jóni Gunnarsson
á milli sín í veiðiferð við Þingvallavatn.
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Næsta verkefnið var skólablaðið Gosi sem ég gaf út á grunnskóla árum
mínum í Langholtsskóla. Safnaði auglýsingum frá fyrirtækjum og greinum
frá nemendum. Síðar þegar ég var orðinn 17 ára stofnaði ég tímaritið Jónínu
með tveimur félögum mínum sem varð �jótt stærsta tímarit landsins og
fyrsta blaðið sem prentað var með kápu í lit.

Tímaritið stóð fyrir tónleikum í Háskólabíó með helstu poppstjörnum
þess tíma. Miðarnir seldust allir upp, færri komust að en vildu og fjölmennur
hópur unglinga herjaði á glugga og hurðir Háskólabíós til að reyna að komast
inn. Svo óheppilega vildi til að hópurinn braut rúðu í andyrinu. Stjórnandi
hússins varð ævareiður og sagðist aldrei myndi leigja mér Háskólabíó aftur.
Það var síðan gleymt þegar Friður 2000 áratugum síðar hélt þar
styrktartónleika fyrir Kósovo.

Fyrsta íslenska kreditkortafyrirtækið
Föður mínum leist ekkert á þessa útgáfustarfsemi mína og skipaði mér að

selja tímaritið og fara til náms í Bretlandi. Það voru góð ráð sem varð síðan
uppha�ð að því að ég kynntist því að búa erlendis sem leiddi síðan til að ég
stofnaði fyrsta kreditkortafyrirtæki landsins, Kreditkort hf síðar Borgun.

Á þessum árum voru hvorki til kreditkort né debetkort á Íslandi.
Bankarnir voru �estir í ríkiseigu og stjórnað af pólitískum klíkum sem vildu
ekki sjá neina alþjóðlega greiðslumiðlun í landinu þrátt fyrir að búið væri að
innleiða greiðslukort um nær allan heim.

Menn þurftu að bíða í biðröðum eftir bankastjórum til að fá smálán,
kallað að slá víxil. Algengt var að ávísanir væru notaðar eins og keðjubréf í
viðskiptum. Menn gáfu oft út innistæðulausa tékka í trausti þess að það tæki
þrjá daga fyrir ávísunina að fara í gegnum ker�ð og út af reikningi
viðkomandi. Stór hluti íslensks viðskiptalífs keyrði á svona gúmmítékkum.

Ég var í nokkur ár að þróa viðskiptaáætlun fyrir innleiðingu debet og
kreditkorta á Íslandi. Hér voru mjög sérstakar aðstæður, m.a. gjaldeyrishöft
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og meira og minna allt lánaker�ð keyrði á víxlum. Ég innleiddi þá séríslensku
útgáfu af rekstrinum að fólk afhenti okkur tryggingavíxil sem síðan var
notaður af viðskiptabanka okkar til tryggingar á úttektum korthafans hjá
fyrirtækjum.

Fyrst átti fyrirtækið að heita Gírókortið. Til að kanna undirtektir hjá
almenningi gekk ég sjálfur í hús og bauð fólki að sækja um kort. Síðan ákvað
ég að reyna að ná samstar� við erlenda greiðsluþjónustu til að gera þetta að
alþjóðlegu korti. Á þessum tíma voru samskipti fyrirtækja að mestu í gegnum
TELEX vélar. Ég sat við þá vél kvöld eftir kvöld að senda mismunandi
kortafélögum erlendis beiðni um samstarf. Á endanum náði ég sambandi við
y�rstjórn Eurocard í Brussel sem var samstarfsaðilinn með Mastercard. Þeir
buðu mér að koma til viðræðna.

Ég var aðeins 28 ára gamall og því í raun allt of ungur til að kynna þetta
nýja Íslenska fjármálafyrirtæki þannig að tekið væri mark á því. Ég safnaði því
liði af fjárfestum m.a. skipamiðlara, útgerðarfyrirtæki og �eirum til að mynda
bakland sem ég gæti kynnt í Brussel.

Haraldur Haraldsson forstjóri Andra sem var ö�ugt fyrirtæki á þeim tíma
með gott tengslanet samþykkti að mæta með mér á fund í Brussel. Eurocard
bókaði fyrir okkur Hilton hótelið. Ég minnist þess að við fengum sitt hvora
svítuna og þeim fylgdi lykill festur á rautt plastspjald. Þegar við fórum á
hótelbarinn í einn drykk, þá voru um leið komnar glæsikonur að bjóða sína
þjónustu og virtust halda út frá lyklunum að hér væru milljónerar á ferð.

Að ryðjast inná markað íslensku bankanna með Eurocard-Mastercard var
ekki auðvelt verkefni. Fyrsta fjallið til að klífa þarna var að komast í viðskipti
við banka innanlands með þessa nýju greiðslumiðlun sem þeim fannst ógna
sinni starfsemi. Mánuðum saman synjuðu allir viðskiptabankarnir okkur
viðskiptum. Með þrautseigju tókst mér að sannfæra tengdaföður systur
minnar, sem var stjórnarformaður eins minnsta bankans, Verzlunarbanka
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Íslands, að skipa sínum bankastjórum að opna fyrir Kreditkort reikning í
bankanum.

Við þurftum samninga við fyrirtæki eins og Icelandair, fríhöfnina auk
fjölda verslunarfyrirtækja í Reykjavík og um landið. Sum þeirra sem þegar
tóku við kortum frá ferðamönnum neituðu að eiga við okkur viðskipti. Ég
þurfti að krefjast þess af alþjóðlegu greiðslumiðluninni að þeir myndu hætta
að gera upp við aðila á Íslandi og þannig neyddi ég þessa aðila til að senda
okkur í Reykjavík uppgjörin til útborgunar.

Ég hafði fengið í lið með mér eigendur og sölumenn frá bílasölum sem
ætluðu að taka að sér að ganga í fyrirtæki og verslanir til að fá þau til samstarf
og að taka kortin gild sem greiðslumiðil. Þeir mættu nokkru mótlæti og
gáfust upp �jótlega. Það varð til þess að ég tók mér frí frá öðrum störfum og
gekk sjálfur í verslanir ásamt framkvæmdastjóra félagsins, Gunnari
Bæringssyni sem mér hafði tekist að fá til að y�rgefa víxladeild Landsbankans
á Akureyri til að koma til liðs við mig sem framkvæmdastjóra Kreditkort h.f.
Á nokkrum vikum voru komnar á annað hundrað verslanir.

Þá þurfti að ná í korthafa. Það var heldur ekkert einfalt mál. Ég minnist
þess að systir mín sagði við mig að ég væri galinn því það myndi enginn nota
svona kort. Tveimur árum síðar var hún alveg hætt að nota ávísanir eða
peninga og keypti allt inn fyrir heimilið með kortinu frá okkur.

Við þurftum góða korthafa sem voru með sín fjármál í lagi. Á þessum
tíma var ekkert lánstraust fyrirtæki til staðar. Bankarnir voru með svokallaða
Svarta bók, þar sem vanskil einstaklinga voru skráð og hún var vel geymt
leyniskjal hjá þeim.

Mér tókst að �nna bankamann sem lét mig fá eintak af bókinni. Ég lét
síðan mitt starfsfólk starfa á vöktum að slá inn allar færslur í bókinni í IBM
tölvu sem ég var með á leigu. Þetta var fyrst tölvan hjá einkafyrirtæki á
Íslandi. Frumstæð tölva eins og skrifborð með litlum grænum skjá og 256kb
diskettu á stærð við gamla vinyl hljómplötu.

21



En ég þurfti einnig lista y�r fólk sem væri fjárhagslega vel stætt, þannig að
ekki væru líkur á vanskilum. Við höfðum ekki bolmagn til að taka á miklum
vanskilum á fyrsta starfsári félagsins. Mér tókst eftir krókaleiðum að ná í lista
y�r alla fasteignaeigendur á Stór-Reykjavíkursvæðinu, lesa það inní tölvuna
og lesa það svo saman við gögnin úr Svörtu bókinni. Út kom listi af þeim sem
áttu fasteignir og voru skuldlausir. Þeim sendum við síðan bréf með tilboði
um að sækja um Eurocard-Mastercard.

Ég minnist þess alltaf að það voru aðeins um 250 manns sem sóttu um
kortin í uppha�. Brotabrot af þeim fjölda sem fékk sent tilboðið. Þetta var
svo nýtt fyrir fólki að það áttaði sig ekki strax á haghvæmninni að nota kort.

Seðlabankastjóri kallaði okkur á teppið

Stofnun Kreditkort h.f. olli miklum deilum, m.a. á Alþingi, og því haldið
fram að við værum að storka bankaker�nu og valda óðaverðbólgu í landinu
með þessum kortum. Ég minnist þess þegar Jóhannes Norðdahl
Seðlabankastjóri kallaði okkur á teppið á skrifstofu sinni og las pistilinn y�r
mér og Gunnari Bæringssyni framkvæmdastjóra félagsins.

Það gekk heldur ekki átakalaust að stofna bankareikning fyrir Kreditkort
h.f. Ég hafði skrifað töluvert umfangsmikla viðskiptaáætlun sem ég lagði fyrir
Búnaðarbankann. Hagfræðingi bankans sem var falið að fara y�r þessa
áætlun sagði að við yrðum �jótlega stærri en bankinn, við myndum taka y�r
fjármálker�ð með þessu. Niðurstaða bankastjórnarinnar var að synja okkur
um viðskipti. Sama varð uppá teningnum í Landsbankanum, sem síðar
notuðu hugmyndir úr minni viðskiptaáætlun, sem hafði verið sérsniðin að
Íslenskum aðstæðum, til að setja á stofn VISA í samkeppni við Mastercard.

Ef það hefði ekki verið fyrir einstakan velvilja tengdaföður systur minnar,
hefðum við aldrei komist í loftið. Hann skipaði bankastjórum sem áður
höfðu neitað um viðskipti að opna reikning fyrir Kreditkort h.f. og þannig
komumst við í gang.
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Fyrsta Íslenska fyrirtækið með eigin tölvu
Minn aðal rekstur á þessum tíma var ljósmyndagerð fyrir viðskiptavini á

Íslandi, Færeyjum og í Danmörku. Filmum var �ogið til landsins með
Icelandair þar sem unnið var allan sólarhringinn til að senda tilbúnar myndir
til baka á �ugi næsta dag sem síðan var póstlagt í viðkomandi landi. Til að
halda utan um þessa starfsemi tók ég í notkun IBM System 32 tölvu og varð
þannig fyrsta einkafyrirtækið á Íslandi til að nota tölvu í eigin þágu. Tölvan
var á stærð við skrifborð. Hún var svo dýr í rekstri að það varð eiginlega
uppha�ð að því að ég fór að spá í kreditkortin til að auka nýtnina. Það kom
mér síðan skemmtilega á óvart að Eurocard var einmitt sprottið úr svipuðum
aðstæðum í Svíþjóð, það var tölvufyrirtæki þar sem hóf starfsemina.

Nær 200% verðbólga á Íslandi
Árið 1983 geisaði nær 200% verðbólga á Íslandi og mitt fyrirtæki sem var

ljósmyndagerð, póstverslun og inn�utningur á fatnaði, ljósmyndavörum,
búsáhöldum og �eiru lenti í greiðsluer�ðleikum. Ég gaf út tvisvar á ári
póstlista sem var dreift á öll heimili landsins með tilboðsverðum á vörunum.
Þegar innkaupsverðið meira en tvöfaldaðist í verðbólgunni hrundi salan.

Upphaf fyrirtækisins var þegar ég kom úr námi frá Bretlandi 1974 og
stofnaði ljósmyndagerð. Ég þurfti auðvitað dýrar vélar í þetta og með því að
gera kröftuga viðskiptaáætlun tókst mér að sannfæra nýtt kaupleigufyrirtæki
að fá vélarnar á kaupleigu og fékk þannig fyrsta kaupleigusamning á Íslandi.

Ég kom með nýjung inná markaðinn þar sem viðskiptavinir fengu nýja
�lmu frítt þegar þeir komu með �lmu í framköllun. Ég lét prenta
kynningarbækling og �lmupoka til að senda inn �lmur í framköllun. En svo
voru góð ráð dýr, því til að dreifa þessu á heimili landsins þurfti að greiða
póstinum fyrirfram.
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Verðbólgufárið lék reksturinn grátt og þegar það lenti í
greiðsluer�ðleikum, var enga fyrirgreiðslu að fá hjá íslensku bönkunum. Ég
fékk bágt fyrir að hafa farið í samkeppni við þá með kreditkortunum og kom
alls staðar að lokuðum dyrum þegar á reyndi. Þrátt fyrir að greiðst ha�
stærsti hlutinn af kröfunum fékkst ekkert samkomulag um annað en
gjaldþrot.

Alls kyns orðrómur og lygaþvæla hefur síðan árum saman grasserað í
þjóðfélaginu um þetta mál. Lögmaður minn sagðist aldrei hafa mætt annarri
eins óvild og ég átti í bankaker�nu, enda fannst sumum bankamönnum ég
hafa ‘stolið' Eurocard-Mastercard umboðinu fyrir framan ne�ð á þeim.

Barist með myndavélinni í Þorskastríðinu
Frá unga aldri hafði ég starfað með skóla sem ljósmyndari á dagblaðinu

Vísir á sumrin og sem fréttaritari þeirra í Bretlandi með skólanum á veturna.
Eitt sinn var hringt í mig snemma morguns að mæta á Reykjavíkur�ugvöll og
hoppa um borð í �ugvél til að ljósmynda breska togara í landhelgi í miðju
Þorskastríði. Þar skörtuðu bretarnir sjóræningjafána. Ég náði þessu á �lmu.
Myndin var síðan notuð af íslenskum stjórnvöldum í baráttunni við að vinna
þorskastríðið, sýndu með þessari mynd að bretarnir viðurkenndu sjóránið.

Ég minnist einnar skemmtilegrar uppákomu sem fréttaritari Vísis í
London. Íslenskur þingmaður kom til að heimsækja Lávarðadeild breska
þingsins (House of Lords) og setti sig í samband við mig áður en hann kom.
Það varð úr að ég fékk skólafélaga minn sem átti eldgamlan Volvo bíl til að
sækja þingmanninn með mér á �ugvöllinn. Síðan mættum við á þessum
skrjóð, ungu námsmennirnir með íslenska þingmanninn innanborðs og
ókum beint upp að dyrum breska þingsins. Þar hitti ég einn lávarðinn sem
bauð okkur með sér og þingmanninum á Angus steikhúsið í London. Það
kom hálfgerður furðusvipur á lávarðurinn þegar þingmaðurinn bað þjónana
um að færa sér tómatsósu til að setja y�r dýrindis steikina.
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Eyjagosið
Ég var nýkominn til Bretlands úr jólafríi í Reykjavík þegar Heimaeyjar

gosið hófst. Faðir minn sagði mér að lokað væri fyrir allar ferðir til eyja og ég
gæti gleymt því að fara þangað að taka myndir. Þá hafði ég samband við
stórblaðið Sunday Times og tókst að sannfæra ritstjórann að þótt ég væri
ungur námsmaður væri ég vel sjóaður í blaðaljósmyndum. Úr varð að hann
réði mig í það verkefni að fara til Íslands að ljósmynda gosið.

Þetta varð til þess að ég komst til eyja með sérstöku �ugi fyrir erlenda
blaðamenn. Rétt fyrir lendingu sagði �ugstjórinn að vegna aukins
hættuástands yrði aðeins stoppað í 40 mínútur. Nú voru góð ráð dýr. Ég
hafði ekki ferðast alla leið frá London fyrir nokkurra mínútna stopp. Svo ég
greip til þess ráðs að fela mig í einu af tómu húsunum þar til vélin var farin.

Nokkrum dögum síðar tókst mér að fá far með varðskipi til Reykjavíkur
og koma �lmunum mínum á �ug til London. Á þessum tíma voru engir
myndsendar til og það hlutaðist þannig að myndirnar mínar voru fyrstu
litmyndirnar sem bárust frá Íslandi. Úr varð forsíða og stærðar umfjöllun
sunnudagsblaðs Sunday Times. Myndirnar mínar voru seldar um allan heim
í gegnum myndabanka. Ég fékk greiddar stórar fjárhæðir árum saman.

Þeir urðu hálf grænir af öfund skólafélagarnir í Bretlandi þegar ég mætti á
splúnkunýjum bíl í skólann sem ég hafði alfarið greitt fyrir með ljósmyndun.

Filmupokinn
Þegar ég �utti heim úr námi ári síðar og var að setja á stofn

ljósmyndagerðina gat ég ekki leyst bílinn úr tolli. Það endaði með því að ég
seldi bílinn þar sem hann stóð á þaki Tollstöðvarhússins við Tryggvagötu
fyrir reiðufé, sem ég gekk með niður á pósthús til að greiða burðargjöldin
fyrir �lmupokana sem dreift var á öll heimili landsins.
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Næstu daga streymdu �lmur í framköllun svo þúsundum skiptu, �jótlega
fylltist heilt herbergi af póstpokum. Við réðum ekkert við álagið og það tók
margar vikur að vinna kú�nn niður.

Kodak umboðið Hans Petersen brást ókvæða við samkeppninni og réðust
í það verkefni að koma mér út af markaðnum með því að hækka ekki verð á
framköllun um eina einustu krónu á meðan óðaverðbólga geisaði á Íslandi.
Þegar ég byrjaði var verð á framköllun um tvöfalt hærra á Íslandi en á Spáni.
Þegar við lentum síðan í greiðsluer�ðleikum var verðið á Íslandi orðið
helmingi lægra en á Spáni. Í því einokunarumhver� sem hafði ríkt á þessum
markaði árum saman hafði Hans Petersen safnað digrum sjóðum sem þeir
gátu gengið í til að koma samkeppnisaðila út af markaðnum.

Með tvær hendur tómar
Ég missti allt mitt í gjaldþroti fyrirtækisins og þurfti að byrja uppá nýtt

með tvær hendur tómar. Það sem ég átti var áralangt traust stórra
póstverslunarfyrirtækja í Bretlandi og reynsluna af því að vera einn af þeim
fyrstu að taka tölvutækni í notkun. Mér tókst að ná samningum við einn af
póstverslunarrisunum um að ég myndi setja upp útibú á Norðurlöndum og
hanna forrit sem minni drei�ngaraðilar gætu nýtt á PC tölvum sem voru þá
að ryðja sér til rúms til að setja upp póstverslanir á sínum svæðum með
vörum frá breska risanum. Breska fyrirtækið var með þúsundir starfsmanna
og eitt af stærri verslunarfyrirtækjum Evrópu á þessum tíma.

Ég var skiptaráðanda til aðstoðar í nær heilt ár að koma því sem hægt var í
verðmæti sem tókst ágætlega. Forgangskröfur og nánast allar innlendar
kröfur voru á endanum greiddar. Þegar þessu var lokið pakkaði ég aleigunni í
ferðatösku og hélt til Kaupmannahafnar.

Mér fannst skemmtilegt að stunda �ug. Á Íslandi átti ég hlut í Cessnu
Skyhawk og �aug oft um landið. Eitt skipti með sendingu af páskaeggjum til
drei�aðila míns í Vestmannaeyjum. Þetta var svokallað Hanaegg, hálfgerð
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upp�nning af minni hálfu sem var að líma leikfang ofaná páskaegg sem
þekktist ekki á þessum tíma. Þetta var upptrekktur hani sem gat hoppað um
gólf sem ég fann á leikfangasýningu erlendis. Samdi síðan við Helga í Góu
um framleiðslu til að selja í minni verslun og í heildsölu.

Nýtt upphaf í Kaupmannahöfn
Ég hef oft verið mjög næmur á að sjá fyrir framtíðina. Þegar ég �aug út til

Kaupmannahafnar með aleiguna í ferðatösku fann ég það sterkt að ég myndi
snúa til baka síðar og á eigin þotu. Það gerðist nokkrum árum síðar.

Ég átti ágætan félaga í Kaupmannahöfn, Ólaf Haraldsson sem hafði haft
milligöngu um að Haraldur í Andra kom inn í Kreditkort ehf með mér og
sem hafði unnið með mér í markaðssetningu á framköllunarþjónustunni í
Danmörku. Í nokkur ár vorum við á Danska og Færeyska markaðnum. Fólk
sendi �lmur með pósti á heimilisföng þar í landi sem voru síðan �uttar með
Icelandair til Ke�avíkur í sérstökum forgangspósti. Þar voru þær sóttar og
unnið allan sólarhringinn að framleiða myndirnar til að senda til baka með
næstu vél og póstleggja til viðskiptavina. Erlendir viðskiptavinir höfðu enga
hugmynd um að myndirnar væru framkallaðar í Reykjavík.

Mér tókst að �nna rúmgott einbýlishús til leigu í útjaðri
Kaupmannahafnar frá verkfræðingi sem var að fara til starfa hjá Sameinuðu
þjóðunum. Í kjallaranum setti ég upp skrifstofu og réði tvo unga forritara til
að endurhanna forritið sem ég hafði notað á IBM vélinni y�r á PC tölvur.
Þetta þróaðist síðan í gagnvirkt snertiskjá forrit sem var alger nýjung á
þessum tíma. Ekkert internet eða netverslun var til á þessum tíma. Einn
forritari sem vann hjá okkur kallaði mig síðar föður internet verslunar.

Ég seldi snertiskjáker�ð innbyggt í sölu eða upplýsingaturna til að setja
upp í verslunum, hótelum eða �ugvöllum. Við áttum ekki fjármagn til að
byggja prótótýpur í fullri stærð þannig ég lét gera pappamódel og fékk til liðs
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við mig fyrrum stjórnarformann stærsta póstverslunarfyrirtækis Danmerkur,
til að gera viðskiptaáætlanir og kynningar til að selja ker�ð.

Fyrsta pöntunin á tuttugu kerfum kom frá Noregi. Til að fjármagna
framleiðsluna nýtti ég mér út�utnings lánafyrirgreiðslu danska ríkisins. Lagði
sölusamninginn í banka sem lánuðu okkur síðan stóran hluta af söluverðinu.

Fyrirtækið var ört vaxandi. Ég var kominn með heila skrifstofuhæð í
Kaupmannahöfn og hóp starfsmanna. Einn dag mætti kona frá breska ríkinu
og gerði mér tilboð um að �ytja starfsemina til Bretlands. Eftir að kynna mér
mismunandi staði sem voru í boði í Bretlandi endaði ég á Newcastle svæðinu
í glæsilegri byggingu sem hafði staðið tóm um árabil og ríkið lagði okkur til á
frábærum kjörum. Þetta var á Thatcher tímanum og allt komið á fullt að
byggja upp breskt atvinnulíf.

Flogið y�r Atlantsha�ð með sextant
Á þessum tíma var ég kominn með tveggja hrey�a átta sæta Cessnu sem

ég notaði til að ferðast um Evrópu með mínu teymi og sýningartækjum. Það
var ekkert internet til að sýna svona tækninýjungar þannig við sóttum
tölvusýningar og oft hitti ég einnig viðskiptavini á �ugvöllum.

Vélina keypti ég í bandaríkjunum og fór þangað til að taka æ�ngar á hana
áður en ég �aug henni heim. Kennarinn minn var þaulvanur ferju�ugmaður
og ég fékk hann með mér í ferðina y�r Atlantsha�ð. Þar sem vélin var ekki
með nægjanlegt �ugþol til að fara beina leið, �ugum við norður austur til
Kanada og þaðan y�r til Grænlands. Á þessum tíma var ekkert GPS til staðar
og á leið y�r ha�ð misstum við allar tengingar við �ugleiðsöguvita á jörðu.
En karlinn var með sextant í �ugtöskunni sinni eins og notaður var í
siglingum á átjándu öld. Þannig �ugum við eftir sólinni þar til við náðum y�r
til Grænlands. Ég verð að viðurkenna að á tímabili leist mér ekkert á blikuna
því við vorum y�r ballarha�, með takmarkað �ugþol, sáum hvergi til lands og
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�ugleiðsögutækin í vélinni sýndu ekkert. Ferðin gekk síðan greiðlega y�r til
Reykjavíkur og þaðan til Kaupmannahafnar.

Nauðlending með brennandi hrey�l
Í meira en ár fór ég á hverjum mánudagsmorgni frá Kaupmannahöfn

Roskilde til Newcastle og til baka á föstudagskvöldum. Flugið var eitt beint
strik alla leið ef vindar stóðu þannig á �ugvöllunum. Ég var y�rleitt einn um
borð og ef þetta voru kvöld�ug þar sem engin önnur umferð var y�r
Ermasundið átti ég það til að setja á sjálfstýringu og slappa aðeins af aftur í
farþegarýminu í betri hægindastól. Passaði mig bara að hlusta vel eftir radíó
sendingum eða öðrum hljóðum úr stjórnklefanum.

Framkvæmdastjóri stærsta verslunarfyrirtækis Bretlands á þessum tíma
ætlaði að �júga með mér frá Leeds
Bradford til Oslo að hitta viðskiptavini
okkar en konan hans bannaði honum
algerlega að fara í þetta �ug því hana
hafði dreymt illa fyrir því. Þannig
hann sagðist myndi taka áætlunar�ug.

Þegar ég fór svo í loftið þá kviknaði
í öðrum mótornum á vélinni í klifrinu
út y�r borginni. Það var í raun mildi
að ég var einn um borð því þannig var
vélin létt og engir skel�ngu lostnir
farþegar um borð. Mér tókst að snúa
vélinni til baka og lenda. Þetta var
síðar rakið til mistaka í viðhaldi. Flugið á undan hafði verið y�r Atlantsha�ð
frá Reykjavík og þá hefði getað farið verr, því skoðun á vélinni leiddi í ljós að
burðarbiti í vængnum hafði hitnað svo mikið að vængurinn var við það að
rifna frá vélinni.
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Fyrsta þotan
Tryggingar greiddu vélina út að fullu og þá keypti ég fyrstu þotuna.

Samdi við �ugfélag í Newcastle um að reka fyrir mig vélina og þeir gerðu það
gegn því að geta leigt hana út til sinna viðskiptavina. Ég �aug á daginn og
vélin var oft í hjarta�utningum til Svíþjóðar á næturna. Suma daga sem ég
notaði ekki vélina leigði Rolls Royce í Norður Englandi vélina fyrir
forstjórann.

Stundum �aug ég sjálfur með vini og aðra sem vildu leigja vélina. Þetta
var fyrir mér svona hálfgerð afslöppun að fara í háloftin þar sem enginn sími
var til að tru�a mig. Í einu slíku �ugi lenti ég á her�ugvelli nálægt London til
að sækja hertogafrú sem var að fara til Parísar með innanhússarkitekt til að
kaupa sér gardínur. Ég botnaði aldrei í þessu bruðli að leigja einkaþotu til að
kaupa gardínur sem auðvitað var hægt að fá í úrvali í London.

Flugvélar þurfa að fara í reglubundið viðhald. Stundum getur það verið
svolítið happdrætti hvað �ugvirkjarnir �nna að í eldri vélum. Vélin mín var
um 15 ára gömul en búin óvenju fullkomnum tækjum í sínum stærðar�okki,
stjórnborðið var eins og í stórri DC-10 farþegaþotu. Hún hafði áður verið í
eigu Hollenska ríkisins og notuð til mælinga og reynslu�ugs fyrir �ugvelli.

Eitt sinn þegar vélin var í ársskoðun var hringt í mig frá verkstæðinu og
mér tjáð að þeir hefðu fundið málmtæringu í burðarvirki vélarinnar. Vélin
var síðan í marga mánuði hjá þeim og þegar ég fékk reikninginn fyrir
viðgerðina var hann stjarnfræðilega hár. Ég hafði árum saman átt í góðum
viðskiptum við tvö stærstu kortafyrirtækin. Ég fékk þeirra heimild til að
skipta upphæðinni á tvö ö�ugustu kortin mín og fékk þannig greiðslufrest.
Stuttu síðar er hringt í mig aftur frá verkstæðinu og ég spurður hvort ég vilji
selja vélina. Ég myndi fá mjög gott tilboð. Það kom síðan í ljós að það var
hollenskt �ugfélag sem vildi kaupa vélina og þeir voru tilbúnir til að greiða
mun meira en markaðsverð. Það var vegna einhvers furðulegs regluverks í
Hollandi um framrúður í �ugvélum. Þær þurftu að geta staðist árekstur við
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mjög stóra fugla. Ég veit ekki til að það séu stærri fuglar í Hollandi en
annarsstaðar í heiminum. Ég sló til og söluhagnaðurinn var slíkur að ég
keypti aðra vél og lét millifæra söluhagnaðinn af eldri vélinni til greiðslu að
fullu fyrir einbýlishús sem ég hafði haft augastað á í Bretlandi.

Sambýliskona mín í Bretlandi,
ljósmyndafyrirsætan Karen Bell var
stundum aðstoðar�ugmaður minn
á þotunni m.a. til Reykjavíkur.
Meira er um þessi ár í ka�anum
“Friðardúfa á ferð og �ugi”.
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Flugvélasalinn og Nígeríusvindlið
Ég fór til Bandaríkjanna að sækja nýju vélina. Þetta var þota af sömu gerð

og sú fyrri en auðvitað með venjulegum framrúðum svo hún kostaði mun
minna en sú eldri. Ég hafði keypt vélina í gegnum síma eftir
tækniupplýsingum og myndum. Ég lét endurnýja innréttinguna í
farþegarýminu og mála vélina í nýjustu litunum frá verksmiðjunni. Ég fékk
reyndar hálfgert sjokk þegar ég kom að sækja vélina því þeir höfðu valið
einhvert algert ömmuáklæði með einhverju bleiku blómamynstri í hliðarnar.
Ég vandist þessu svo enda eyddi ég að mestu mínum tíma í stjórnklefanum.
Það urðu nokkrar ta�r á afhendingu vélarinnar og ég þurfti að bíða
einhverjar vikur í litlum bæ sem heitir Jonesboro og er í Arkansas. Þar var
bannað að drekka bjór, vín eða annað áfengi. Menn keyrðu y�r í næsta ríki til
að kaupa slíkt. Á veitingahúsum var sama upp á teningnum. Eini
veitingastaðurinn sem bauð upp á léttvín var golfklúbbur bæjarins. Þetta var
í raun hundleiðinlegur svefnbær þar sem sveitamennska réði ríkjum. Loks
þegar vélin var tilbúin í �ug fór ég strax í loftið og aftur norðaustur til
Kanada, þaðan til Grænlands, Íslands og til Bretlands. Í þetta sinn þurfti
engan sextant til að �nna leiðirnar, nú var ég kominn með GPS og �ughæð
y�r þrjátíu þúsund fet.

Á meðan ég beið í Jonesboro kynntist ég ágætlega �ugvélasalanum og
föður hans sem rak lítinn banka á staðnum. Þeim voru að berast gylliboð frá
Nígeríu um að hjálpa þar við að koma einhverjum peningum úr landi. Ég var
nokkuð �jótur að sjá í gegnum þetta sem nígeríusvindl. En þeir voru allir
uppveðraðir y�r þessu tilboði, sem þeir sögðu að þeim væri sent frá
bankastjóra Seðlabanka Nígeríu. Þetta endaði með því að feðgarnir komu til
London eftir að hafa boðið einhverri sendinefnd frá Nígeríu þangað og greitt
þeirra �ugmiða. Þeir meira að segja greiddu fyrir þá gott hótel, og þegar þeir
sögðu að það væri kalt í London fyrir þá, fóru þeir með þá í fataverslun að
kaupa dýrindis frakka. Síðan átti að skrifa undir samninga og opna
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bankareikning til að taka á móti milljónunum frá Nígeríu og ákveðið að gera
þetta í Guernsey skattaparadísinni í Bretlandi. Þeir báðu mig að �júga sér
þangað. Ég þrábað þá að hætta þessari vitleysu það væri alveg augljóst að það
væri verið að spila með þá. En allt kom fyrir ekki, þeir létu ekki segjast, og ég
samþykkti það sem vinagreiða að �júga þeim til Guernsey ef þeir greiddu
olíuna á vélina. Ég myndi ekki taka þátt í þessu rugli með þeim. Það varð
síðan auðvitað eins og ég hafði sagt þeim strax, þetta var eitt stórt svindl.

Y�rheyrsla á Krímskaganum
Í Bretlandi kynntist ég íslenskum leikara sem var þar við nám. Eitt sinn

fékk ég símtal og beðinn að koma til Prag að sækja innanríkisráðherra
Úkraínu og frú, �júga með þau til Kænugarðs, bíða eftir þeim þar y�r helgi.
Fólkið auðvitað átti von á tveimur �ugmönnum en ég hafði engan tiltækan
til að fara með mér í �ugið. Vélin var hinsvegar útbúin fyrir einn �ugmann og
ég með mikla reynslu á vélina þannig það stóð ekkert í veginum að ég gæti
�ogið þeim örugglega á áfangastað. Ég bað vin minn að slást í för og lánaði
honum �ugmannsbúning. Hann skildi bara sitja þarna og þykjast vera busy
en gera eða snerta ekkert í stjórnklefanum.

Þegar við vorum búnir að skila farþegunum af okkur í Kænugarði
ákváðum við að kíkja y�r á Krímskagann og �ugum þotunni y�r til
Simferopol sem er �ugvöllur nálægt �otastöð Rússlands í Sevastopol.
Tékkuðum okkur inn á hótel í miðbænum. Á hverri hæð í hótelinu sat nálægt
lyftunni svokölluð “Babushka” sem þýðir amma eða eldri kona. Þær voru
svona í bland siðgæðisverðir og hótelþernur.

Þegar við snérum til baka eftir göngutúr um bæinn tjáði okkur stúlkan í
móttökunni að lögreglan ha� komið og tekið vegabré�n okkar. Við þyrftum
að mæta á lögreglustöðina. Þegar þar var komið vorum við færðir til
y�rheyrslu hjá lögregluforingja sem fór að spyrja hverra erinda við hefðum að
gegna hér. Við sögðumst vera Íslendingar og hefðum �ogið einkaþotu með
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innanríkisráðherrann þeirra frá Prag til Kiev. Síðan ákveðið að skreppa í
heimsókn á Krímskagann y�r helgina. Lögreglumaðurinn spurði hvernig
hann ætti að trúa svona bulli. Réttast væri að láta okkur dúsa í fangaklefa þar
til einhver kæmi að vitja okkar. Spurði síðan hver myndi koma. Ég sagði að
líklegast kæmi enginn að sækja mig. Félagi minn íslenski leikarinn tók þetta
hinsvegar vel og á sannfærandi hátt sagði að mamma sín, kraftakerling frá
Íslandi, myndi koma og sækja hann. Líklegast var lögregluforinginn ekkert
æstur í að mæta víkinga babúsku frá Íslandi, fór að skellihlægja, rétti okkur
vegabré�n og óskaði okkur góðra stunda á Krímskaganum.

Þegar við snérum til baka á �ugvöllinn eftir helgina bað ég um eldsneyti á
vélina. Ég var með öll helstu kreditkort og viðskiptakort frá �estum
olíufélögum. Þetta var áður en evran kom til sögunnar og ég var með töluvert
af þýskum mörkum og sterlingspundum. En eldsneytissalinn vildi ekkert
nema bandaríska dali. Hvorki neitt af þessum fínu kortum mínum sem
notuð voru á nær öllum �ugvöllum, né evrópska gjaldmiðla. Það var svolítið
skondið að sjá hann hringja í y�rmennina, það var gert með eldgömlum
skífusíma sem var líklegast frá seinni heimsstyrjöldinni. Okkur var sagt að við
gætum farið á svarta markaðinn í miðbænum og skipt þessum lélegu
gjaldmiðlum okkar í alvöru gjaldmiðil þar. Við frestuðum �ugtakinu og
fórum næsta morgun til að skipta peningum. Við náðum ekki nægjanlegri
upphæð í dollurum til að greiða fyrir fullan tank á vélina. Við fylltum á það
sem við gátum og tókum síðan stutt �ug y�r til Odessa til að tanka vélina þar.
Þar vorum við komnir til baka í samtímann og öll kort velkomin.

Stöðvaður af orustuþotumMoldavíu
Önnur skemmtileg uppákoma úr �uginu var þegar ég �aug með vin minn

sem var breskur víninn�ytjandi. Við sóttum einhvern háttsettan pólitíkus til
Rúmeníu og var ferðinni heitið til Moldóvíu þar sem var vaxandi vínrækt.
Þegar við nálguðumst landamæri Moldóvíu var mér tilkynnt y�r talstöðina
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að okkur væri ekki heimilt að koma inn í lofthelgina. Stuttu síðar voru
komnar tvær orustuþotur sitt hvorum megin við vélina. Mér var fyrirskipað
að snúa við eða vélin yrði skotin niður. Ég hóf því svokallað “hold” þarna og
�aug vélinni í hringi á meðan á samskiptunum y�r talstöðina stóð.
Stjórnmálamaðurinn frá Rúmeníu kom frammí stjórnklefann og byrjaði að
rífast við þá á Rússnesku. Eftir dágóða stund var mér tilkynnt að málið væri
leyst og við værum nú velkomnir til Moldóvíu.

Það var nokkuð sorglegt að heimsækja aðal verslunargötuna í Kishinev
höfuðborg Moldavíu á þessum tíma. Flestar hillur voru tómar og ljóst að
fólkið bjó við mikla fátækt.

Þotunni lent með tóman tank í Póllandi
Eitt sinn lenti ég á her�ugvelli í Póllandi. Samskipti við �ugturn á

her�ugvelli eru aðeins frábrugðið borgaralegu �ugi. Þeir notuðu á þessum
tíma svolítið öðruvísi orðatiltæki. Ég lenti á �ugumferðarstjóra sem talaði litla
ensku. Veðrið og skyggni var mjög slæmt. Ég hafði �ogið frá London og var
með frekar lítið eldsneyti þegar að�ugið hófst. Flugumferðarstjórinn gaf mér
endalausar leiðbeiningar sem er�tt var að skilja. Sendi mig í raun út og suður.
Eftir þrjú misheppnuð að�ug ákvað ég að hlusta ekkert meira á leiðbeiningar
turnsins og �aug eftir mínum tækjum. Loks tókst mér að komast niður úr
skýjunum og sjá brautina. Flaug lágt y�r einhvern skóg þar til ég gat lent
heilu og höldnu. Þegar ég síðan fyllti vélina af eldsneyti var mér nokkuð
brugðið. Tankarnir voru orðnir nær alveg tómir. Hefði ég reynt enn eitt
að�ugið eins og turninn var að reyna að láta mig gera, hefði vélin orðið
eldsneytislaus í frá�uginu sem hefði endað með �ugslysi.
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Utanríkisráðherra til bjargar
Þegar ég var að undirbúa stofnun Friðar 2000 bjó ég í London við

Thames ánna. Upplýst Tower Bridge blasti við þegar ég lagði mig til svefns á
kvöldin og lí�eg smábátahöfn með virðulegum siglingaklúbb þar sem ég oft
fékk mér týpískan breskan morgunverð. Íbúðin var staðsett í eldgömlu
pakkhúsi sem hafði verið gert upp sem íburðamiklar íbúðahæðir ofan á
�otastöð breska hersins. Ég þurfti að standast öryggisskoðun
leyniþjónustunnar til að fá búsetuley� í húsinu. Þetta var nokkuð
skemmtileg tilviljun þar sem ég var að vinna að stofnun friðarsamtaka sem
hafa það markmið að umbreyta hernaði til þróunarhjálpar.

Ég �aug reglulega y�r til meginlandsins á litlu þotunni frá Biggin Hill,
lítill �ugvöllur suðaustur af London sem gerði garðinn frægan sem helsti
�ugvöllur Spit�re orustuvélanna í seinni heimsstyrjöldinni. Ég var orðinn vel
málkunnugur starfsfólkinu, tolla og vegabréfseftirliti á �ugvellinum og
y�rleitt nægði bara að kinka kolli til að fara inn og út af vellinum.

Eitt sinn fór ég til Reykjavíkur í fjölskylduheimsókn. Y�rleitt �aug ég
þetta sjálfur á tveggja hrey�a Cessnu vélinni eða litlu þotunni, en í þetta
skipti ákvað ég að fara með áætlunar�ugi. Í nokkur ár var ég búinn að byggja
upp fyrirtæki í Bretlandi, var þar með starfsmenn og heimili. En ég hafði
trassað að ganga frá endanlegu búsetuley� í Bretlandi, var enn skráður með
búsetu í Skandinavíu. Þegar ég snéri síðan til baka með áætlunar�uginu til
Heathrow var ég stoppaður á landamærunum. Þeir tóku af mér vegabré�ð og
gáfu mér stuttan frest til að y�rgefa landið. Nú voru góð ráð dýr. Ég hafði
samband við sendiráð Íslands í London sem sögðust lítið geta gert í svona
málum þar sem Ísland væri enn ekki orðinn aðili að EES samningnum.

Ég var í ágætum samböndum við ö�ug fyrirtæki og bauð sendiráðinu
krafta mína til að aðstoða íslensk fyrirtæki að komast á breskan markað. Það
varð úr að Jón Baldvin Hannibalsson þá utanríkisráðherra gaf út bréf sem fól
mér slík verkefni og ég gat síðan mætt með bréf frá sendiráðinu um störf í

36



þágu íslenska ríkisins til landamæravarðanna á Heathrow. Það datt af þeim
andlitið þegar ég afhenti þeim bré�ð. Ég fékk um leið vegabré�ð mitt til
baka. Þetta var síðan til þess að ég kynntist menningarfulltrúa sendiráðsins
og vann með honum að því verkefni að koma íslenskum bjór á breskan
markað í gegnum víninn�ytjanda sem ég þekkti vel í gegnum reglubundin
�ug okkar með innkaupastjóra nokkra af stærstu verslunarfyrirtækja
Bretlands til að heimsækja vínekrur í suður Evrópu.

Viðskiptajöfrar reyndu að stela þotunni
Í gegnum eiganda lítils fjárfestingabanka sem var með skrifstofur

steinsnar frá íbúðinni minni í London kynntist ég tveimur viðskiptajöfrum
frá Ísrael sem vildu leigja af mér þotuna. Annar þeirra hafði alist upp í
Rússlandi. Þetta var í kjölfar hruns Sovétríkjanna og viðskipti í
austurblokkinni virtust á þessum tíma vera einhverskonar sambland af
venjulegum viðskiptum og villta vestrinu. Það var t.d. alltaf �ogið með fulla
tösku af dollaraseðlum sem þeir tóku með sér á alla viðskiptafundi. Þá �aug
ég með stæðu af sígarettu kartonum í vélinni til deila út sem gjöfum til
afgreiðslumanna á �ugvöllum til að fá betri þjónustu með eldsneyti og slíkt.
Viðskiptalí�ð virtist meira og minna ganga út á mútur, allt frá forstjórum
stóru gömlu ríkisfyrirtækjanna niður í afgreiðslumenn á plani.

Ég var að endurnýja lán á vélinni frá sænskum banka þegar
viðskiptajöfrarnir frá Ísrael bjóða mér fjármögnun á betri kjörum og lýsa
jafnframt áhuga að kaupa vélina eftir eitt ár. Ég hafði tjáð þeim áform mín að
helga líf mitt því að koma á fót friðarsamtökum og kynna hugmyndafræði að
varanlegri lausn til friðar á alþjóðavettvangi. Að ég ráðgerði að selja vélina og
leggja andvirðið í stofnun samtakanna og kynna hugmyndafræðina Virkjum
Bessastaði fyrir íslensku þjóðinni í þeirri von að embætti forseta Íslands
myndi gerast óhlutdrægur boðberi friðar í heiminum. Ófriður geisaði þá
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þegar í Palestínu og Ísrael og í einfeldni minni hélt ég að þeir vildu aðstoða
mig að koma á fót samtökum sem gætu stuðlað að friði í þeirra eigin landi.

Það verður úr að ég tek þeirra tilboði og þeir setja tvo lögfræðinga í að
útbúa lánaskjöl og vilja �júga með mér í vélinni til Guernsey til að ganga frá
samningum og greiðslum þar. Eftir að hafa skrifað undir skrapp ég aðeins frá.
Þegar ég snéri til baka varð ég vitni að einhverjum fagnaði þegar þeir héldu að
ég sæi ekki til þeirra, snéru saman höndum og sögðu “million dollars”. Mér
fannst þetta alveg furðuleg uppákoma, skildi ekkert hvað var í gangi, fyrr en
ári síðar þegar kaupin á vélinni áttu að ganga í gegn.

Þegar uppgjörs dagsetningin nálgaðist var ég kominn til Íslands að
undirbúa stofnun Friðar 2000. Flugvélina hafði ég skilið eftir í Prague þar
sem skrifstofa þeirra var og í umsjón tveggja �ugmanna sem unnu fyrir mig.
Annar var frá Bretlandi og hinn frá Belgrade í gömlu Júgóslavíu sem var land
í sárum eftir styrjöldina þar. Hann var einn besti �ugmaður og einn
heiðarlegasti maður sem ég hef kynnst. Var áður �ugmaður á einkaþotu
forseta landsins, sem var af sömu gerð og þotan mín, Cessna Citation.

Ég byrja að hringja í viðskiptajöfrana til að ræða hvort þeir vildu ganga frá
kaupum á vélinni eða hvort ég ætti að taka hana til baka. Ég fékk furðuleg
svör og útúrsnúninga. Þá hringir í mig �ugmaðurinn frá Belgrade. Hann
segir mér að þeir séu að skipuleggja að ræna af mér vélinni og ætli að nota
sambönd sín í austur evrópu til að ná því í gegn. Þeir ha� rætt við
�ugmennina um áætlunina og boðið þeim gull og græna skóga.
Flugmaðurinn sagðist ekki vilja taka þátt í svona óheiðarlegum leik og hann
ha� farið heim til Belgrade og ráðlagði mér að grípa strax til aðgerða til að
tryggja öryggi vélarinnar.

Ég hafði samband við góðan vin sem ég átti í Bretlandi, John Backhouse,
framámaður í viðskiptum og mannúðarmálum og stjórnmálum í Liverpool
og jafnframt lögmaður með sérhæ�ngu í �ugmálum. Hann átti einnig
Cessnu Citation og við �ugum stundum saman. Y�rleitt æ�nga�ug og stutt
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millilanda�ug, t.d. eitt sinn í hádegismat frá Liverpool til Billund í
Danmörku. Hann �aug einnig með mér til Gomel í Hvíta Rússlandi þegar
Friður 2000 fór með jólapakka þangað og sjúkra�ug þaðan til Írlands með
�mm börn sem lágu fyrir dauðanum.

John ráðlagði mér að taka næsta �ug til Prague og sækja þotuna. Fljúga
henni strax út úr Austur-Evrópu og koma henni í öruggt skjól t.d. á Íslandi.
Stutt var síðan Tékkland kom undan Sovétríkjunum. Hann sagði það yrði
er�tt að standa í einhverjum málaferlum í austur evrópu, búast mætti við
spillingu og ýmislegt vantaði upp á lög og reglur til samræmis vesturlöndum.

Ég átti aukalykil að vélinni í Lisbon Portúgal þar sem hún hafði áður
verið hjá �ugfélagi þar. Ég hafði aðstoðaði stofnandann nokkrum árum áður,
m.a. leigt honum þotuna þegar hann var koma félaginu í gang sem nú var
orðið nokkuð ö�ugt �ugfélag. Félagi minn brást skjótt við þegar hann heyrði
hvað var í gangi og kom lyklinum á �ugstjóra hjá Portúgalska
ríkis�ugfélaginu sem ég hitti svo á Heathrow á leið minni til Prague.

Þegar ég lenti í Prague fór ég beint á skrifstofu viðskiptajöfranna. Þar var
ég í einhverjar klukkustundir að reyna að fá út úr þeim hvað þeir vildu gera,
hvort þeir ætluðu að ganga frá kaupum á vélinni eða hvort ég ætti að taka
hana til baka. Samtölin einkenndust af undandrætti og útúrsnúningum.
Flugmaðurinn minn frá Belgrade var áður búinn að upplýsa mig um
blekkingarleik sem var í gangi, þannig nú áttaði ég mig endanlega á stöðunni.

Ég fór út á �ugvöll og skoðaði þotuna. Lét fylla hana af eldsneyti. Hafði
svo samband við Lisbon og bað �ugfélag félaga míns að gefa út fyrir mig
�ugnúmer svo skráningarnúmer vélarinnar myndi ekki heyrast í
radíósamskiptum. Bað þá einnig að setja inn �ugplan þaðan á �ugnúmerinu.
Ég var þess fullviss að viðskiptajöfrarnir væru búnir að múta
�ugvallarstarfsmönnum.

Ég fór síðan í loftið og �aug í gegnum Noreg, þar sem var stoppað örstutt
til að taka eldsneyti og svo beinustu leið til Reykjavíkur. Helgi Jónsson
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stofnandi Flugskóla Helga á Reykjavíkur�ugvelli hafði verið svo yndislegur
að lána mér �ugskýli til að geyma vélina á öruggum stað.

Næsta dag hringir í mig rannsóknarlögreglumaður og biður mig að koma
til sín. Þá höfðu viðskiptajöfrarnir tilkynnt að vélinni hefði verið stolið frá
Prague �ugvelli. Ég afhendi skráningarskírteini vélarinnar sem sýndi að hún
var skráð á mitt félag og útskýrði þær aðstæður sem voru komnar upp.

Nú fóru í gang samningaviðræður í gegnum síma og net við
viðskiptajöfrana um að þeir, ef þeir vildu kaupa vélina, myndu greiða
umsamið verð. Þeir báðu mig þá að koma til London á fund með
lögfræðingunum. Spyrja síðan þar hvort breski �ugmaðurinn megi koma og
skoða vélina sem ég ley�. Hann biður síðan Helga Jónsson að fá að renna
vélinni út fyrir skýlið til að skoða hana betur. Allt í einu heyrir Helgi að það
er byrjað að ræsa hrey�ana. Helgi stekkur út úr sinni skrifstofu og í einstöku
snarræði ekur bíl sínum fyrir þotuna þannig hún komst ekki lönd eða leið.
Aftur átti að reyna að taka á mér snúning, hefði hann komist í loftið er ljóst
að ég hefði hvorki séð peninga né þotuna aftur.

Bróðir minn og systursonur fóru strax út á �ugvöll og við réðum
öryggisverði til að gæta vélarinnar. Ég tók næsta �ug heim og mætti beint út á
�ugvöll þar sem ég opnaði vélarrúmið og tók þaðan startara mótorsins úr,
þannig að ekki væri hægt að ræsa hrey�ana aftur nema með aðstoð �ugvirkja.

Þegar viðskiptajöfrunum var loks ljóst að ráðabrugg þeirra um að svíkja út
úr mér vélina hafði mistekist, samþykktu þeir loks að greiða fyrir þotuna eins
og samningur okkar hafði kveðið á um.
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Allt sett í Frið 2000
Greiðsluna fyrir þotuna notaði ég til að hefja starfsemi Friðar 2000 og

fjármagna forsetaframboðið Virkjum Bessastaði. Ég var mjög andlega
næmur og tengdur á þessum tíma og fékk oft meira innsæi en aðrir í kringum
mig. Þannig var það þegar ég spáði fyrir um hryðjuverkin 11. september í
viðtali við Jón Ársæl á Stöð 2 nokkrum mánuðum áður en það gerðist. Það
var oft í viðtölum að ég mætti ekkert undirbúinn, settist bara niður, slappaði
vel af, og svo streymdi innblásturinn og boðskapur til mín.

Fjölskyldan mín hafði töluverðar áhyggjur af því að ég var að leggja allt
mitt fjármagn í friðarsamtökin. Á meðan ég mátti sæta ósví�nni gagnrýni frá
dómstóli götunnar um að ég væri að hafa peninga út úr Friði 2000, var
staðreyndin hins vegar sú að ég var stærsti styrktaraðili samtakanna. Ég treysti
á almættið og spurði einfaldlega mitt andlega sjálf hvort ég myndi ekki spjara
mig ágætlega í framtíðinni. Mér fannst ég fá fullvissu um það. Í dag á ég
heimili í þremur löndum í glæsilegum einbýlishúsum, bíla og ágætt fyrirtæki,
allt skuldlaust. Ég líð svo sannarlega engan skort.

Þegar þú færð köllun, eins og ég upplifði um fertugt, að nýta krafta þína
og aðstöðu til að vinna að góðum málum í þágu mannkyns, þá getur verið
gott að söðla bara um og svara kallinu. Heimsóknir mínar á stríðssvæði með
gja�r og hjálpargögn svo og sjúkra�ug með stríðshrjáð börn hefur breytt
minni lífssýn, veitt
mér lífsfyllingu og
hamingju að vera
þátttakandi í því að
gera heiminn að
betri stað fyrir
komandi kynslóðir.
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Stofnun Friðar 2000
Ég bjó í London og vann við undirbúning samtakanna frá skrifstofu í

Lloyds byggingunni sem er þekkt kennileiti í miðborginni. Lloyds
tryggingamarkaðurinn var á hæðinni fyrir neðan okkur. Áhugavert var að sjá
tryggingarmiðlara vinna saman í stóru opnu rými og stundum hringja
Lutine skipsbjöllunni sem bjargað var úr sökknu skipi árið 1858. Bjallan
hefur hangið hjá Lloyds í nær 200 ár og var látið í henni heyra þegar stórir
viðburðir gerðust sem höfðu áhrif á tryggingamarkaðinn. Hætt er við að
bjöllunni verði hringt út á næstunni verði ekki leitað friðar við Rússland. Í
nýlegri umfjöllun New York Times kemur fram að haustið 2022 töldu
bandarísk stjórnvöld helmingslíkur á stríði með kjarnorkuvopnum.

Í uppha�egu útgáfu bókarinnar Virkjum Bessastaði árið 1996 er fjallað
nánar um upphaf Friðar 2000 í ka�anum: “Friðardúfa á ferð og �ugi”. Fyrri
bókin fylgir í viðhengi með þessari nýju útgáfu.
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samtökin stóðu fyrir í Perlunni í Reykjavík.



Börnum bjargað
“Ég var ungur, aðeins sex eða sjö ára, ég var mjög veikur… ég man eftir að

vera á sjúkrahúsi með vini mínum Vitali og við hlupum eftir Adi og báðum
hana að taka okkur með til Írlands, ef hún gerði það ekki myndum við deyja.
Við horfðum á eftir henni y�rgefa sjúkrahúsið og vissum ekki hvort hún
kæmi til baka, við vissum ekki að hún væri konan sem myndi bjarga lí�
okkar” sagði Sasha tuttugu árum síðar. Hann var eitt barna sem Friður 2000
�aug með frá Hvíta Rússlandi til Írlands árið 1995. “Ég man að ég var með
súrefnisgrímu í �ugvélinni allt �ugið því ég var svo veikur. Ég hafði enga
mömmu og pabba með mér, ég var dauðhræddur og einn en á endanum
leitaði ég skjóls í fanginu á Adi og svaf í kjöltu hennar það sem eftir var
ferðarinnar. Huggaði mig við að ég var ekki lengur einn, hún hefur bjargað
svo mörgum okkar,“ bætti hann við. „Þótt ég væri barn vissi ég að þetta væri
örvæntingarfull viðleitni til að bjarga lí� mínu og hinna þriggja barnanna.”

Nánar er fjallað um �ugið í
uppha�egu bókinni og hvernig sú
hugdetta kom upp í fjölskylduboði á
öðrum í jólum að nýta plássið í �uginu
frá Reykjavík undir gja�r. Systursonur
Ástþórs Jón Gunnarsson, síðar
dómsmálaráðherra, brást skjótt við og
fékk �ugeldasölur hjálparsveita
Landsbjargar með í verkefnið. Á
þremur dögum voru komnir 18
þúsund jólapakkar með
hvatningarorðum og jólakveðjum frá
Íslenskum börnum til veiku barnanna
í Hvíta Rússlandi ásamt
lyfjaskömmtum fyrir þúsund börn.
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Eftir �ugið og sjúkrahúsvist í Dublin
kom Vitali ásamt Adi Roche stofnanda
Chernobyl barnahjálparinnar til Íslands
til að færa Friði 2000 og forseta Íslands
þakkir fyrir hönd barnanna sem bjargað
var með �uginu. Vitali afhendir Ástþóri
og Vigdísi Finnbogadóttur forseta
Íslands á Bessastöðum þakkarskjal.



Bréf til Guðs leiddi til kraftaverks

Á aðfangadagskvöld gekk faðir í örvæntingu til bjargar lí� ungrar dóttur
sinnar inn á skrifstofu CNN í Bagdad með bréf í hendinni stílað til Guðs.
Það var 24. desember 1997 og Írak undir umsátri vestrænna hervelda með
refsiaðgerðum sem bönnuðu inn�utning á bráðnauðsynlegum lyfjum og
lækningavörum. Dóttir hans var að deyja vegna þess að engin lyf voru til í
öllu landinu fyrir þetta saklausa fórnarlamb stjórnmálanna.

Íslenskur verkalýðsforingi

Hið örvæntingarfulla ákall um hjálp barst kristilegum
góðgerðarsamtökum í Hollandi sem heyrt höfðu af væntanlegu �ugi Friðar
2000 með jólagja�r til Írak. Ástþór beið þá í Lúxemborg, ásamt Kristjáni
Árnasyni fyrrum formanni verkalýðsfélagsins Dagsbrúnar, eftir rússneskri
�ugvél til að halda áfram friðar�ugi jólasveinsins til Baghdad. Vélin hafði
bilað og þeir ta�st á Lúxemborgar�ugvelli. Kristilegu samtökin náðu þannig
símasambandi við Ástþór og báðu um aðstoð Friðar 2000 að koma stúlkunni
til Amsterdam þar sem hennar biði sjúkrahúsvist í boði Hollenska ríkisins.

Hættið að drepa börnin mín

Þremur dögum síðar lenti í Baghdad hálfrar aldar gömul �ugvél fyrrum
forseta Sovétríkjanna, Brezhnev, full af gjöfum og friðarkveðjum frá
íslenskum börnum. Íslenski verkalýðsforinginn í hlutverki jólasveinsins steig
úr vélinni, kné niður, kyssti jörðina og hrópaði: „Hættið að drepa börnin
mín“. „Ofbeldi leiðir til meira ofbeldis. Hættið að nota börn í pólitík.“

Eftir að gjöfunum var úthlutað til íraskra barna í samvinnu við Rauða
krossinn/Rauða hálfmánann tók jólasveinninn litlu stúlkuna í fangið og
�utti hana til Amsterdam um borð í PEACE2000 �ugvélinni þar sem
sjúkrabíll beið eftir að �ytja hana á sjúkrahús til aðhlynningar.
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Stríði afstýrt

Friðar�ug jólasveinsins snerti hjörtu milljóna manna um allan heim.
Töfrar jólasveinsins urðu til þess að tugþúsundir námsmanna um allan heim
mótmæltu öðru stríði gegn Írak sem Clinton-stjórnin skipulagði. Tilraunir
þeirra til að safna alþjóðlegum stuðningi við annað stríð gegn Írak hrundu í
kjölfar þessara mótmæla og sem varð til að Clinton hætti við stríðsáformin.

Gríska rétttrúnaðarkirkjan veitti Peace2000 mannúðarverðlaun að
tilnefningu UNESCO. Aðspurðir hvers vegna var sagt að friðar�ug
jólasveinsins ha� afstýrt því að annað stríð braust út í nágrannalandi þeirra.
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Peter Annett hinn fræði stríðsfréttaritari CNN ásamt Kristjáni Árnasyni
verkalýðsforingja í hlutverki jólasveinsins. Flugstjórinn situr á mótornum.
Nánast ógerlegt var að fá �ugvél til afnota í Baghdad �ugið því nánast engin
tryggingarfélög leyfa �ug inn á skilgreint stríðssvæði. Á endanum tókst að
útvega frá Ítölsku �ugfélagi hálfrar aldrar gamla vél frá sovét tímanum í þetta
fyrsta borgaralega �ug til Baghdad eftir fyrra Írakstríð.
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Stuttu fyrir lendingu í Baghdad. Kristján kominn í búning jólasveinsins innan
um pakkana en vélin var hlaðin glaðningi frá íslenskum börnum og fyrirtækjum.



Virkjum Bessastaði
Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan bókin Virkjum Bessastaði kom

fyrst út og síðan þá hefur ótal margt gerst sem ég tel að eigi brýnt erindi við
kjósendur, byggt á næstum 30 ára reynslu sem forsetaframbjóðandi. Það sem
hér fer á eftir er viðbót við uppha�egu útgáfuna, þar sem ég brýni stefnuna
og hugmyndafræðina enn frekar og fer y�r söguna, sem ég tel að sýni okkur
að mikilvægt er að við færum ýmsa hluti til betri vegar þegar kemur að
lýðræðinu okkar, sjálfum grundvellinum að farsæld þjóðarinnar.

Þegar ég kynnti fyrst hugmyndafræðina Virkjum Bessastaði í aðdraganda
forsetakosninga fyrir þrjátíu árum vonaðist ég til að frambjóðendur myndu
gera hugmyndirnar að sínum.

Ég vildi sjá ö�ugan forseta á Bessastöðum sem væri opinn fyrir því að gera
embætti forseta Íslands leiðandi í friðarmálum á alþjóðavettvangi með
stuðningi Friðar 2000 og y�r hundrað friðar samtökum og friðarháskólum
sem tengdust okkur í 40 þjóðlöndum.
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Heimsþekktir fræðimenn í friðarmálum og friðarverðlaunaha� Nóbels
hafa lýst stuðningi við hugmyndafræði mína um að Virkja Bessastaði. Þeir
eru mér sammála að forseti Íslands með slíkar áherslur gæti valdið
straumhvörfum til friðar í heiminum. Þeir birtu um þetta greinar, töluðu við
fjölmiðla og einn þeirra hélt um þetta fyrirlestur í Háskóla Íslands eins og
fjallað er um hér í bókinni. Því miður var reynt að þagga þetta niður til að
kæfa mitt forsetaframboð.
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Ein stærsta auðlind Íslendinga
Á Bessastöðum er að �nna eina stærstu auðlind Íslendinga. Þjóðin gæti

malað gull á þessari nýju auðlind. Það eina sem þarf til er almenn
hugarfarsbreyting og að Virkja Bessastaði.

Umræðan um forsetaembættið hefur löngum lent á villigötum og við
hverjar kosningar tala sumir um að leggja embættið niður. Það væri álíka
óviturlegt og að leggja niður útgerð og hætta að veiða �skinn í sjónum. Með
því að Virkja Bessastaði gæti forsetaembættið lagt hornstein að nýjum
atvinnuvegi sem gæti veitt þúsundum Íslendinga góð störf í framtíðinni,
a�að milljarðatekna fyrir þjóðarbúið og virkað sem ö�ug vítamínsprauta í
vaxandi ferðaþjónustu landsmanna.

Styrmir Gunnarsson fyrrum ritstjóri Morgunblaðsins féll í þá gryfju í
Silfri Egils árið 2012 að átta sig ekki á verðmætunum sem liggja í
forsetaembættinu. Auðvitað er það á skjön við nútíma lýðræði að á
Bessastöðum sitji alræðisvald y�r því hvort einstök mál fari í þjóðaratkvæði.
Styrmir virðist ekki hafa þekkt hugmyndafræði mína nægjanlega vel til að átta
sig á að þetta má leysa með því að Virkja Bessastaði.

Í þessum helsta pólitíska umræðuþætti RÚV hafa verið dregnir fram hinir
ýmsu spekingar að fjalla um forsetaembættið og væntanlegar
forsetakosningar, en frambjóðendur sjál�r virðast útilokaðir frá þátttöku.
Mér hefur t.d. í öll þau 28 ár sem ég hef barist fyrir því að Virkja Bessastaði til
friðar- og lýðræðisþróunar verið úthýst úr Silfri Egils.

Þannig getum við einnig komið á móts við tvo veigamikla þætti
lýðræðisþróunar í drögum Stjórnlagaráðs. Forsetinn gæti orðið hraðvirk leið
undir núverandi stjórnarskrá til að brúa gjánna sem stundum hefur komið
upp á milli þings og þjóðar. Um leið skapast svigrúm til að endurskoða
stjórnskipun landsins til lengri tíma með víðtækari samstöðu.
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Lýðræðispóllinn í hugmyndafræðinni Virkjum Bessastaði færir valdið til
fólksins með beinna lýðræði. Þjóðaratkvæðagreiðslur verði eðlilegur og
sjálfsagður hlutur í lýðræðinu og forsetinn nýtir málskotsréttinn með
skipulögðum hætti til að leiða þjóðina úr úreltri hugmyndafræði í
nútímalegra og beinna lýðræðisform. Þjóðaratkvæðagreiðslur um stærri
deilumál eru virkasta formið til að brúa gjánna milli þings og þjóðar til
framtíðar og koma á sáttum í samfélaginu.

Samhliða regluverki forseta um hvernig kjósendur kalla eftir
þjóðaratkvæðagreiðslu má með sama hætti skapa þjóðinni farveg um
forsetaembættið að koma lagafrumvörpum til Alþingis. Ég talaði um þetta
strax árið 1996 sem mikilvægan þátt til aukinnar lýðræðisþróunar samhliða
því að forsetinn skyldi nýta málskotsréttinn.

Atvinnupóllinn í hugmyndafræðinni Virkjum Bessastaði er að skilgreina
Ísland sem land heimsfriðar. Á Íslandi verði í framtíðinni aðsetur
alþjóðastofnanna sem vinna að friðar- og lýðræðisþróun. Ísland er einstakt að
því leyti að hér hefur ríkt friður í nærri þúsund ár og landsmenn hvorki borið
vopn né rekið skipulagðan hernað. Það er þessi ar�eifð sem hefur fyllt menn
erlendis hrifningu hvar sem ég hef kynnt Ísland sem land friðarins.

Við sjáum nú þegar árangur af þessu star�. Hingað komu heimsþekktir
erlendir fræðimenn, m.a. höfundur handbóka Sameinuðu Þjóðanna að
friðarsamningum, til að tala fyrir hugmyndum mínum um að virkja
forsetaembættið en fengu ekki áheyrn fjölmiðla. Einnig var Ísland valið sem
heimaland friðarsúlu og minnismerkis um John Lennon. Nú er bara að halda
áfram og ná almennri samstöðu þjóðarinnar um að Virkja Bessastaði.

Með því að sniðganga frambjóðendur í helsta umræðuþætti fjölmiðlanna
er verið að viðhalda stöðnun forsetaembættisins og snúa kosningunum upp í
hálfgerða fegurðarsamkeppni í stað þess að fjalla um raunverulega innviði
embættisins og frambjóðenda. Það er grafalvarlegt mál ef fjölmiðlafólk kemst
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upp með að blinda kjósendur með innihaldslausri froðu til að hertaka
Bessastaði og byggja þar rólur og sandkassa eins og sumir hafa lagt til.

Ha� menn sem hafa atvinnu af því að fylgjast með þjóðmálaumræðu ekki
meðtekið kjarnann í hugmyndafræðinni Virkjum Bessastaði í gegnum 28 ára
baráttu forsetaframbjóðanda er það lýsandi dæmi um hvernig fjölmiðlunin
hefur brugðist.

Forsetaembætti gæti orðið ein stærsta tekjulind okkar
Hávær undiralda hefur myndast um að �ytja stofnanir Sameinuðu

þjóðanna frá New York vegna þess að Bandaríkin þykja ekki nógu hlutlaus
staður. Menn eru byrjaðir að ræða kannski um Sviss en hvar sem ég hef nefnt
Ísland þá hefur verið vel tekið í það.

Starfsemi Sameinuðu þjóðanna, öryggisráðið og stofnanir sem tengjast
friðarmálum og umhver�smálum skila 600 milljörðum. Ég vil setja Ísland á
kortið sem staðsetning fyrir þessar stofnanir. Þessu fylgir 21 þúsund störf.
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Viltu reikning eða ávísun frá Bessastöðum?
Í stað þess að halda úti tilgangslausri glansmynd á Bessastöðum fyrir um

400 milljónir króna á ársgrundvelli, getum við nýtt embætti forseta Íslands til
að stuðla að friði, auknu lýðræði og um leið byggja hér upp nýjan atvinnuveg
sem mun skila aukinni velsæld til þjóðarinnar.

Með öðrum orðum er ég eini frambjóðandinn sem stefnir á að skila
þjóðinni arði í beinhörðum peningum frá embætti forseta Íslands.
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Forsetaembættið hefur allt sem til þarf
Hægt er að Virkja Bessastaði til friðar- og lýðræðisþróunar með einföldum

hætti undir núverandi stjórnskipulagi. Forsetaembættið hefur allt sem til þarf
að vinna þetta verk.

Margir fræðimenn telja aukna lýðræðisþátttöku almennings lykilinn að
friðvænlegu samfélagi. Þess vegna er beint lýðræði ein af áherslum mínum.
Forseti Íslands er í lykilaðstöðu að nota áhrif sín til að kynna kosti þess fyrir
ráðamönnum bæði heima og erlendis.

Forseti Íslands er með áhrifavald. Hann hefur aðgang að �estum
þjóðhöfðingjum og ráðamönnum heims. Forsetanum er ætlað að vera
sameiningartákn þjóðarinnar og allra �okka. Hann getur einnig orðið slíkt
sameiningartákn friðar og mannréttinda alþjóðlega.

Forsetar Íslands hafa reglulega hitt helstu ráðamenn heims, m.a. forseta
Bandaríkjanna og forseta Rússlands. Þeir forsetar sem setið hafa á
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Bessastöðum s.l. 28 ár gerðu ekkert til að nota þessi tækifæri að tala fyrir
friðarmálum og þeirri hugmynd að setja Ísland á kortið sem land friðarins.

Með nýjum forseta koma nýjar áherslur

Ég varaði sterklega við því í aðdraganda forsetakosninganna 2016 að
Guðni Th. Jóhannesson myndi ekki vinna að friðarmálum. Ég ætti von á því
að hann yrði þægur ljár í þúfu undir hergagnaframleiðendum sem ógnuðu
heimsfriðnum með stækkun NATO og aukinni hernaðaruppbyggingu.

Það þurfti ekki annað en að kynna sér hverjir stóðu að baki framboðinu.
Þar voru leiðtogar úr Sjálfstæðis�okknum sem hafa verið hallir undir
bandaríska hernaðarstefnu. Einnig var áhugavert að mæta lögmanni
framboðsins þegar ég var að leggja fram undirskriftalista, þar mætti fyrir
Guðna lögmaður sem starfaði fyrir bandaríska vogunarsjóði í bankahruninu
sem jafnframt eru meðal stærstu fjárfesta í bandarískum hergagnaiðnaði.

Mikilvægt er að þjóðin þroskist frá því að líta á forsetakosningar sem
einhverskonar fegurðarsamkeppni og átti sig á tækifærinu til friðarmála.
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Hlutverk forseta Íslands til friðar
Til að kynna nýja hugmyndafræði friðar þurfum við að koma á samhentu

átaki grasrótarinnar (almennings), atvinnulífsins (stór og smá fyrirtæki) og
stjórnmálanna (þingmenn og sveitarstjórnarfólk). Þetta er okkar markhópur.

Í hugmyndafræðinni Virkjum
Bessastaði gegnir forseti Íslands því
hlutverki að leiða saman
þjóðfélagshópa bæði innanlands og
utan til að mynda samhentan
þrýstihóp á stjórnmálin.

Flest okkar og atvinnulí�ð hafa
beina hagsmuni af því að búa í
friðsælu samfélagi og að öll
heimsbyggðin sé friðsæl. Stríð er
líklegt til að valda hruni í
ferðaþjónustu, viðskiptum og að grunnþjónustur, rafmagn og matvæli verði
af skornum skammti. Kjarnorkustríð gæti útrýmt mest öllu mannkyninu.

Forseti Íslands á greiðan aðgang

Forseti Íslands hefur eins og aðrir þjóðhöfðingjar greiðan aðgang að
koma boðskap á framfæri hvort sem er í almennum fjölmiðlum eða á
ráðstefnum og fundum. Forsetinn getur byrjað að kalla saman fólk á fundi,
haldið ráðstefnur, boðist til að koma sem fyrirlesari og í opinberar
heimsóknir til annarra þjóðhöfðingja og áhrifavalda í öðrum ríkjum
jarðarinnar. Þannig getur forseti Íslands orðið hvatinn að því að boða nýja
hugmyndafræði friðar og breytingar á heimsmyndinni.
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Fylgið hrynur af hermöngurum

Stjórnmálafólk í lýðræðisríkjum sækir sitt umboð til kjósenda. Það getur
velt litlum og stærri leiðtogum úr sessi missi þeir stuðning kjósenda. Í dag
sjáum við í skoðanakönnunum minnkandi fylgi við Bandaríkjaforseta að því
talið er vegna stuðnings hans við þjóðarmorð í Palestínu.

Lítil kona ögrar kjarnorkuveldi

Við sjáum einnig fylgi Vinstri grænna hrynja í skoðanakönnum á Íslandi
en sá �okkur hefur snúist gegn sinni upprunalegu stefnu friðar og þvert gegn
vilja sinna kjósenda talað fyrir auknum hernaðarútgjöldum, útþenslu NATO
til austurs sem Rússar telja ögrun við sína öryggishagsmuni og sem er ein
helsta ástæða þess að stríð er y�rvofandi í Evrópu. Í stað þess að kynna
tillögur til friðar hefur ríkisstjórnin undir forystu Vinstri grænna leigt
�ugvélar undir vopna�utninga í stríð við Rússa, rekið sendiherra Rússlands
úr landi og lokað sendiráði Íslands í Moskvu. Litla Ísland undir forystu
lítillar konu er í dag að ögra einu helsta kjarnorkuvopnaveldi heims til stríðs.

Flestir tapa á stríðsleikjum

Aðeins lítill hópur og fá fyrirtæki hafa hag af stríðsrekstri. Flestir tapa í
þeim leik og áhrif ófriðar dreifa úr sér til nærliggjandi landa og um
heimsbyggðina sem veldur síðan auknum �óttamannastraum og verðbólgu.

Styrjaldir eru eins og krabbamein sem breiða úr sér. Enginn er óhultur,
ekki einu sinni á eyju í miðju Atlantsha�nu. Hernaðaruppbygging er aftur
komin á fullt skrið í Evrópu með þátttöku Íslands.

Íslendingar hýsa her�ugvöll og kafbátaherstöð fyrir kjarnorkuveldi sem
virðist stefna í stríð við annað kjarnorkuveldi. Nútíma hljóðfrá �ugskeyti
geta borist hingað utan úr geimnum á augnabliki. Við þurfum að átta okkur
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á þeirri dapurlegu staðreynd að enginn er hér óhultur, við stöndum öll sem
þjóð berskjölduð gegn ógninni.

Það er mikill misskilningur ráðamanna að við verjumst slíkri ógn með
vopnum frá bandarískum hergagnaframleiðendum. Slík tól eru gagnslaust
járnrusl sem vörn gegn hljóðfráum �ugskeytum með kjarnorkusprengjum.
Það eina sem getur forðað okkur tortímingu í kjarnorkustyrjöld er að
sannfæra þjóðir heims að hætta þessum stríðsleikjum og byggja jörðina og
mannleg samskipti með gagnkvæmri virðingu og friðsamlegum samningum.

Styrjaldir framleiða �óttamenn

Styrjaldir eru eins og ö�ug verksmiðja til framleiðslu á �óttamönnum.
Styrjaldir mergsjúga til sín líf, limi og lífsviðurværi tugi milljóna einstaklinga
fyrir lítinn hóp örfárra einstaklinga sem hagnast af því að selja stríðstólin.

Stríðs�óttamenn hafa y�rleitt misst heimili sín, atvinnu og lagt á �ótta
allslausir. Flóttamennirnir leita á náðir annarra með húsaskjól og framfærslu.
Á sama tíma þurfa þeir sem �óttamenn leita til að greiða meira fyrir vörur og
aðföng vegna tru�ana á framleiðslu og �utningum

Í dag eru Evrópa og Mið-Austurlönd á barmi stórstyrjaldar.
“Hernaðarsérfræðingar”, sem sumir hverjir eru orðnir málpípur
hergagnaframleiðenda keppast við að bera á torg áróður um aukin
vopnakaup. Það er sorglegt að leiðtogar heimsálfunnar sem séð hefur stærstu
styrjaldir mannkynssögunnar ha� ekkert lært.

Fyrrum forseti og forsetaframbjóðandi frá stærsta framleiðsluríki
hergagna í heiminum hefur gengið svo langt að lýsa því y�r að þær þjóðir í
Evrópu sem ekki setja næga peninga í vopnakaupin, muni ekki fá neina vernd
nái hann endurkjöri.
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Valdið til þjóðarinnar
Fyrir þrjátíu árum var hugmyndafræðin að Virkja Bessastaði talin mjög

byltingarkennd. Forsetaembættið hafði til þess tíma verið formfast og lítið
breyst frá uppha�. Ég var fyrstur samtímamanna að vilja virkja málskotsrétt
forsetans til aukinnar þátttöku almennings í lýðræðinu. Hugmyndafræði mín
kom fyrst fram opinberlega árið 1995. Síðan í ritinu Virkjum Bessastaði árið
1996 og með stofnun Lýðræðishrey�ngarinnar 1998.

Já ég vil að málskotsrétturinn sé þjóðarinnar. Eitt af mínu fyrstu verkum
yrði að setja reglur um hvernig þjóðin getur virkjað málskotsrétt forseta og
hvaða fjölda áskorana þur� til að forsetinn nýti þennan rétt fyrir hönd
þjóðarinnar.

Þjóðaratkvæðagreiðslur um helstu deilumál er ö�ug leið til að brúa gjár á
milli þings og þjóðar og koma í veg fyrir að þær myndist.

Ég vil að þjóðaratkvæðagreiðslur verði eðlilegur hlutur í lýðræðisþróun
framtíðarinnar frekar en dramatískar leiksýningar. Ég hef bent á leiðir til að
lækka kostnað við kosningar m.a. með því að nota hraðbankaker�ð sem
kjörklefa samhliða sérlausnum fyrir þá sem ekki komast í hraðbanka.

Álitsgjafar dregnir fram til að blekkja almenning
Í aðdraganda forsetakosninga 1996 talaði ég fyrir því að færa valdið í

auknum mæli til fólksins og að hefja slíka lýðræðisþróun með því að virkja
málskotsrétt forseta. Fjölmiðlar voru þá notaðir til að kalla til álitsgjafa sem
sögðu þetta ekki hægt því engin hefð væri fyrir slíku inngripi forseta. Gert var
lítið úr mér og mínum hugmyndum um að forseti Íslands hefði þetta vald.

Það kom í ljós nokkrum árum síðar að ég hafði haft fullkomleg rétt fyrir
mér um þetta vald forseta þegar Ólafur Ragnar Grímsson virkjaði
málskotsrétt forseta.
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Sérhagsmunatengsl brutu ísinn
Því miður var aðdragandinn að fyrsta málinu sem málskotsrétti forseta

var beitt í Íslandssögunni ekki eins og við hefðum helst viljað.
Eftir 8 ár í embætti beitti Ólafur Ragnar Grímsson málskotsréttinum

þegar kostunaraðilar framboðs hans (eigendur Norðurljósa-365 miðla) vildu
með öllum ráðum stöðva lagasetningu um dreifða eignaraðild á fjölmiðlum.
Stór mál m.a. Kárahnjúkar, öryrkjamálið og fyrstu Icesave lögin fóru
hinsvegar í gegn með samþykki forseta.

Það var ekki fyrr en eftir 15 ár í embætti þegar skoðanakannanir sýndu
vaxandi óvinsældir forsetans að hann greip til þess ráðs að nota aftur
málskotsréttinn. Ég nefni þetta hér til að fólk átti sig betur á því að forsetinn
lét líklegast undan þrýstingi bakhjarla síns forsetaframboðs út frá
sérhagsmunalegum sjónarmiðum.

Ólafur talaði ekki um að nýta þennan rétt í aðdraganda forsetakosninga
1996. Líklega því hann ráðgerði það ekki fyrirfram. Hins vegar varð
greiðvikni Ólafs Ragnars við Baugsveldið til þess að brjóta ísinn.

Icesave málin sem síðar komu og Ólafur sendi í þjóðaratkvæðagreiðslu
voru að mínu mati fullkomlega réttar ákvarðanir.

Fjölmiðlar ráðskast með lýðræðið
Lykillinn að raunverulegum lýðræðisumbótum liggur hjá fjölmiðlum sem

í dag ráðskast með lýðræðið fyrir sérhagsmuni eigenda sinna eða valdaelítuna.
Þetta hefur verið áberandi við forsetakosningar síðustu þrjá áratugi. Við

höfum horft uppá tvö leikstýrð framboð úr smiðju RÚV, fyrst var það Þóra
Arnórsdóttir starfsmaður RÚV sem stökk beint af skjánum í forsetaframboð
árið 2012, en í mörgum löndum eru lög gegn slíku til verndar lýðræðinu.
Fólkið sem stjórnaði RÚV á þessum tíma vann áður fyrir eiganda 365 miðla
eins og frambjóðandinn sjálfur. Framboðinu var leikstýrt af leikstjóranum
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sem bjó til grínkarakterinn Silvíu Nótt og borgarstjórann Jón Gnarr. Það er
hollt og nauðsynlegt lýðræðinu að kryfja þetta til mergjar.

Fjórum árum síðar skaut RÚV öðrum frambjóðanda á loft, Guðna Th.
Jóhannessyni með því að lauma honum inní daglegar sjónvarpsútsendingar í
sérstökum fréttatímum, Kastljósþáttum og fréttum um embætti forseta
Íslands og hvernig forsetinn ætti að bregðast við þeirri stjórnmálakrísu sem
komin var upp eftir að RÚV sendi út Kastljós þátt um a�andsfélag
forsætisráðherra og konu hans.

Guðni Th hafði nokkrum vikum og mánuðum áður átt á laun fundi með
valdaklíkum um væntanlegt forsetaframboð. Öðrum frambjóðendum sem
komnir voru fram var meinað að taka þátt í þessari umræðu hjá RÚV.

Sigmundur hefur haldið því fram að aðförin að honum ha� verið
fyrirfram undirbúin �étta að undirlagi kröfuhafa í Icesave-málinu svokallaða
sem höfðu haft í hótunum við hann. Í viðtali við DV sagði Sigmundur:
„Þetta var stærra en RÚV. Það var skipulagt, og þetta er engin
samsæriskenning ég er bara að vísa í staðreyndir sem þessir aðilar auglýstu
sjálfir, af hópi fjölmiðla sem að vildu ná ákveðnummönnum niður.“

Það er ljóst að mjög strangar reglur og eftirlit þarf með fjölmiðlum svo
einstakir aðilar geti ekki ráðskast með lýðræðið eins og við höfum horft uppá
undanfarna áratugi á Íslandi.

Það er ekki séríslenskt vandamál að frambjóðendur séu gerðir út og
stjórnað af fjármálaö�um og hagsmunaklíkum. Þetta er alþekkt vandamál
víða um heim og eitt af því sem þarf að breyta til að koma á raunverulegu og
virku lýðræði.

Forsetinn og Alþingi
Æskilegt er að samhljómur sé með orðum og athöfnum forseta og

ríkisstjórnar. Sú staða að meirihluti þjóðarinnar sé komin í andstöðu við
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sitjandi ríkisstjórn eða Alþingi eins og hefur komið upp á undanförnum
áratugum, t.d. í kjölfar efnahagshrunsins, er ekki boðlegt í lýðræðisríki.

Ef slík staða er komin upp væri eðlilegt að forsetinn fundaði með
forystumönnum ríkisstjórnar. Jafnvel efndi til friðarráðstefnu alþingismanna
á Bessastöðum að ræða málin með y�rveguðum hætti og reyna að �nna
lausnir á vandanum. Þetta hlýtur að vera eitt mikilvægasta verkefni forsetans
sem sameiningartákns.

Stundum virðist menn gleyma sér í hita leiksins og tala um að hér sé
þingræði og skauta gjarnan um leið framhjá kjarna þess lýðræðisumboðs sem
þeir hafa frá kjósendum. Það má aldrei gleyma því að við búum í lýðræðisríki
þar sem þjóðin á síðasta orðið. Sé það vald útfært með kjörnum fulltrúum á
þingi eins og við gerum í dag þýðir það ekki að þjóðin ha� á fjögurra ára fresti
framselt hagsmuni sína sérhagsmunaklíkum bakvið einstaka
stjórnmála�okka.

Lausnin felst ekki í því að forsetinn fari í einhversskonar stríð við Alþingi,
menn eða málefni. Aðeins eftir að ljóst er að allar sáttaumleitanir til að brúa
gjána milli þings og þjóðar hefur mistekist með friðarviðræðum við
ríkisstjórn og alþingismenn gæti komið upp sú staða að forsetinn þyrfti að
koma fram á sjónarsviðið til að gæta hagsmuna þjóðarinnar. En það hlýtur að
teljast mjög óeðlilegt að ríkisstjórn sitji eftir að mál eru komin í slíkt
öngstræti.

Regluverk þarf um málskotsréttinn

Það er ánægjulegt að sjá þann árangur sem orðið hefur á s.l. þrjátíu árum
frá því að ég kynnti fyrst hugmyndina um að gera forseta Íslands að virkum
öryggisventli með nýtingu málskotsréttar. Frambjóðendur sem hafa komið
fram á síðustu árum hafa margir tekið þetta upp í sínum mál�utningi. Ég tel
að það þur� að setja regluverk um hvernig þjóðin getur kallað eftir því að
forseti nýti þetta vald í þeirra þágu þegar mikið liggur við.
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Fyrstur að tala fyrir beinu lýðræði
Ég var fyrsti aðilinn á Íslandi til að tala um beint lýðræði, nú er það komið

mjög vel inn í umræðuna. M.a. hefur einn forsetaframbjóðanda nú 30 árum
síðar gert þetta mál að sínu sem er frábært. Ég talaði alltaf um það að ég væri
klukkan sem vekur þjóðina, ég væri ekki endilega sá sem myndi sjá
afraksturinn af þessu öllu á mínum eigin líftíma.

Alltaf þótt þessi skopmynd frábærlega sniðug. Sigmund náði
hugmyndafræðinni nokkuð vel. Myndin birtist í Morgunblaðinu árið 1996.
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Tökum forystu í lýðræðisþróun
Þá hef ég vakið athygli á nýrri hugmyndafræði um framkvæmd kosninga

sem Ísland gæti orðið fyrsta landið til að innleiða og taka þannig forystu í
lýðræðisþróun á heimsvísu.

Ég mun leggja áherslu á lýðræðisþróun og friðarmál enda sé ég í þeim
mála�okkum spennandi sóknarfæri Íslendinga til að auka veg og virðingu
þjóðarinnar á alþjóða vettvangi og byggja hér upp nýja atvinnustarfsemi
tengt þessum mála�okkum.

Ef við virkjum Bessastaði og forsetinn gerist leiðandi í lýðræðisþróun og
friðarmálum á alþjóðavettvangi mun það virka sem vítamínsprauta í vaxandi
tekjulindum þjóðarinnar í ferðaþjónustu og út�utningi.

Heimsbyggðin stendur nú á krossgötum og menn að átta sig á að sú
stjórnskipan og fjármálaker� sem �est þjóðríki búa við í dag eru barns síns
tíma. Hér á Íslandi getum við þróað beint lýðræði á næstu árum og áratugum
sem gæti orðið fyrirmynd annarra þjóða.

Fjölmargir fræðimenn á sviði friðarmála eru mér sammála að Ísland gæti
orðið leiðandi til friðar og lýðræðisþróunar í heiminum. Svari Íslendingar
kallinu mun hér rísa nýr og jákvæður atvinnuvegur sem gæti fært þúsundum
Íslendinga blómleg störf í framtíðinni.

Sem forseti myndi ég auðvitað einnig leggja öðrum málum lið.
Umhver�smál, mannúðar- og mannréttindamál, m.a. baráttan gegn fátækt
og sókn til réttlætis er meðal þess sem ég myndi standa vörð um á
Bessastöðum.

Beint lýðræði í framkvæmd
Ég hef unnið með hugmyndir að beinu lýðræði sem byggjast m.a. á því að

nota hraðbankaker�ð sem kjörklefa. Mér er ekki kunnugt um að þetta ha�
verið útfært nokkurs staðar í heiminum. Það gæti orðið mjög áhugavert
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verkefni fyrir Ísland að þróa slíkt ker� sem síðan mætti markaðssetja um allan
heim.

Hraðbankar sem kjörklefar
Hraðbankar eru með innbyggðar ö�ugar öryggisvarnir til að staðfesta

persónuupplýsingar. Þeir tengjast í gegnum Reiknistofu bankanna sem sér
um miðlægt stýriker� og greiðsluker� bankaþjónustu á Íslandi.
Hraðbankarnir eru í raun tölvur með snertiskjám sem eru viðmótið gagnvart
einstaklingum sem nýta sér bankaþjónustu. Ætla má að það yrði ekki mjög
�ókið verkefni að innleiða kosningaker� inn í þetta ker�, dulkóða
upplýsingarnar og safna þeim miðlægt hjá Landskjörstjórn.

Gallarnir við að láta fólk kjósa heiman frá sér úr tölvu er að einstaka
kjósendur geta þar verið undir áhrifum eða þrýstingi frá öðrum á heimilinu
hvað þeir eigi að kjósa. Með því nota hraðbankaker�ð geta einstaklingar
stoppað í næsta hraðbanka og greitt þar atkvæði án þess að vera undir
þrýstingi frá öðrum. Það mætti hugsa sér að slíkar kosningar færu fram y�r
nokkra daga, t.d. gætu kosningar farið fram y�r 7 daga tímabil.

Tækninni �eygir fram, nú eru �estir komnir með stöðugt netsamband í
símann og rafræn skilríki. Einnig gæti verið möguleiki að útfæra rafrænar
kosningar í gegnum snjallsíma.

Virkara og haghvæmara Alþingi
Ég tel að við getum gert Alþingi að hagkvæmara og skilvirkara

löggjafarþingi.
Í dag erum við með 63 þingmenn í fullu star�, allir með aðstoðarfólk og

eigin skrifstofu. Þetta er nokkuð stór y�rbygging fyrir smáríki eins og Ísland.
Með því að minnka þennan fjölda og breyta aðeins fyrirkomulaginu mætti
hugsanlega gera Alþingi hagkvæmara og skilvirkara.
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Til að valda ekki misskilningi þá er ég ekki hér að segja að foseti Íslands
eigi að innleiða slíkar breytingar uppá eigin spýtur eða að ég muni reyna að
framkvæma þetta sem forseti. Ég er aðeins að leggja fram þessar tillögur sem
innlegg í umræðuna um beint og milliliðalaust lýðræði.

Það þarf að fara með gát að innleiðingu á beinu lýðræði. Það þarf að
gerast sem þróunarverkefni y�r einhvern tíma. Eins og ég rakti áður þarf
einnig að gæta þess að fjölmiðlar star� hlutlægt og séu með dreifða
eignaraðild svo hægt sé að tryggja að einstaka valda- eða peningaklíkur
misnoti ekki fjölmiðla til að ráðskast með lýðræðið.

Beint og milliliðalaust lýðræði
● Allir Íslenskir ríkisborgarar geti sent Alþingi tillögu að lagafrumvarpi

sem skal tekið til umfjöllunar ef það er stutt undirskriftum 1%
kjósenda. Alþingismenn og ráðherrar geti einnig átt frumkvæði að
nýjum frumvörpum.

● Þingmenn fari með umræðu og nefndarstörf vegna frumvarpa á Alþingi
og kynni fyrir þjóðinni m.a. á rafrænu þjóðþingi og vefsvæði.

● Tilbúin frumvörp lögð fyrir þjóðþing Alþingis til atkvæðagreiðslu t.d.
1.maí og 1.des ár hvert.

● Hraðbankaker�ð (sem er samtengt í gegnum Reiknistofu bankanna)
verði nýtt sem kjörklefar fyrir rafrænt þjóðþing.

● Ef nauðsyn krefur geti Alþingi samþykkt bráðabirgðalög sem gilda fram
að næsta þjóðþingi.

● Þingmenn fara með atkvæði þeirra sem ekki óska að neyta
atkvæðisréttar á þjóðþingi Alþingis.
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Tillaga að breytingum á Alþingi og ríkisstjórn
● Þingmönnum fækkað í 31.
● Landið verði eitt kjördæmi.
● Þingmenn verði valdir í persónukosningum.
● Alþingi velur ráðherraefni á faglegum forsendum. Forseti, sem

þjóðkjörinn umboðsmaður lýðsins og eftirlitsaðili fyrir virku lýðræði,
skipar síðan ráðherra og veitir þeim lausn eins og nú er.

● Ráðherrar sitji ekki á Alþingi.
● Ráðning dómara og æðstu embættismanna verði staðfest af þjóðþingi

Alþingis.

Ný stjórnarskrá
Rétt er að nefna í þessu sambandi tillögur að nýrri stjórnarskrá. Það eru

nokkrir góðir punktar í tillögum stjórnlagaráðs en einnig eru þar gallar. Í
sumum tilfellum slíkir að við gætum verið í verri stöðu með nýja stjórnarskrá
sem yrði skrifuð eftir þessum drögum. Nauðsynlegt er að vanda þessa vinnu.
Hraðsoðin stjórnarskrá verður ekki æskilegur vegvísir til framtíðar.
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Tungan er mitt sverð
Fólk áttar sig ekki alltaf á því að það er ekki hægt að vinna friðinn með að

vera bara þægur og þegja. Ég hef aldrei á ævinni lent í slagsmálum, ég hef
aldrei slegið til baka þótt ég ha� verið sleginn, tungan er mitt sverð.

Friðarboðið getur ekki verið bara einhver hljóðlát dúfa á staur. Hún þarf
að geta látið í sér heyra. Þannig breytum við hlutunum.

Bók Hallgríms Helgasonar, Sextíu kíló af sólskini sem hlaut Íslensku
bókmenntaverðlaunin 2018 fjallaði um ömurð og þrælslund íbúa íslensks
sjávarþorps er nútíminn ruddi sér til rúms í stöðnuðu bændasamfélagi sem
var nær algjörlega háð einhvers konar þrælavinnu.

Íslendingar hafa oft þannig farið með veggjum, verið seinteknir til
mótmæla og jafnan úthrópað jafnvel friðsömustu mótmælendur hérlendis
sem þorpsfí� og vitleysinga. Ég fékk þann skammt óþveginn eftir að nota
óhefðbundnar aðferðir í Héraðsdómi Reykjavíkur þegar reynt var að koma
mér í 16 ára fangelsi fyrir þær sakir að mótmæla stuðningi Íslands við innrás
Bush í Írak.

Uppskrift að friðsömummótmælum
Mótmæli þurfa að valda einhverri tru�un til að skila árangri. Hið minnsta

sjóntru�un og stinga í stúf við umhver�ð. Mótmæli snúast um að ná athygli
fjölmiðla nægilega oft og lengi til að umfjöllun skapist um málefnið.
Fjölmiðlar, sérstaklega ritskoðaðir fjölmiðlar eins og við höfum átt að venjast
á Íslandi, hleypa ekki í loftið þeim sem ekki eru eigendum þóknanlegir nema
búin sé til frétt dagsins.

Ég notaði jólasveinabúning til myndrænna mótmæla í Héraðsdómi
19.12.2002 þegar koma átti mér í 16 ára fangelsi fyrir andóf gegn
stríðsbröltinu í Írak. Ákæran var tekin fyrir í vikunni fyrir jól, ári eftir að
utanríkisráðuneytið stöðvaði með lögregluvaldi á Ke�avíkur�ugvelli �ugvél
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sem komin var í �ugtaksstöðu og átti að færa frá Friði 2000 jólagja�r, lyf og
matvæli til stríðshrjáðra barna í Írak.

Stjórnvöld misnotuðu dómsker�ð
Sakirnar á mig voru fjarstæðukenndur tilbúningur, brot á tjáningarfrelsi

og réttarfarsreglum. Mér var síðar sagt af lögreglumanni að skipun um
handtöku mína ha� komið beint úr forsætisráðuneytinu þegar ég hafði vakið
athygli á ætlun forsætis- og utanríkisráðherra að nota íslenskar
farþega�ugvélar til hernaðar�utninga fyrir Bush Bandaríkjaforseta til Írak.

Tilgangur minn með að mæta í búningi jólasveinsins og setja málsgögn
sem ég fékk afhent af dómaranum í jólasveinapoka, var að afhjúpa
misnotkun stjórnvalda á réttarker�nu og hvernig dómari lét hafa sig í að
misnota dómsker�ð. Á myndrænan hátt lýsti ég því að ég tæki hvorki mark á
froðuruglinu þeirra fyrir réttinum né fjarstæðukenndri ákærunni.

Málið gegn mér í Héraðsdómi var aftur tekið fyrir 15.04.2003. Þetta bar
nákvæmlega upp á þann dag sem loftárásir hófust á Írak. Fjögur þúsund
manns, óbreyttir borgarar börn og gamalmenni hlutu blóðugan dauðdaga
þennan dag í Írak með �ugskeytum sem þau fengu send að himnum ofan
með stuðningi Íslendinga. Mér ofbauð svo, að á síðustu stundu áður en ég
mætti í réttinn, skipti ég í hvíta skyrtu og ataði hana tómatsósu. Þannig mætti
ég fyrir dómarann og ákæruvaldið. Ég benti dómaranum á að svona liti þetta
út í Írak þennan morgun eftir loftárásir og blóðug morð á óbreyttum
borgurum með stuðningi íslenskra stjórnvalda við morðóðan Bush
Bandaríkjaforseta. Ég y�rgaf síðan réttinn með því að skella á eftir mér
hurðinni og sagðist ekki mæta aftur í þann skrípaleik sem þarna færi fram. Ég
stóð við þau orð og mætti aldrei aftur í réttarhaldið.

Eins og ég hef mátt reyna, í þeim óvenjulega skrípaleik ritskoðaðra
fjölmiðla og snobbaðra fréttamanna sem hér hefur viðgengist, getur tekið
tíma að fá boðskapinn í gegn. Hann kemst sjaldnast óbrenglaður til skila.
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Ofbeldi leiðir til aukins ofbeldis
Hins vegar �nnst engin lausn í mótmælum byggðum á ofbeldi. Það er bál

sem er�tt yrði að slökkva og Ísland má alls ekki þróast í þá átt. Við getum
horft til Ísrael þar sem nútíma hryðjuverk hófust. Þótt ofbeldisfull mótmæli
og hryðjuverk ha� þar komið einhverjum til valda á síðustu öld, fékk sú nýja
þjóð um leið ofbeldið í vöggugjöf. Hvar sem ofbeldi hefur verið notað í
andó�, hefur það leitt til meira ofbeldis. Sama myndi gerast hér. Ef knúinn
yrði fram árangur með ofbeldi, mun það leiða af sér enn meira ofbeldi.
Ofbeldisaldan gæti varað tugi eða hundruð ára og eitrað öll samskipti okkar
og lífsmynstur. Við viljum ekki slíkt þjóðfélag.

Leikræn tjáning í mótmælum

Hversvegna mæta mótmælendur ekki með skyrið eða tómatsósubrúsana í
mótmælin frekar en með hnífa og múrsteina? Mun áhrifameira fyrir
myndavélarnar og slasar engan þótt hann fái gusuna y�r sig. Í mesta lagi
kostar það gott bað og fatahreinsun.
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Borgaraleg óhlýðni

Borgaraleg óhlýðni er önnur útfærsla mótmæla. Það að gera ekki eitthvað
sem "ker�ð" ætlast til getur verið áhrifaríkt. Einnig að gera eitthvað sem er
"bannað" en með friðsömum hætti.

Frægasti mótmælandinn, Gandhi, í saltgöngunni frægu, tru�aði bæði
umferð og þjóðlíf og hóf að vinna salt í trássi við lög sem bönnuðu
almenningi slíkt. Ekki ólíkt kvótamáli Íslendinga. Hér á Íslandi mætti útfæra
þetta með því að mótmælendur fengu lánaða báta, eða bara tækju ónotaða
báta tímabundnu eignarnámi, og færu að �ska án kvóta. Leyfðu síðan
lögreglu að handtaka sig við löndum sem hluta af friðsömum mótmælum.

Áður en lesandi rýkur til að sjósetja bát í borgaralegri óhlýðni er rétt að
viðkomandi kynni sér núverandi löggjöf. Íslensk stjórnvöld hafa undanfarin
ár komið á móts við gagnrýni á bann við strandveiðum og leyfa takmarkaðar
veiðar til eigin neyslu og í atvinnuskyni frá maí til ágúst hvert ár.

Fylgismenn Gandhi gengu niður á strönd og hófu sjál�r að vinna salt úr
sjó til að mótmæla háum sköttum á salt af hálfu stjórnvalda undir breska
heimsveldinu. Almenningi var óheimilt að sækja sér salt í sjó til eigin neyslu,
vinnslu eða sölu.
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Fyrsti pólitíski fanginn á Íslandi
Á þeim þrjátíu árum sem nú eru liðin frá fyrstu útgáfu Virkjum

Bessastaði hafa íslenskir valdhafar veitt hergagnaiðnaðinum dyggilegan
stuðning í nafni íslensku þjóðarinnar.

Mótmæli mín gegn hernaðarhyggjunni leiddu til enn harðari ofsókna
gegn minni persónu. Árið 2002 var ég handtekinn og færður í fangelsi
nokkrum klukkustundum eftir að hafa sent út tölvupóst með mótmælum
gegn því að Icelandair og Atlanta farþega�ugvélar yrðu notaðar til her- og
vopna�utninga.

Ég benti á alþjóðalög um stríðsrekstur sem kveða á um að með notkun
almennra farþegavéla í hernaði væru þær orðnar hluti af stríðsvél og
lögmætum skotmörkum. Hinn stríðsaðilinn mætti þá granda þeim hvar sem
er í heiminum.

Látinn hverfa út í nóttina

Á stríðstímum hefur það verið landlægt vandamál að mótmælendur,
blaðamenn og aðrir sem stjórnvöldum þykja ekki þóknanlegir hver�
sporlaust. Þetta var algengt á tímum Gestapo í Þýskalandi seinni
heimsstyrjaldarinnar og síðan í einræðisríkjum samtímans og á stríðssvæðum.
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Samkvæmt upplýsingum frá Alþjóðanefnd um týnda einstaklinga (ICMP)
hurfu þannig meira en 2500 manns frá ársbyrjun 2014 í Úkraínu.

Eftir að hafa sent tölvupóstinn til að vekja athygli á hættunni af því
ráðabruggi að styðja við ólögmætt stríð gegn Írak með Íslenskum
farþega�ugvélum í slagtogi við Bush bandaríkjaforseta, fór ég með konu
minni, systur hennar og vinafólki á veitingahús í miðborg Reykjavíkur.

Í miðju borðhaldi kemur þjónn að máli við mig og biður mig að koma
með sér eitt augnablik því það séu menn fyrir utan sem vildu heyra í mér.

Þar er mættur hópur lögreglumanna og tilkynna mér að ég sé handtekinn.
Ég spyr hvort ég megi láta konuna mína vita en því var neitað. Því var einnig
synjað að að lögreglumaður myndi láta hana vita. Hún þurfti því að upplifa
það að ég hreinlega hvarf sporlaust út í nóttina.

Færður daglega milli fangaklefa

Farið var með mig í húsnæði Ríkislögreglustjóra þar sem fram fóru
ítrekaðar y�rheyrslur sem voru auðvitað hreinn þvættingur og tímaeyðsla.
Málið var einfalt frá uppha�. Ég hafði árum saman starfað í friðarsamtökum
og fékk sendar upplýsingar úr öllum áttum um ástandið í heimsmálunum.
Ég var einnig vel lesinn í alþjóðalögum og reglum um stríðsrekstur. Mér var
ljóst að bein þátttaka Íslands í innrás og stríði gegn Írak var ólögmætt athæ�
sem myndi sverta orðspor Íslendinga sem töldu sig vera friðsöm þjóð.

Stjórnvöldum mátti vera ljóst að af mér stafaði engin hætta, önnur en að
afhjúpa ólögmætan stuðningi æðstu ráðamanna við stríðsbrölt að undirlagi
bandarískra hergagnaframleiðenda. Ég var þegar orðinn þekktur í
þjóðfélaginu eftir forsetaframboð og baráttu án ofbeldis gegn stríði. Orðið er
mitt sverð en það þarf stundum að vera beitt til að vekja fólk.

Ég hef aldrei á minni lífsleið beitt líkamlegu ofbeldi með nokkrum hætti
og aldrei tekið þátt í slagsmálum. Samt virtust þeir telja mig svo hættulegan
að ég fékk ekki að fara á salerni nema í fylgd tveggja lögreglumanna.
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Þá var ég færður milli fangaklefa af tveimur til þremur lögreglumönnum í
hvert sinn á mismunandi lögreglustöðvar á höfuðborgarsvæðinu, þar til ég
var vistaður í algerri einangrun á Litla Hrauni.

Litla Hraun

Þegar ég kom á Litla Hraun í fylgt þriggja lögreglumanna, var ég færður í
herbergi og afklæddur úr öllu og afhentur fangabúningur. Síðan vistaður í
lítinn klefa með einum smáglugga í öðrum endanum sem ekkert var hægt að
sjá út um, hinum megin var blá járn eða stál hurð með lítilli lúgu sem
fangaverðir gátu opnað að utan frá og rétt mat í gegnum. Rúmið var steypt á
gól�ð og þar ofan á enföld dýna. Opið loklaust klósett úr stáli eða járni var í
klefanum. Maturinn var einfaldur oft einhvert samloku drasl.

Ég mátti hvorki hafa útvarp né sjónvarp og ekki lesa blöð eða tímarit.
Einu sinni á dag var mér hleypt út til að fá ferskt loft í garð með háum
veggjum allt í kring í um það bil hálftíma. Mátti ekki hitta eða ræða við
nokkurn mann. Þannig var ég látinn dúsa á Litla hrauni dögum saman.

Ráðist á skrifstofur Friðar 2000

Á meðan ég sat í gæsluvarðhaldi réðist fjölmennt lögreglulið inn á
skrifstofur Friðar 2000 og fjarlægðu allan tölvubúnað og félagaskrár. Farið
var í gegnum allar ruslafötur, allar geymslur og skjöl.

Hverju þeir voru að leita að veit ég ekki. Aðgerðin bar hinsvegar öll merki
þess að tilgangurinn væri að rústa starfsemi Friðar 2000 á Íslandi. Enda urðu
margir félagsmenn svo skelkaðir í kjölfarið þegar skýrt var frá því að
félagaskráin með nöfnum þeirra væri komin til lögreglunnar að þeir urðu
hræddir að mæta á fundi hjá samtökunum eða taka þátt í starfseminni.
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Hótað 16 ára fangelsi

Hjá lögreglunni var mér í y�rheyrslum hótað 16 ára fangelsi drægi ég ekki
orð mín til baka. Ég neitaði þessu alfarið og sagði lögreglunni að ég tæki þá
Nelson Mandela mér til fyrirmyndar og myndi halda áfram baráttu Friðar
2000 frá Litla Hrauni.

Handtaka mín vakti almenna hneykslan. Um hana var skrifað í erlendum
blöðum og rætt á útvarpsstöðum á fjarlægum slóðum eins og Ástralíu.
Erlendir þingmenn, mannréttindafrömuðir og fjöldinn allur af
fræðimönnum og einstaklingum úr öllum stigum þjóðfélagsins sendu
mótmælabréf m.a. í gegnum netgátt Friðar 2000 sem áframsendi sjálfvirkt.
Y�r tíu þúsund mótmæli við fangelsun minni bárust ráðuneytum á Íslandi á
fáeinum dögum þar til allt netsamband vefþjóna Friðar 2000 á Íslandi var
ro�ð að beiðni ráðamanna.
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Æðstu ráðamenn misnotuðu vald sitt

Handtaka mín og allur málatilbúnaðurinn var sprottin af pólitískri
misnotkun valds æðstu ráðamanna þjóðarinnar þegar ég og samtökin Friður
2000 vöktu athygli á því ráðabruggi að draga Íslensku þjóðina í stríð og nota
farþega�ugvélar okkar til að styðja innrás og ólögmætt stríð í Írak.

Íslenskir fjölmiðlar eins og ríkisfjölmiðlar RÚV hafa gjarnan fjallað um
misnotkun valds og tilraunir til þöggunar mótmælenda og ólýðræðislegra
aðgerða gegn frjálsum félagasamtökum í fjarlægjum ríkjum. Þetta er oft
kennt við einræði eða spillt stjórnvöld. Beint fyrir framan ne�ð á þeim voru
nákvæmlega sömu aðferðir notaðar í Reykjavík án þess að þeir fjölluðu um
hvað í raun var í gangi:
1. Forsetaframbjóðandi og forráðamaður friðarsamtaka handtekinn með

því að láta hann hverfa út í nóttina frá kvöldverðarboði með konu sinni.
Henni var ekki einu sinni sýnd sú virðing að að það mætti láta hana vita.

2. Ráðist á skrifstofur frjálsra félagasamtaka, allur tölvubúnaður og allar
félagaskrár fjarlægðar.

Dómari sagði mig pólitískan fanga

Í mínu skjalasafni má finna y�rlýsingu skrifaða 24 nóvember 2002 í
fangaklefanum á Litla Hrauni og þar segir:

“Ég sit í gæsluvarðhaldi á Litla Hrauni eftir að lögmaður
Ríkislögreglustjóra lagði fram fyrir dómara skjal þar sem vitnisburður minn
var afskræmdur og vísvitandi rangtúlkaður.

Eftir að dómari hafði kynnt sér þetta skjal og upptöku af skýrslu minni
hjá RRL, viðurkenndi hann fyrir mér í vitna viðurvist að ég væri pólitískur
fangi, en ekki sá fyrsti á Íslandi því liðsmenn Falung Gong ha� verið fyrstu
pólitísku fangarnir hér svo notuð séu orð dómarans sjálfs. Þessi orð féllu fyrir
seinni fyrirtöku í dómshúsinu við Lækjargötu sunnudaginn 23. nóvember. “
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Umfjöllun Íslenskra fjölmiðla ámælisverð

Eins áður greinir kom það fram í réttarhaldinu af hálfu dómarans sjálfs,
að ég væri fyrsti Íslenski pólitíski fanginn hér á landi. Dómarinn neitaði kröfu
minni að þessi staðreynd yrði skráð í bækur dómsins.

Sem betur fer tókst mér ætlunarverkið með mótmælunum að stöðva þau
brjáluðu áform stjórnvalda að leggja til Íslenskar farþega�ugvélar til hernaðar
og vopna�utninga sem hefði brennimerkt �ugfélögin og mögulega gert þau
að skotmörkum hins stríðsaðilans og hryðjuverkahópa. Forsætis- og
utanríkisráðherra drógu í land og hættu við áformin í kjölfar mótmælanna.

Umfjöllun fjölmiðla einkenndist hinsvegar af því að gera lítið úr þeirri
alvarlegu misnotkun valds sem þarna átti sér stað. Reynt var að gera mig að
aðhlátursefni gagnvart almenningi og mín mótmæli tortryggileg þrátt fyrir að
verið væri að misnota Héraðsdóm Reykjavíkur að hætti einræðisríkja.

Þetta gerðu Íslenskir blaðamenn með að skýra frá mótmælunum með
neikvæðum hætti. Flestir fjölluðu ekkert um hvað málið snérist þegar ég með
leikrænni tjáningu lagði áherslu á þá staðreynd að þennan sama morgun og
málið gegn mér kom fyrir dómara lágu fjögur þúsund óbreyttir borgarar í
blóði sínu í Írak sem búið var að drepa með stuðningi Íslenskra stjórnvalda.
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Hermang gegn þjóðarvilja
Þrátt fyrir að y�r 90% aðspurðra í skoðanakönnum ha� lýst andstöðu við

stuðning Íslands í Írakstríðinu hafa stjórnvöld haldið áfram á braut hernaðar
hyggjunar í stað þess að vinna að friðsamlegum leiðum á alþjóðavettvangi.

Ég sagði í aðdraganda Íraksstríðsins að engin gereyðingarvopn myndu
�nnast þar. Búið væri að spinna lygaveg til að réttlæta innrás sem myndi leiða
til mikilla hörmunga. Þetta kom síðan í ljós með afgerandi hætti. Talið er að
nær �mm milljónir manns ha� látist í Írak.

Stjórnvöld hafa nú dregið okkur í stríð við Rússland. Utanríkisráðherra í
kjölfar funda með bandarískum hershöfðingjum gekk manna á milli í
Evrópu að tala fyrir auknum hernaðarútgjöldum í stað þess að tala fyrir
friðsamlegri lausn milli Úkraínu og Rússlands. Íslenskir skattborgarar
greiddu fyrir leigu�ugvélar sem �uttu vopn. Ekki orð sagt til friðar.
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Ég skrifaði bréf með tillögum að friðsamlegri lausn í Úkraínu áður en
innrásin hófst. Sem forseti hefði ég getað rætt innihald þessa bréfs bæði við
ráðamenn í Úkraínu og Rússlandi. Stríðinu mátti afstýra með einföldum
aðgerðum. Sex milljónir manns lögðu á �ótta, þúsundir liggja í valnum, allt
vegna hermangs og aulaskaps bæði íslenskra og erlendra ráðamanna.

Það er algerlega óraunhæft að ætla að taka á móti milljónum �óttamanna,
hvort sem þeir koma frá Úkraníu eða annarsstaðar frá. Þessi stefna að egna til
ófriðar, reyna ekkert til að leysa úr málum með friðsamlegum lausnum, mun
ekki ganga upp til framtíðar. Hér þarf að koma til ný hugmyndafræði friðar.
Aðeins slíkar aðgerðir geta stöðvað frekari �óttamannastraum.

Samkvæmt skýringarmynd frá Sameinuðu þjóðunum (DESA) voru 6.1
milljón manns á �ótta frá Úkraníu árið 2020, tveimur árum áður en innrás
Rússa hófst í landið. Þetta undirstrikar þá staðreynd að innrásin gerðist ekki í
tómarúmi.
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Sjálfstæði þjóðarinnar í hættu
Vanhæ� og undirlægjuháttur við erlend ríki og stofnanir stefnir sjálfstæði

og þjóðaröryggi Íslands í hættu. Hér vantar leiðtoga með framtíðarsýn sem
sefur ekki á vaktinni.

Við þurfum að standa vörð um að lenda ekki aftur undir erlendu valdi,
hvort sem eru erlendar ríkisstjórnir, fyrirtæki eða stofnanir sem geta ógnað
sjálfstæði Íslendinga.

Samfélagsmiðlar og gervigreind
Það eru ekki aðeins erlendar stofnanir sem ógna sjálfstæði þjóðarinnar.

Miðstýrðir samfélagsmiðlar eru byrjaðir að grafa undan lýðræðinu.
Facebook er orðið svo valdamikið á Íslandi, að nánast engin umræða getur

átt sér stað milli kjörinna fulltrúa og þjóðarinnar nema með samþykki Meta.
Stjórnendur og eigendur META geta slökkt á mönnum og málefnum eftir
geðþótta.

Meta hirðir til sín stærsta hluta auglýsingatekna skattfrjálst. Greiða ekki
krónu í opinber gjöld þrátt fyrir að reka stærsta fjölmiðil landsins. Sjálfstæðir
íslenskir fjölmiðlar eru að lognast út af vegna þessarar óheilbrigðu samkeppni
sem nú tröllríður þjóðfélaginu.

Á næstu árum þarf að koma upp samfélagsmiðli sem þjóðin stjórnar sjálf.
Með samhentu þjóðarátaki sem forseti Íslands gæti staðið fyrir ásamt
íslenskum fjölmiðlum getum við kastað Facebook út á hafsauga á stuttum
tíma og stjórnað okkar sjálf í netheimum.

Hugbúnaðar lausnirnar eru til staðar sem gera fólki kleift að �ytja öll
gögn og samskipti y�r á íslenskan samfélagsmiðil.
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Facebook ógn við lýðræðið
Meta eigendur Facebook er bandarískt stórfyrirtæki sem hirðir ekkert um

velferð íslensku þjóðarinnar og rekið hér með því markmiði að soga sem mest
af fjármunum okkar úr landi án þess að gefa neitt til baka. Facebook sem í
auknum mæli er stjórnað með gervigreind greiðir ekki krónu í laun eða
opinber gjöld á Íslandi þrátt fyrir að reka stærsta fjölmiðil landsins.
Sjálfstæðir íslenskir fjölmiðlar eru að lognast út af vegna þessarar óheilbrigðu
samkeppni sem nú tröllríður þjóðfélaginu.

Eins og fjöldi annarra lenti ég í því vegna tæknigalla hjá Facebook að ég
var lokaður úti af minni síðu og í nærri heilt ár ekki getað átt eðlileg samskipti
við þær þúsundir sem voru skráðir sem vinir og Facebook fylgjendur.

Ég fékk daglega tölvupósta um að einhver af þeim þúsundum sem fylgja
mér á samfélagsmiðlinum ha� sett inn nýja mynd, skrifað póst eða sent mér
persónuleg skilaboð. Gat hins vegar engu svarað né skrifað ummæli um
fréttir eða málefni á íslenskum fréttasíðum því �estar þeirra nota Facebook
kommentaker�ð.

Ég skrifaði ÖSE bréf vegna málsins með tilvísun í nýja Evrópulöggjöf sem
setur skyldur á samfélagsmiðla í markaðsráðandi stöðu, meðal annars hvað
varðar lýðræði. Fyrirtæki sem misnota aðstöðu sína eins og Facebook gerði
um langan tíma gagnvart mér sem frambjóðanda til forseta í lýðræðisríki
innan Evrópu, getur átt von á sektum allt að 6% af ársveltu þeirra á
heimsvísu. Meta fyrirtækið var með nær 127 milljarða dollara veltu á síðasta
ári og gæti því sektin á META numið 7,6 milljörðum dala sem samsvarar
þúsund milljörðum íslenskra króna.

Stjórnvöld eiga að koma lögum y�r þessa starfsemi. Fyrirtæki með
markaðsráðandi stöðu á Íslandi í samfélagsmiðlun og annarri lykil þjónustu
þurfa auðvitað að veita eðlilega aðstoð til sinna viðskiptavini hér á landi. Það
þarf að krefjast þess að þeir haldi úti þjónustuveri með virku símanúmeri og
öðrum samskiptaleiðum til að tryggja að uppákomur eins og ég hef lent í hjá
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Facebook, og að mér skilst þúsundir annarra hafa lent í, með lokun á
aðgöngum verði ekki látið viðgangast.

Einnig þarf að tryggja með lögum að slík fjölþjóðafyrirtæki greiði eðlilega
skatta og gjöld af tekjum sínum á Íslandi. Ekki er eðlilegt að íslensk
fjölmiðlafyrirtæki eigi í samkeppni við slíka sjóræningjastarfsemi sem
Facebook er orðið á Íslandi. Ég reyndi að vekja athygli fyrrum
dómsmálaráðherra á hættunni sem væri að skapast af markaðsráðandi stöðu
Facebook á Íslandi, bæði hvað varðar frjálsa fjölmiðlun og lýðræðisþróun.
Svörin sem ég fékk voru á þá leið að lítið væri hægt að gera, það væri ekki hægt
að ná neinu vitrænu samtali við Facebook.
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Stefnumálin í hnotskurn
Ég vil virkja Bessastaði til friðar- og lýðræðisþróunar

Sameiningartákn þjóðarinnar
Forsetinn skal starfa sem hlutlaust sameiningartákn þjóðarinnar. Ég hef

engar tengingar við stjórnmála�okkana né starfað með þeim og þess vegna vel
til þess fallinn að vera hlutlaus umboðsmaður allrar þjóðarinnar á
Bessastöðum.

Virkara lýðræði og málskotsréttur
Forsetinn skal stuðla að virku lýðræði á Íslandi og þjóðinni verði ge�nn

kostur á aukinni þátttöku með þróun á beinu lýðræði með nútíma tækni.
Forsetinn skal nota málskotsréttinn til að leggja umdeild mál fyrir þjóðina til
úrskurðar telji hann að viðkomandi lagasetning sé á skjön við meirihlutavilja
þjóðarinnar.

Ég var fyrstur samtímamanna að vilja virkja málskotsrétt forsetans til
aukinnar þátttöku almennings í lýðræðinu. Hugmyndafræði mín kom fyrst
fram opinberlega árið 1995. Síðan í ritinu Virkjum Bessastaði árið 1996 og
með kynningu Lýðræðishrey�ngarinnar 1998.

Leiðandi til friðar- og lýðræðisþróunar
Forseti Íslands fái nýtt hlutverk sem alþjóðlegur talsmaður friðar og

mannréttinda. (Tengist þeirri hugmynd að á Íslandi rísi friðarháskóli og
þróunarmiðstöð lýðræðis, friðar og mannréttinda, friðargæslu Sameinuðu
Þjóðanna boðin aðstaða á Ke�avíkur�ugvelli og forsetaembættið vinni
markvisst að því að fá til Íslands tengda starfsemi).
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Fjölmargir fræðimenn á sviði friðarmála eru mér sammála að Ísland gæti
orðið leiðandi til friðar og lýðræðisþróunar í heiminum. Svari Íslendingar
kallinu mun hér rísa nýr og jákvæður atvinnuvegur sem gæti fært þúsundum
Íslendinga blómleg störf í framtíðinni.

Fjöldi af alþjóðlegum friðarsúlum voru sendar frá Japan til
Friðar 2000 til að koma fyrir á ýmsum stöðum um landið.
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Forsetasamningurinn
Ég legg fyrir þjóðina Forsetasamning minn sem tekur gildi verði ég kjörin

forseti Íslands.
1.gr. Forsetasamningurinn. Aðilar að þessum samningi eru: Ástþór

Magnússon Wium kt. 040853-2519 (forsetinn) og kjósendur Ástþórs
Magnússonar.

2.gr. Sameiningartákn þjóðarinnar. Forsetinn skal áfram starfa sem
hlutlaust sameiningartákn þjóðarinnar en með þeim áherslubreytingum sem
kynntar eru í 3-5 gr.

3.gr. Ríkisráðið. Ný lög skulu lögð fyrir forsetann á fundum Ríkisráðs. Í
þeim tilfellum sem forsetinn er staddur erlendis þegar halda þarf
Ríkisráðsfundi, mun forsetinn leitast við að nota nútíma fjarfundatækni til
þátttöku í viðkomandi fundi og þannig tryggja að forsetinn sé sá
öryggisventill fyrir þjóðina sem ætlast er til í stjórnarskrá lýðveldisins hvað
varðar gildistöku nýrra laga frá Alþingi.

4.gr. Virkara lýðræði og málskotsréttur. Forsetinn skal stuðla að virku
lýðræði á Íslandi og þjóðinni verði ge�nn kostur á aukinni þátttöku með
þróun á beinu lýðræði með nútíma tækni. Forsetinn skal nota
málskotsréttinn til að leggja umdeild mál fyrir þjóðina til úrskurðar telji hann
að viðkomandi lagasetning sé á skjön við meirihlutavilja þjóðarinnar.

5.gr. Ísland fyrirmynd friðar. Forsetinn mun hafa frumkvæði að því að
kynna einstaka sögu Íslensku þjóðarinnar sem fyrirmynd friðar á
alþjóðlegum vettvangi og stofna til víðtæks alþjóðlegs samstarfs um að á
Íslandi rísi stjórnstöð alþjóðlegs friðargæsluliðs er geri einstökum þjóðum
mögulegt að leggja niður heri sína og gera varnarsamninga við hið alþjóðlega
friðargæslulið.

Ástþór Magnússon - Fyrst kynnt árið 1996 og síðan undir heitinu
„Forsetasamingurinn“ í febrúar 2004.
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Maður fólksins hvar í �okki sem það stendur
Mikilvægt er að sá einstaklingur sem valinn er til embættis forseta Íslands

geti átt samhljóm með fólki úr öllum fylkingum stjórnmálanna. Forsetinn er
þjóðinni mikilvægt sameiningartákn sem þarf að geta leitt saman ólíkar
fylkingar t.d. þegar kemur að stjórnarmyndunarviðræðum.

Forsetinn þarf einnig að geta beitt áhrifamætti sínum til aðstoðar við
atvinnufyrirtæki, líknarfélög og stofnanir að koma málefnum sínum á
framfæri án �okkadrátta.

Fyrst og fremst er embætti forseta sameiningartákn og ég vil vinna að því
að forseti Íslands verði sameiningartákn allrar heimsbyggðarinnar í
friðarmálum. Þetta er ein helsta ástæða þess að ég sækist í embættið í stað þess
að óska t.d. eftir setu á Alþingi eins og margir hafa haft á orði við mig. Friðar-
og mannúðarmál eiga og geta verið þverpólitísk og þess vegna þarf að vinna
friðarmálin úr þverpólitísku embætti eins og forseta Íslands.

Í gegnum árin hef ég öðlast mikilvæga reynslu bæði í viðskiptum og
hjálparstar�. Þá hef ég búið og starfað víða um heim og kynnst mismunandi
menningarheimum. Þetta er forseta gott veganesti og mun hjálpa mér að
�nna samhljóm með mörgum þeim sem til mín gætu leitað eftir aðstoð t.d.
við að kynna vörur eða málefni hvort sem er hér heima eða á erlendum
vettvangi.

Hagsmunatengsl
En ég myndi nálgast slík samskipti af hógværð og varkárni. Mér er ríkt í

huga að forsetinn þarf ávallt að vera hlutlaust sameiningartákn og getur því
aldrei myndað óeðlileg hagsmunatengsl við eitt eða �eiri fyrirtæki. Þau
fjárhagslegu og persónulegu tengsl sem einn af fyrri forsetum landsins
myndaði við stærstu viðskiptasamsteypu og fjölmiðlaveldi þjóðarinnar voru
forsetaembættinu ekki til framdráttar.
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Það er aðeins tímaspursmál hvenær annað umdeilt lagafrumvarp eins og
t.d. svokallað fjölmiðlafrumvarp sem snertir einstaka viðskiptablokkir í
landinu kemur til álita forseta. Umrætt frumvarp var talið mjög snerta Baug
og fjölmiðlafyrirtækið Norðurljós sem styrkti kosningabaráttu Ólafs Ragnars
Grímssonar 1996 og kom að útfærslu framboðsins. Þannig áttu
kosningastjóri og umboðsmenn frambjóðandans öll það sameiginlegt að vera
eða hafa verið starfsmenn Norðurljósa eða dótturfélaga þess.

Ef þjóðin og réttkjörnir fulltrúar hennar á Alþingi geta ekki verið þess
fullviss og treyst því að forsetinn sé óhlutdrægur í umfjöllun sinni um
lagafrumvörp sem koma frá þingmönnum, er hann ekki lengur
sameiningartákn og þá orðinn vanhæfur til að gegna embætti forseta.

Virkara lýðræði í framkvæmd
Eitt helsta baráttumál mitt er að koma á fót þróunarstofnun lýðræðis á

Íslandi. Árið 1997 leitaði ég eftir því að fá til afnota gömlu skólabyggingarnar
í Reykholti í Borgar�rði undir friðarháskóla. Innan skólans átti m.a. að fara
fram þróunarvinna um lýðræði með skírskotun í gamla Alþingi og
stjórnskipan Íslendinga.

Ég vildi koma á stað þróunarferli hér innanlands sem síðan gæti orðið
fyrirmynd á erlendum vettvangi. Því miður varð ekkert af þessum
fyrirætlunum þrátt fyrir víðtækan erlendan stuðning, vegna þess að hér á
landi fékkst enginn stuðningur við hugmyndina.

Þegar ég hafði verið gerður afturreka með umsókn mína frá
menntamálaráðuneytinu og þjóðkirkjunni sem vildu breyta
skólabyggingunni í geymslur og leigja heimavistina út til hótel- og
veitingareksturs, leitaði ég til Ólafs Ragnars Grímssonar, sem þá var orðinn
forseti, um aðstoð. Mér fannst verið að kasta á glæ ótrúlega góðu tækifæri
fyrir land og þjóð að láta til sín taka á mikilvægum vettvangi, enda ollu
viðbrögðin hér heima hneykslan erlendis. En Ólafur synjaði alfarið erindi

86



mínu um aðstoð á stuttum fundi sem ég átti með honum á skrifstofu
forsetans við Sóleyjargötu og vildi ekkert gera til hjálpar, hvorki í orði né
verki.

Lýðræðið er frekar ungt í menningu okkar. Á næstu áratugum má búast
við miklum breytingum bæði hér heima og erlendis. Flestir fræðimenn eru
þeirrar skoðunar að beint og milliliðalaust lýðræði með einhverjum hætti sé
framtíðin. Ég fjallaði töluvert um þetta í umræðunni fyrir
forsetakosningarnar 1996 og síðan birtist fjöldi greina í Morgunblaðinu um
þetta efni. Flestir eru sammála um að beint lýðræði geti ekki gerst nema eftir
y�rvegað þróunarferli. Ef hlaupið er of hratt í slíkar breytingar á stjórnskipan
getur það dregið dilk á eftir sér og þá annars jákvæðar og lýðræðislegar
breytingar snúist upp í andhverfu sína.

Málskotsréttur
Þannig er það t.d. með málskotsrétt forseta Íslands. Hér er um

mikilvægan öryggisventil að ræða fyrir þjóðina og tæki sem gæti orðið
uppha�ð að þróun til beins lýðræðis.

Hér þarf að fara í markvisst þróunarferli í samvinnu við Alþingi sem
myndi m.a. fjalla um breytingar á stjórnarskrá eða lög/reglugerð um hvernig
beita skuli ákvæðum stjórnarskrár um málsskotsrétt forseta. Um þetta þarf að
setja skýrar reglur þannig að sátt skapist um málskotsréttinn sem eðlilegan
hluta nútíma stjórnker�s landsins. Það þarf að vera skýrt með hvaða hætti
forseti Íslands gæti eða ætti að beita málskotsréttinum.

Forseti getur haft frumkvæði að umræðu um að þróa slíkar reglur eða lög
sem Alþingi myndi síðan setja til að samræma þau sjónarmið sem eru uppi
um málsskotsrétt. Það verður að vera skýrt hvert er hlutverk forseta Íslands
varðandi lagasetningar og sátt um málskotsréttinn meðal þjóðarinnar og
Alþingis. Ótækt er að málskotsrétturinn sé notaður eins og eitthvert
stríðssverð gegn Alþingi eða lottóspil sem byggist á geðþóttaákvörðunum
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eins manns eða þrýstingi frá einstökum fjársterkum bakhjörlum eða
persónulegum vinum forseta.

Lög um eignarhald fjölmiðla
Málsskotsréttinum var beitt í fyrsta sinn árið 2004 gegn lögum sem áttu

að tryggja dreift eignarhald á fjölmiðlum. Þjóðfélagsumræðan snerist nánast
aldrei um grundvallaratriði málsins heldur einstaka fjölmiðla, fyrirtæki og
einstaklinga. Ö�ugustu fjölmiðlar landsins voru nánast á einni hendi og var
þeim beitt að fullu gegn frumvarpinu.

Ég tel miður að neitunarvaldinu ha� í fyrsta sinn í sögu lýðveldisins verið
beitt í þágu persónulegra vina og fjárhagslegra bakhjarla framboðs forsetans
sem jafnframt voru eigendur stærstu fjölmiðlana. A�eiðingar þess að hafa
engar lagalegar takmarkanir á eignarhaldi fjölmiðlu kom enn frekar í ljós í
aðdraganda bankahrunsins og fengu fjölmiðlar á sig áfellisdóm í
rannsóknarskýrslu Alþingis.

Ég hef velt því fyrir mér hvers vegna forsetinn hafði ekki á
undangengnum átta árum undirbúið jarðveginn fyrir málskotsréttinn með
því að hefja um hann umræðu og leggja fram tillögur að reglugerð. Ég tel
skýringuna vera að Ólafur Ragnar Grímsson ætlaði sér aldrei að nota
málskotsréttinn, en taldi sig ekki geta skorast undan því að ganga erinda
kosningastjóra síns og þeirra bakhjarla sem komu honum í embættið átta
árum áður og unnu að endurkjöri hans á þessum tíma. Frumvarpi laganna
var breytt og úr varð engin þjóðaratkvæðagreiðsla.

Icesave
Málsskotsréttinum var beitt aftur árið 2010 og síðan 2011. Ég tel að það

ha� verið hárrétt ákvörðun forseta Íslands að vísa lögum um Icesave til
þjóðarinnar.
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Virkara lýðræði með nútíma tækni
Árið 2004 var ríkisráðsfundur haldinn í fjarveru forseta sem var staddur

erlendis. Forsetinn vissi ekki af fundinum fyrr en eftir hann var afstaðinn. Ég
tel ótækt að forsetinn sé fjarverandi þegar haldnir eru ríkisráðsfundir. Slíkir
fundir eru mikilvægir fyrir stjórnsýslu landsins og í dag er hægt að nota
nútímatækni til að forsetinn geti ávallt verið viðstaddur.

Ríkisráðið er vettvangur fyrir forsetann að ræða við framkvæmdarvaldið
og veita þannig nauðsynlegt aðhald án þess að valda úlfúð og stjórnarkreppu
í landinu.

Í forsetasamningi mínum við þjóðina segir: ‘Ný lög skulu lögð fyrir
forsetann á fundum ríkisráðs. Í þeim tilfellum sem forsetinn er staddur
erlendis þegar halda þarf ríkisráðsfundi, mun forsetinn leitast við að nota
nútímafjarfundartækni til þátttöku í viðkomandi fundi og þannig tryggja að
forsetinn sé sá öryggisventill fyrir þjóðina sem ætlast er til í stjórnarskrá
lýðveldisins hvað varðar gildistöku nýrra laga frá Alþingi eða ríkisstjórn.'
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Ísland fyrirmynd friðar
Hér skulum við byrja á textanum úr forsetasamningnum: ‘Forsetinn mun

hafa frumkvæði að því að kynna einstaka sögu íslensku þjóðarinnar sem
fyrirmynd friðar á alþjóðlegum vettvangi og stofna til víðtæks alþjóðlegs
samstarfs um að á Íslandi rísi þróunarstofnun lýðræðis og stjórnstöð
alþjóðlegs friðargæsluliðs er geri einstökum þjóðum mögulegt að leggja niður
heri sína og gera varnarsamninga við hið alþjóðlega friðargæslulið.'

Við stöndum gagnvart stærsta tækifæri Íslandssögunnar.

Stuðningur frumkvöðla í friðarmálum
Forseti Íslands gæti valdið straumhvörfum á alþjóðavettvangi í

friðarmálum fái ég tækifæri til að gegna embættinu næstu árin.
Víðtækur stuðningur er við þessar hugmyndir meðal fremstu fræðimanna

og frammámanna friðarmála í heiminum eins og sjá má af heimsóknum dr.
Dietrich Fischer prófessor við friðarháskólann í Austurríki, dr. Johan
Galtung sem er höfundur handbókar Sameinuðu þjóðanna í
friðarsamningum og stuðningsgreinum sem okkur hafa borist m.a. frá Oscar
Arias Sanchez friðarverðlaunahafa Nóbels og fyrrum forseta og núverandi
forsetaframbjóðanda Costa Rica.

Allir hafa þessir aðilar kynnt sér hugmyndafræði mína um að á Íslandi rísi
þróunarstofnun lýðræðis og á Ke�avíkur�ugvelli stjórnstöð alþjóðlegrar
friðargæslu Sameinuðu þjóðanna.

Þeir hafa allir verið sammála því að við Íslendingar eru í einstakri sérstöðu
að boða nýja hugmyndafræði í friðarmálum á alþjóðavettvangi vegna sögu
okkar um það sem hér gerðist á Alþingi árið 1000 og vegna þess að
Íslendingar hafa aldrei rekið eigin hernað heldur leyst varnarmálin með
samningum við annan aðila. Þetta er fyrirmyndin að því hvernig aðrir gætu
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leyst sín varnarmál með samningum við hið nýja alþjóðlega friðargæslulið
sem stjórnað yrði frá Ke�avíkur�ugvelli.

Stundum hefur verið nefnt við mig að óraunhæft sé að forseti lítillar
þjóðar eins og Íslendinga geti breytt heimsmyndinni. M.a. kom þetta fram í
viðtali við annan forsetaframbjóðanda í Kastljósi RÚV fyrir nokkrum árum.
Hinsvegar benti prófessor Dietrich Fischer í viðtali sem tekið var upp fyrir
Kastljós á skýr dæmi um hve raunhæfar þessar hugmyndir mínar eru og þá
möguleika sem myndu skapast yrði ég kjörinn forseti. Því miður var
mál�utningur dr. Fischer ritskoðaður af RÚV og meirihluti viðtalsins, þar
með öll atriði um forsetaembættið, klipptur út áður en viðtalið fór í loftið.

Fischer lýsti því að hugmyndafræði mín sé alls ekki óraunhæf og nefndi
fordæmi fyrir því að forsetar lítilla þjóða ha� valdið straumhvörfum í
friðarmálum. Þar nefndi hann sérstaklega að árið 1973 bauð forseti
Finnlands, Urho Kekkonen, öllum ríkisstjórnum í Evrópu til ráðstefnu í
Helsinki um öryggi og samvinnu í Evrópu, sem stóð til 1975, og undirbjó
jarðveginn fyrir endalok kalda stríðsins. Þetta varð uppha�ð að Öryggis- og
samvinnustofnun Evrópu. Þá benti hann á að árið 1986 fundaði forseti
Costa Rica, Oscar Arias Sanchez, með öðrum forsetum Mið-Ameríku og
gerði samkomulag sem undirritað var af öllum forsetunum, sem endaði
Contra-stríðið í Nicaragua, og varð að grundvelli annarra svipaðra
friðarsáttmála í El Salvador og Guatemala.

Einnig var áhugavert að heyra Johan Galtung um hugmyndafræði mína
og forsetaembættið á fyrirlestri í Háskóla Íslands. Johan er af mörgum álitinn
upphafsmaður nútímafriðarrannsókna og er ákafur stuðningsmaður við
framboð mitt. Þrátt fyrir að fyrirlesturinn var haldinn í tilefni
forsetakosninga, sáu fjölmiðlar því miður ekki ástæðu til að fjölmenna og því
fékk þjóðin litlar upplýsingar um efni hans. Morgunblaðið birti smáklausu í
eindálki og þar sem þessi merki fræðimaður vakti m.a. athygli á því að Vigdís
Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands, og Mary Robinson, fyrrverandi
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forseti Írlands, hefðu í sínum mál�utningi á alþjóðavettvangi lagt áherslu á
m.a. kvenréttindi og mannréttindi almennt.

Þá nefndi hann nokkur dæmi um það hvernig forseti Íslands gæti stuðlað
að friði í heiminum. Til dæmis gæti hann haft frumkvæði að því að ræða við
stríðandi fylkingar í deilum Ísraela og Palestínumanna og staðið að ráðstefnu
í þeim heimshluta um öryggi og samvinnu. Þá nefndi hann einnig það að
Íslendingar gætu t.d. tekið sér fyrrverandi forseta Finnlands, Urho
Kekkonen, til fyrirmyndar, en hann hefði haldið ráðstefnu um öryggi og
samvinnu árið 1973 í Helsinki. Á þeirri ráðstefnu hefði verið lagður grunnur
að endalokum kalda stríðsins.

Ég og samstarfsaðilar mínir í friðarhrey�ngunni um allan heim bíða eftir
því að íslenska þjóðin vakni upp og kannist við hlutverk sitt. Við getum
virkjað milljónir manna út um allan heim til að leggjast á sveif með forseta
Íslands að þrýsta á um nýja hugmyndafræði friðar. Forsetinn þarf að leiða
saman almenning, atvinnulí�ð og stjórnmálin um þetta mál.
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Vegna þess hvernig RÚV kom í veg fyrir að boðskapur minn bærist
þjóðinni með ritskoðun, tel ég mikilvægt að endurtaka hér að hluta það sem
Dietrich Fischer sagði í viðtali við Morgunblaðið nýlega:

Lítil ríki eru í mun betri aðstöðu til að beita sér fyrir friði því ekki
sé hægt að tortryggja vilja þeirra og segja þau beita sér í þágu
heimsvaldastefnu ö�ugra og stærri ríkja. Ísland sé eitt þeirra ríkja
sem ha�n eru y�r þá tortryggni. Einnig sé mikilvægt að Íslendingar
ha� aldrei stofnað her.

"Af þeim sökum tel ég að Ástþóri Magnússyni takist mun betur að vinna
að friði í heiminum sem forseti Íslands en stjórnandi Friðar 2000," segir
Fischer. Ástþór eigi að beita sér sem forseti fyrir lýðræðisþróun í heiminum
og frjálsum kosningum, hvetja til samræðna milli stríðandi fylkinga og stöðva
sölu og �utning vopna. Þessi atriði ha� leitt til friðar víða um heim. Forseti
Íslands eigi að leita eftir samstar� við forystumenn Norðurlandanna og
annarra ríkja sem vilja beita sér fyrir friði í heiminum.'

Þá segir í grein Morgunblaðsins: Hann er sannfærður um að Ástþór geti
framfylgt stefnumálum sínum á áhrifaríkan hátt nái hann kosningu. Nefnir
hann sérstaklega hugmynd Ástþórs að stofna miðstöð fjölþjóðlegs
friðargæsluliðs á Ke�avíkur�ugvelli, sem ekki einungis verndar Ísland heldur
önnur smáríki gegn árlegri þóknun. Það kosti mun minna fyrir hvert land að
leggja fjármagn til slíkrar friðargæslu í stað þess að halda uppi eigin hera�a.

Dietrich Fischer segir einnig vel við hæ� að stofna hér á landi alþjóðlega
þróunarstofnun lýðræðis enda rík lýðræðishefð á Íslandi og eitt elsta
þjóðþing heims. "Á meðan fólk talar saman skýtur það ekki hvert annað. Það
er mikilvæg grundvallarregla. Finnist fólki að hlustað sé á það er það tilbúið
að �nna sameiginlega lausn og málamiðlun á deilum sínum. Ef fólki �nnst
það hunsað og ekki hlustað á sjónarmið þess grípur það til vopna," segir
hann. Stuðla ætti að fyrirbyggjandi aðgerðum, áður en stríð brestur á, með
samræðum á milli deiluaðila. Slík aðferð feli líka í sér mun minni tilkostnað
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og færri mannslíf. Íslendingar gætu sett á laggirnar alþjóðlega sáttamiðstöð,
boðið deiluaðilum á einstökum átakasvæðum til viðræðna og beint málinu í
farsælan farveg þar sem sáttasemjari aðstoðar við að �nna viðunandi lausn.

Atvinnu- og tekjuskapandi forsetaembætti
Ljóst er að sú umfangsmikla starfsemi sem ég vil sem forseti Íslands stuðla

að hér á landi mun skapa mikla atvinnu og gjaldeyristekjur fyrir þjóðarbúið.
Þannig mun þjóðin með mig sem forseta fá margfalt til baka þann kostnað
sem nú er af embættinu.

Ég tel að ég geti leyst verk mín sem forseti Íslands vel af hendi fái ég til
þess traust þjóðarinnar og tel að mér muni reynast það létt verk að vinna
hefðbundin verk forseta jafnframt því að styðja við bakið á helstu
atvinnuvegum í útrás þeirra erlendis. Ég mun jafnframt með stuðningi helstu
fræðimanna og frumkvöðla heims í friðarmálum ná árangri við að byggja
Ísland upp sem alþjóðlega miðstöð friðarmála.
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Leikrænar tjáningar
Nauðsynlegt er að almenningur skynji muninn á því að vera í hlutverki

forseta eða hlutverki forystumanns grasrótarsamtaka. Undanfarin ár hef ég
oft gegnt hlutverki mótmælandans í star� mínu fyrir Frið 2000. Þannig hef
ég orðið að nota ýmsar óhefðbundnar aðferðir til þess að vekja athygli á
málstað samtakanna. Íslendingar eru ekki mjög vanir slíkum aðferðum, þótt
þær séu algengar erlendis. Þannig hafa t.d. stór erlend grasrótarsamtök notað
ýmsar uppákomur með mun róttækari hætti en ég hef gert, til að koma
málefnum sínum á framfæri. Staðreyndin er einfaldlega sú að
fréttatilkynningar frá slíkum samtökum komast y�rleitt ekki á prent eða í
loftið nema notuð sé leikræn tjáning.

Hættið að drepa börnin mín

Þannig var það t.d. þegar ég �aug til Bagdad jólin 1996. Með því að
"pakka" boðskapnum inn í jólapakka og nota jólasveininn með slagorðunum
‘Hættið að drepa börnin mín' tókst okkur að komast í nær alla helstu
fjölmiðla heims og þannig hjálpa til við að ýta mótmælaöldu sem þegar
gerjaði á netinu upp á y�rborðið víða um heim með þeim árangri að
hundruð þúsunda manns risu upp í mótmælum gegn fyrirhuguðu
Persa�óastríði. Ekkert varð úr þeirri alþjóðlegu samstöðu sem Clinton var þá
að reyna að fá um nýtt Persa�óastríð 1997. Ég fékk mannúðarverðlaun grísku
rétttrúnaðarkirkjunnar eftir tilnefningu UNESCO fyrir uppátækið en
skammir hjá utanríkisráðuneytinu sem sagðist sjálft hafa fengið orð í belg frá
starfsbræðrum sínum í Bandaríkjunum.

Mótmælin báru árangur

Á sama hátt notaði ég leikræna tjáningu þegar reynt var að þagga niður í
mér og fá mig dæmdan til margra ára fangelsisvistar fyrir að vekja athygli á
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þeirri augljósu hættu sem myndi skapast ef �utt yrðu vopn og hermenn til
Íraksstríðs með íslenskum �ugvélum. Áður reyndi lögreglan að hræða mig
með 16 ára fangelsi drægi ég ekki viðvörun mína til baka. Sem betur fer tókst
mér að stöðva það brjálæði að Icelandair �ugvélar væru notaðar, því þegar
málið komst í fjölmiðla með öllum þeim látum sem mér tókst að skapa í
kringum það, virtust menn sjá að sér og drógu í land. Síðar bárust viðvaranir
um y�rvofandi hryðjuverk gegn þeim vestrænu �ugfélögum sem tóku þátt í
þessum aðgerðum.

Ég vona að þjóðin ha� þá skynsemi til að bera að skilja þá staðreynd að ég
greip til leikrænnar tjáningar að vel íhuguðu máli eftir að ljóst var að aðrar
aðferðir dugðu ekki til að fá nauðsynlega umfjöllun í fjölmiðlum. Þeir
einfaldlega mættu ekki og reynt var að þegja málið í hel. En uppákomurnar
trekktu eins og góð leiksýning þrátt fyrir að fjölmiðlar reyndu síðan að draga
úr áhrifum mótmæla minna og gera mig ótrúverðugan með ýmiskonar
skítkasti. Var ég m.a. kallaður ‘þorpsfí�' af Fréttablaðinu. En eins og gefur að
skilja var þetta mál og þau �eiri hundruð skjöl sem ég fékk hinsvegar aldrei að
leggja fram í réttarhaldinu allt hið vandræðalegasta fyrir ríkisstjórnina og
�ugfélögin.

Leikræn tjáning ekki á dagskrá forseta
Að sjálfsögðu ætti ég ekki að þurfa að taka það fram, en geri það samt, að

slíkar leikrænar tjáningar tilheyra hlutverki grasrótarsamtaka en yrðu ekki á
dagskrá hjá mér sem forseti Íslands. Forseti á greiðan aðgang að fjölmiðlum
um allan heim og þarf sem betur fer ekki að notast við slíkar aðferðir til að
koma málefnum sínum á framfæri.
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Ég er ekki til sölu
Íslendingar geta tekið forystu, ekki aðeins í fótbolta, einnig sem ný og

fersk rödd til friðar í heiminum. Allt sem þarf er bjartsýni, áræðni og
þrautseigur forseti með sterka sannfæringu og framtíðarsýn.

Þú kastar atkvæði þínu á glæ með því að láta valdaklíkur og peningavald
teyma þig eins og sauð til að kjósa þeirra fulltrúa á Bessastaði. Þeir
frambjóðendur sem mælst hafa efstir í kokkuðum könnunum fjölmiðla eiga
það allir sameiginlegt að vera framleiddar glansmyndir sem tengjast slíku
baklandi.

Væri ekki skynsamlegra fyrir þína hagsmuni og þjóðarinnar að fá óháðann
forseta fólksins á Bessastaði? Ég er í framboði á eigin forsendum og er ekki
handbendi neinna �okka eða fylkinga og að baki mér standa engin slík ö�.
Ég er ekki til sölu. Þjóðin getur treyst því að enginn verður staðfastari en ég
sem virkur öryggisventill þjóðarinnar á Bessastöðum.

Ég býð mig fram til að standa dyggan vörð um fullveldi og sjálfstæði
íslensku þjóðarinnar gegn hernaðarlegri og fjármálalegri íhlutun. Ég er
óhræddur við að þjóðin fjalli um sín stærstu mál í þjóðaratkvæðagreiðslum.

Ísland á að gerast friðarríki. Forseti Íslands getur laðað hingað starfsemi
tengda friðarmálum, lýðræðisþróun og náttúruvernd. Rísi stofnanir á
vegum Sameinuðu þjóðanna á Íslandi mun byggjast upp nýr atvinnuvegur
sem getur skilað �eiri hundruð milljörðum í þjóðarbúið og veitt þúsundum
manns blómleg störf í framtíðinni. Með slíkri tekjuaukningu sem land
friðarins getum við veitt ókeypis heilbrigðisþjónustu, bætt kjör eldri borgara
og öryrkja og hjálpað ungu fólki að koma undir sig fótunum.

Þetta er raunverulegt tækifæri fyrir íslensku þjóðina eins og fram hefur
komið í mál�utningi erlendra fræðimanna og nóbelsverðlaunahafa sem hafa
tekið undir þessa hugmyndafræði um Ísland sem friðarríki.
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Aðeins eru tveir kostir í boði á kjörseðlinum. Ég eða hinir átta. Settu X
við Ástþór fyrir forseta fólksins sem mun skila þjóðinni auknum tekjum og
velsæld og sem mun standa eins og klettur með fólkinu í landinu bæði hvað
varðar innanríkis- sem og utanríkismál. Hinir átta frambjóðendurnir horfa
að mestu innávið og munu því litlu skila í ríkiskassann. Margir þeirra tengjast
valdaklíkum og fjármálaö�um.

Ég skora á þig að hugsa sjálfstætt og virkja atkvæði þitt til að styðja við
bakið á þeirri hugmyndafræði að Ísland gerist friðarríki. Þannig lætur þú gott
af þér leiða og stuðlar að tekjuaukningu í landinu. Láttu ekki teyma þig í
þann bás að kasta atkvæðinu þínu á glæ og fá árlegan skattreikning fyrir
veisluhöld forseta.

Allt hefst með einni rödd, einni aðgerð, einu atkvæði. Láttu þitt atkvæði
skipta máli.

Fyrst birt á visir.is 24 júní 2016.
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Fyrrum forseti, friðarverðlaunaha� Nóbels og
heimsþekktir fræðimenn telja hugmyndirnar raunhæfar

Einn frægasti friðarleiðtogi okkar tíma er Oscar Arias Sanchez fyrrum
forseti Costa Rica og friðarverðlaunaha� Nóbels, sem lagði niður hernað og
kom á friði í sínum heimshluta. Oscar lýsti afdráttarlausum stuðningi við
hugmyndafræðina Virkjum Bessastaði.

Þá kom frægasti prófessor í friðarmálum til Reykjavíkur, Johan Galtung,
sem oft er vísað til sem föður friðar kennslu á háskólastigi, og lýsti hann y�r
stuðningi með fyrirlestri í Háskóla Íslands.

Einnig kom hingað Dietrich Fischer einn af frumkvöðlum friðarháskóla
Evrópu og lýsti y�r stuðningi við það að Virkja Bessastaði til friðarmála í
viðtali við Kastljós. Viðtalið var því miður klippt úr samhengi til að þagga
niður stuðninginn eins og kemur fram í grein sem Dietrich skrifaði í
Morgunblaðið árið 2004 og lýsti ritskoðun RÚV sem sambærilegt við hvað
gerðist við annan friðarsinna undir stjórn einræðisherra Yugoslavíu.

Allir þessir heimsþekktu fræðimenn lýstu því y�r að hugmyndirnar um
að valda straumhvörfum á alþjóða vettvangi með því að Virkja Bessastaði til
friðarmála væru raunhæfar.
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Lítil þjóð, takmarkalaus framtíðarsýn
Grein sem birt var í Morgunblaðinu

eftir Oscar Arias Sánchez: "...er ég afar
ánægður að sjá að Ástþór Magnússon
hefur ákveðið að gera heimsfrið að
aðalatriði í kosningabaráttu sinni."

CERVANTES skrifaði að friður væri
mikilvægastur alls sem maðurinn gæti
óskað fyrir þessa jörð. Teljir þú þig meðal
þeirra sem eru sammála þessum orðum
munt þú �jótlega sjá hve mikilvægt það er
að eiga hlutdeild í baráttunni með
skyldum sálum, félagi þinn Kíkóti, bæði heima og að heiman. Á sama hátt og
sá sem hefur séð að friður er er�tt og vandasamt verk, er ég afar ánægður að
sjá að Ástþór Magnússon hefur ákveðið að gera heimsfrið að aðalatriði í
kosningabaráttu sinni.

Þegar rætt er um heimsfrið er nauðsynlegt í sama vetfangi að minnast á þá
þörf sem er á kærleika, sem er að sjálfsögðu nánast bannorð í pólitískum
umræðum í dag. Það eru til ótal bölsýnismenn sem halda því fram að sá sem
er tilbúinn til að berjast fyrir lítilmagnanum, að vinna að friði, að binda enda
á þjáningar mannsins, sé einungis draumóramaður. Það afskiptaleysi sem
hlýst af þessu viðhor� hefur orðið að alheimssjúkdómi. Í okkar veröld virðast
bestu tækifærin til samskipta vera í endalausri eyðimörk þagnar og einsemdar.

Í einsemd mega bræður okkar í Afríku þola þá kvöl að horfa upp á börnin
sín deyja sökum vannæringar og sjúkdóma. Í einsemd dregst unga fólkið
okkar inn í það logandi víti sem eiturlyfjaneysla er.

Í einsemd hverfa börnin sem verða fyrir ofbeldi í stríðshrjáðum borgum,
og í einsemd þjást fangar í öllum þeim fangabúðum sem enn eru til í
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heiminum. Þær milljónir barna sem aldrei munu læra stafró�ð skynja þá
óheillavænlegu einsemd sem fylgir þekkingarleysi.

Huldir einsemd eru þeir vegir sem milljónir �óttamanna ganga sem
hrekjast undan stríðsátökum og vesöld.

Girtir veggjum einsemdar eru þeir sjúku sem ekki hafa aðgang að þeim
undrum sem nútímalæknisfræði hefur upp á að bjóða, meðan vinnuframlagi
þeirra er eytt í eltingarleik stjórnvalda við hernaðary�rráð.

Hvað er til ráða? Með hvaða hætti getur gott samfélag tekist á við
aðstæður sem skapa slíka örvæntingu? Ástþór Magnússon hefur af umhyggju
fært rök fyrir því að Íslendingar geta ekki snúið baki við þeim sem þjást í
einsemd. Samt sem áður vekur sú hugmynd að Ísland ætti að stefna að
auknum friði utan landsteinanna aðrar efasemdir og deilur. Hvers konar
áætlun í friðarmálum ætti Ísland að leggja fram til alþjóðasamfélagsins?
Getur þessi eyþjóð án mikilla efnahagslegra og hernaðarlegra áhrifa virkilega
breytt einhverju á þeim tímum sem stjórnmálin snúast um að þeir sterku ha�
ávallt rétt fyrir sér?

Mig langar að deila sjónarhorni frá Costa Rica á þessa og aðrar
spurningar, í þeirri von að mikilvægir sameiginlegir þættir landa okkar beggja
muni gera athugasemdir mínar mikilvægar.

Þrátt fyrir þær augljósu náttúrufræðilegu andstæður við Ísland, viðamikla
jöklana við hlið hitabeltis Costa Rica, deila þessar tvær þjóðir ómetanlegum
hefðum í friðarmálum sem tengja okkur í gegnum fjarlægð og ólíka
menningu.

Í fyrsta lagi má nefna þann arf sem felst í lýðræðislegum stofnunum;
Ísland á sér langa sögu alþingisfunda, meðan Costa Rica getur státað af elsta
lýðræði í Rómönsku-Ameríku. Í sameiningu eru lönd okkar lifandi dæmi um
þá fjölbreytni og þann þrótt sem getur verið til staðar í lýðræði nútímans.

Í öðru lagi, sem er jafnvel enn merkara í nútímanum, eru bæði Ísland og
Costa Rica nútímaríki sem ekki hafa her. Við treystum ekki á öryggi okkar
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með einhliða hernaði heldur treystum við á alþjóðleg lög. Við trúum að hægt
sé að reiða sig á það sem þjóðin hefur upp á að bjóða og fjárfestum í
efnahagslegri þróun og samfélagslegu öryggi þegnanna fremur en að fjárfesta
í hervæðingu.

Hið áhrifamikla dæmi um friðsamlegar hefðir okkar gefur Íslandi og
Costa Rica möguleika á að styðja frið og koma honum á framfæri án
hernaðar í öðrum hlutum heimsins. Við getum ekki sagt öðru fólki hvernig
löndum þeirra ætti að vera stjórnað heldur ættum við að vera þeim gott
fordæmi og til fyrirmyndar. Það er mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir
því að saga okkar er blessun og, til að umorða orð Matteusar, þá ættum við að
láta ljós okkar skína um gjörvalla veröldina.

Hér vil ég koma með eitt dæmi um nærgætna aðferð sem forseti eins og
Ástþór Magnússon gæti notað til að hvetja til friðar og afvopnunar í öðrum
löndum. Árið 1989, þegar ég var enn forseti Costa Rica, hröktu Bandaríkin
einræðisherrann Manuel Noriega frá Panama, nágrönnum okkar í suðri, og
settu Guillermo Endara í embætti. Hinn nýi forseti sóttist mjög eftir
viðurkenningu stjórnvalda annarra landa Rómönsku-Ameríku, sem voru
tortryggin og grunuðu hann sem útsendara Bandaríkjamanna.

Ég lofaði að viðurkenna ríkisstjórn Endara ef hann lofaði því á móti að
afnema herinn í Panama. Hann samþykkti það fúslega og skömmu síðar
bauð Arias-stofnunin löggjöfum frá Panama til Costa Rica til að unnt væri
að sýna þeim fram á að land án hers væri til og virkaði á eðlilegan hátt. Í
október 1994 var útrýming hersins komin í stjórnarskrána. Þetta vil ég kalla
heimsvaldastefnu Costa Rica!

Í forsetatíð minni gat ég þess ótal sinnum við íbúa Costa Rica: "Plöntum
friði út fyrir landamæri okkar svo enginn vogi sér nokkurn tíma að planta
stríði í okkar jarðveg." Ég gerði mér grein fyrir að Costa Rica myndi stofna í
hættu sinni eigin stefnu í afvopnun og lýðræði er við létum hjá líða að �ytja
þá hugmyndafræði til ófriðsamra nágrannaríkja. Lok vopnaðrar baráttu í
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okkar landshluta hefur eingöngu styrkt sannfæringu okkar. Í þessari ótrúlega
samtengdu veröld okkar má hvorki Ísland né Costa Rica falla í þá gryfju
vanþekkingar að halda að það sé hægt að byggja upp paradís innan
landamæra okkar með logandi víti utan landamæranna.

Það munu alltaf vera til bölsýnismenn sem halda því fram að það sé
ógerningur og heimskulegt að lítil þjóð ha� afskipti af alþjóðamálum. Sjálfur
var ég stimplaður sem einfaldur draumóramaður í kringum 1980 fyrir að
trúa því að hægt væri að gera samkomulag til að friða hina stríðshrjáðu
Mið-Ameríku. Þeir sem kölluðu sig raunsæismenn staðhæfðu að forseti hins
litla lands, Costa Rica, gæti aldrei nokkurn tíma hindrað ofurö�in í því að
sækjast eftir hernaðarsigri á svæðinu. Undirritun friðarsáttmálans árið 1987
af �mm forsetum sýndi fram á að raunsæismennirnir höfðu rangt fyrir sér.
Einhvern tíma er allt fyrst!

Franski stjórnmálamaðurinn Francois Guizot sagði eitt sinn að framtíðin
væri í höndum bjartsýnismannanna; bölsýnismennirnir væru eingöngu
áhorfendur.

Ég er enn bjartsýnn og trúi því að lítil en stolt þjóð geti breytt gangi
sögunnar með því að útbreiða, ekki hernaðarlega hugmyndafræði, heldur
friðaráætlun. Ég trúi því að Íslendingar ha� allar ástæður til að vera bjartsýnir
og á þann hátt, með hvetjandi forystu, geti nafn þeirra fallega lands verið
samheiti y�r árangursríkar tilraunir til að skapa heim með meiri samstöðu og
minni einstaklingshyggju; meiri heiðarleika og minni hræsni; meiri gegnsæi
og minni spillingu; meiri samúð og minni eigingirni. Í stuttu máli, heim með
meiri kærleika.

Oscar Arias Sánchez
Höfundur var forseti Costa Rica frá 1986 til 1990. Árið 1987 fékk hann
friðarverðlaun Nóbels fyrir þá viðleitni sem hann sýndi til að koma á friði í
Mið-Ameríku. (Fyrst birt í Morgunblaðinu)
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Hlutverk fjölmiðla í lýðræðisþjóðfélagi
Ég hef verið gagnrýninn á misnotkun fjölmiðla í aðdraganda kosninga.

Það er alger forsenda fyrir því að innleiða beinna lýðræði og
þjóðaratkvæðagreiðslur með aðkomu almennings, að fjölmiðlun sé vönduð
og óhlutdræg. Annars er hætta á því að fjölmiðlar undir stjórn valdhafa eða
viðskiptajöfra taki slík völd af þjóðinni með áróðursmaskínum sínum.

Í þau 30 ár sem ég hef tekið þátt í forsetaframboðum hef ég horft uppá
slíka misnotkun fjölmiðla að það slær �estum einræðisríkjum við.

Öfgafyllstu dæmunum varð ég vitni að hjá Morgunblaðinu árið 2004 og
síðan RÚV árið 2016.

Líkur má leiða að því að Morgunblaðið beitti sér svo grimmt fyrir Ólaf
Ragnar Grímsson árið 2004 að forsetinn var kominn á fulla ferð að nota
áhrif embættisins í slagtogi með útrásarvíkingum sem höfðu töglin og
hagldirnar í íslenskum bönkum og viðskiptalí�.

Daginn eftir framboðstilkynningu forsetans árið 2004 birti blaðið stóra
frétt á forsíðu og �eiri síður inn í blaðinu þar sem rakin voru stefnumál
forsetans og hugmyndir um framtíð embættisins. Einnig gerði Morgunblaðið
viðamikla úttekt á embættisverkum forsetans með fjölda glansmynda af
honum og eiginkonum hans og spannaði þetta kynningarefni um forsetann
nær þrjátíu síður í tímariti Morgunblaðsins á meðan ég fékk engin tækifæri að
kynna mín stefnumál í blaðinu.

Þessu er ágætlega lýst í tveimur greinum sem ég skrifaði um þetta á sínum
tíma:

Hræsni Morgunblaðsins
Leiðari Morgunblaðsins þriðjudaginn 16 mars hefst með þessum orðum:
“Niðurstöður forsetakosninganna í Rússlandi á sunnudag vekja óneitanlega

nokkurn ugg um stöðu lýðræðisins í landinu..... Öryggis og samvinnustofnun
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Evrópu sem hafði eftirlit með kosningunum, taldi að þær hefðu ekki staðist skilyrði
um eðlilega framkvæmd. Einkum gagnrýndi stofnunin að ríkisfjölmiðlarnir hefðu
veitt forsetanum og embættisverkum hans óhó�ega mikla fjölmiðlun í aðdraganda
kosningana, en hins vegar veitt öðrum frambjóðendum lítinn kost á því að kynna sig
og stefnumál sín.“

Á sama tíma og leiðarahöfundur Morgunblaðsins skammast út í Rússneska
fjölmiðla í aðdraganda forsetakosninga þar í landi, mismunar blaðið með svo
afgerandi hætti forsetaframbjóðendum á Íslandi að ef ástæða var fyrir Öryggis og
samvinnustofnun Evrópu að fylgjast með framferði fjölmiðla þar, þá er enn meiri
ástæða fyrir þessa sömu stofnun að vakta síður Morgunblaðsins á næstu vikum og
mánuðum til að tryggja eðlilegar og lýðræðislegar forsetakosningar á Íslandi.

Á meðan Morgunblaðið gefur Óla� Ragnari Grímssyni nær hálfa forsíðu og
heilsíðu í blaðinu til að kynna framboð sitt með öllum áherslupunktum og ítarlegum
útskýringum, fékk undirritaður Ástþór Magnússon forsetaframbjóðandi ‘frímerki’ á
níundu síðu í blaðinu þar sem nær ekkert var birt af stuttri fréttatilkynningu sem
ljósmyndari blaðsins tók með sér af kynningarfundi framboðsins. Mikilvægir
áherslupunktar framboðsins voru hreinlega klipptir úr umfjölluninni og lesendum
færð brengluð frétt af framboðinu.

Það er mjög skondið að það blað sem gefur sig út fyrir að vera málsvara lýðræðis
og frjálsrar umræðu í landinu, og sem mest hefur deilt á sovéska fjölmiðlun í gegnum
árin, skuli nú í tengslum við forsetakosningar þjóðarinnar falla í þá gryfju að taka
upp lágkúrlegri blaðamennsku en alræmdustu fjölmiðlar Rússlands.

Þótt framboð mitt til Forseta Íslands sé einhverjum hulduher á Morgunblaðinu
ekki þóknanlegt, ber fjölmiðill með þá y�rburðarstöðu sem Morgunblaðið hefur á
Íslandi þeim skyldum að gegna við þjóðina að veita a.m.k. eðlilegan frétta�utning af
atburðum sem gerast. Slíkt gerði blaðið ekki í sambandi við mitt framboð. Í raun var
mjög augljóst að ritstýring að ofan átti sér stað, því strax að loknum kynningarfundi
framboðsins var birt á vefsíðu Morgunblaðsins hin ágætasta frétt unnin úr
fréttatilkynningu okkar. Hinsvegar þegar fréttin var kominn í prentaða útgáfu
blaðsins var búið að afbaka hana með þeim hætti að hún var gjörsamlega óþekkjanleg
og forsetaframboð mitt alls ekki kynnt lesendum hinnar prentuðu útgáfu blaðsins á
málefnalegum grundvelli.
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Þeim fullyrðingum sem komu fram í �mmtán sinnum stærri dálkcentimetra
umfjöllun Morgunblaðsins um framboð Ólafs Ragnars Grímssonar en um framboð
undirritaðs, er vegið að því að framboð mitt sé einhverskonar ‘skrípalæti’. Fjölmiðlar
sem vilja láta taka sig alvarlega geta ekki leyft sér svona orðbragð um forsetaframboð,
enda er slíkt dónaskapur við frambjóðandann, stuðningsmenn og Íslensku þjóðina.
(Birt í aðdraganda forsetakosningar árið 2004.)

Hér má sjá mynd frá 2004. Ég stend við hlið spjalds sem er hærra en ég sjálfur,
þar álímd er umfjöllun Morgunblaðsins um framboð Ólafs Ragnars Grímssonar. Í
hinni hendi held ég á agnarsmáu blaði, sem sýndi heildar umfjöllun um mitt

framboð á sama tíma:
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Efnahagshrunið
Stuttu síðar hrundu íslensku bankarnir og íslenskt efnahagslíf lagt í rúst,

fjöldi manns misstu heimili sín og almenningur var skuldum va�n árum
saman. Bók um störf forsetans sem var verið að senda í prentun var stöðvuð
til að fjarlægja ka�ana um hvernig forsetinn í krafti síns embættis greiddi
götur fjárglæframanna á erlendri grund.

Spáði fyrir um efnahagshrunið
Þegar ég kynnti forsetaframboð mitt árið 1996 á Þingvöllum, talaði ég

um heim græðgi, valdapots, svika og pretta. Þessu var svarað um hæl af
fjölmiðlum:

(Dagblaðið Tíminn 25. maí 1996). Úr fréttinni: "Ég fæ ekki betur séð en
að íslensku þjóðfélagi sé haldið í heljargreipum einhverra huldumanna... Ef
það reynist rétt er full þörf á verulegri endurskoðun og uppstokkun"

Í útvarpi, sjónvarpi og á fundum fjallaði ég í framhaldinu hvernig arðrán á
þjóðinni myndi á endanum leiða til þjóðargjaldþrots.
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Svar fjölmiðla: "Ófriður tvöþúsund, Friðþór tvöþúsundkall,
Landskunnur vitleysingur, athyglissjúklingur, ruglukollur, þorpsfí�"

Þær staðreyndir sem ég lagði á borðið komu heldur betur við kaunin á
valdhöfum og útrásarvíkingum sem stjórnuðu landinu. Til viðbótar árásum
fjölmiðla á mína persónu, spruttu upp allskyns spekingar og nettröll á
veraldarvefnum og skildu eftir sig á annan tug þúsunda níðskrifa um mína
persónu.

Ég get fullyrt að útrásarvíkingarnir hefðu ekki komist upp með að nota
embætti forseta Íslands til að opna dyr fyrir fjársvik sín á alþjóða vettvangi
hefði ég setið vaktina á Bessastöðum þau árin. Forsetinn þarf að vera
öryggisventill sem kann að grípa í taumana fyrir hönd þjóðarinnar.

Örfáum árum síðar hrundi Íslenskt efnahagslíf og forsætisráðherra �utti
frægt ávarp: “Guð blessi Ísland”. Þetta leiddi til svokallaðrar
búsáhaldabyltingar og gjá myndaðist á milli þings og þjóðar.
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“Rússneskar” forsetakosningar á Íslandi í boði RÚV
Þann 27 mars 2012 sendi ég fyrirspurn til Fjölmiðlanefndar vegna

forsetakosningar:
Með tilvísun til y�rlýsinga og fyrirlestrar sem �uttur var af

framkvæmdastjóra Fjölmiðlanefndar undir heitinu “Ógna rangfærslur og
hlutdrægar fréttir lýðræðinu?” óskast álit Fjölmiðlanefndar á því hvort
eftirfarandi samrýmist lögum og reglum um lýðræðislegar skyldur fjölmiðla
og þá sérstaklega hvað varðar RÚV þar sem þeir fjölmiðlar eru í eigu ríkisins:

1. Árið 2004 og “rússneskar” forsetakosningar á Íslandi í boði
RÚV:

Verður árið 2012 endurtekning á árinu 2004 en þá voru fjölmiðlarnir
nánast lokaðir forsetaframbjóðendum. Einn þriggja frambjóðanda hafði þá
sérstöðu að eiga greiðan aðgang að fjölmiðlum frá forsetaembættinu. Aðrir
fengu ekki að kynna sín stefnumál með sama hætti. Engir umræðuþættir með
frambjóðendum áttu sér stað í aðdraganda kosninganna fyrr en nokkrum
klukkustundum fyrir opnun kjörstaða. Niðurstaðan var svokölluð
"rússnesk" kosning enda dæmigert um kosningar í einræðisríkjum. Erlendur
fræðimaður líkti RÚV árið 2004 við ríkisfjölmiðla í gömlu Júgóslavíu undir
Slobodan Milosevic árið 1992.

2. Er við hæ� að stjórnarformaður RÚV gra� undan einstökum
framboðum?

Samræmist það stöðu stjórnarformanns ríkisfjölmiðilsins RÚV að vera
þátttakandi í hóp sem kallar sig "Betri valkost á Bessastaði" og taka þannig
beina afstöðu gegn öðrum framboðum sem þegar er búið að tilkynna? Sjá
http://www.vb.is/frettir/71074/ og tilvitnun: Björg Eva Erlendsdóttir, fyrrv.
fréttakona og nú stjórnarformaður RÚV.

3. Er aðal þáttastjórnandi RÚV hlutdrægur og með hatursáróður?
Samrýmist það stöðu helsta stjórnanda umræðuþátta RÚV Egils

Helgasonar, og sem einnig hefur verið þáttastjórnandi í kosningasjónvarpi
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RÚV, að skrifa á bloggsíðu sína eftir að komin eru fram tvö mótframboð
gegn sitjandi forseta: "Enn er ekki komið í ljós hvort Ólafur Ragnar
Grímsson fær alvöru mótframbjóðendur"

http://silfuregils.eyjan.is/2012/03/20/sumarkosningar-um-stjornarskra-
og-forseta/

Gæti það �okkast undir hatursáróður í skilningi 27gr. fjölmiðlalaga að
gefa í skyn með þessum hætti að undirritaður sé ekki “alvöru frambjóðandi”?
Með þessu orðavali er ótvírætt verið að lítillækka þau framboð sem fram eru
komin. Í þessu sambandi er einnig rétt að vekja athygli á því að undirritaður
hefur á liðnum árum verið útilokaður frá þættinum Silfur Egils og synjað um
tækifæri að kynna stefnumál framboða sinna þar á meðan aðrir
frambjóðendur fengu greiðan aðgang eins og t.d. fyrir síðustu
alþingiskosningar. Þátturinn hefur á sama tíma leyft niðrandi tilvitnanir um
undirritaðann m.a. af einum þeirra sem nú hefur verið te�t fram sem
mögulegum frambjóðanda af hópnum “Betri valkost á Bessastaði”. Sjá hér
eina af mörgum kærum vegna Egils Helgasonar og RÚV sem ber
nákvæmlega upp á 2 ár í dag þann 27 mars:

http://frettavakt.blog.is/users/a3/frettavakt/�les/_tvarpsrettarnefnd-kae
ra-290309.pdf

4. Álitsgjöfum te�t fram í RÚV til að grafa undan
forsetaframboði

Eftir að undirritaður svo og annar einstaklingur hafa opinberlega lýst y�r
framboðum sínum í komandi forsetakosningum ræddi RÚV við “álitsgjafa”,
gamlan stjórnmálafræðingi, í þætti sem RÚV kallar “Spegillinn” og sem á að
vera spegill líðandi stundar. Vísvitandi var þar farið með þær rangfærslur að
sitjandi forseti verði sjálfkjörinn því enginn myndi þora í mótframboð.

RÚV sá ekki ástæðu til að fjalla um þá leiðréttingu sem ég sendi þeim
strax daginn eftir enda virðist um hreinan pólitískan spuna að ræða af hálfu
fréttastofu RÚV sem ekki er einsdæmi.
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5. Ræðst umfjöllun af því hvort starfsmenn RÚV verða í
framboði?

Er Fjölmiðlanefnd kunnugt með hvaða hætti ríkisfjölmiðilinn RÚV ætlar
að standa að kynningu framboða í komandi forsetakosningum. Ræðst það af
því hvort einn eða �eiri fréttamenn RÚV verða meðal frambjóðenda en
hópurinn sem stjórnarformaður fjölmiðlafyrirtækisins stendur á bakvið
hefur nú þegar te�t fram tveimur slíkum. Við síðustu alþingiskosningar var
einu nýju framboði hampað umfram annað. Formaður þess framboðs var
einmitt starfsmaður RÚV sem tók sér ley� frá störfum og svaraði síma um
skiptiborð RÚV á kosningaferðum sínum.

6. Hvernig mun Fjölmiðlanefnd standa vaktina um lýðræðislegar
grundvallarreglur?

Mun Fjölmiðlanefnd gæta þess að fjölmiðlarnir sinni lýðræðislegum
grundvallarreglum samkvæmt 26 gr. fjölmiðlalaga í aðdraganda
forsetakosninga 2012 og hvernig ráðgerir Fjölmiðlanefnd að standa vörð um
neðangreindar greinar úr lögum um fjölmiðla í komandi forsetakosningum?

Lög um fjölmiðla
2011 nr. 38 20. apríl
26. gr. Lýðræðislegar grundvallarreglur.
Fjölmiðlaveita skal í star� sínu halda í heiðri lýðræðislegar

grundvallarreglur og standa vörð um tjáningarfrelsi. Hún skal virða
mannréttindi og jafnrétti auk þess að hafa í huga friðhelgi einkalífs.
Fjölmiðlaveita skal gæta þess að uppfylla kröfur um hlutlægni og nákvæmni í
umfjöllun sinni um fréttir og fréttatengt efni og gæta þess að mismunandi
sjónarmið komi fram, jafnt karla sem kvenna.

27. gr. Bann við hatursáróðri og hvatningu til refsiverðrar
háttsemi.
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Fjölmiðlum er óheimilt að hvetja til refsiverðar háttsemi. Bannað er að
kynda undir hatri í fjölmiðlum á grundvelli kynþáttar, kynferðis,
kynhneigðar, trúarskoðana, þjóðernis, skoðana eða menningarlegrar,
efnahagslegrar, félagslegrar eða annarrar stöðu í samfélaginu.

Forseti Íslands í boði fjölmiðlafyrirtækis
Áhugavert er í þessu sambandi að bæði Óla� Ragnari Grímssyni svo og

Guðna Th. Jóhannessyni var komið í embætti forseta Íslands af fjölmiðlum.
Óla� af fjölmiðlafyrirtækinu Norðurljósum sem rak áður Stöð2, Bylgjuna,
Fréttablaðið og DV og naut hann þar stuðnings annarra þeirrar fréttakvenna
sem síðar fór í framboð 2012 að því að virtist á vegum RÚV eða stjórnenda
þess. Þá var fréttastjóri Stöðvar 2 einmitt sá sem síðan árið 2012 var orðinn
útvarpsstjóri RÚV.

Reynsla mín af þátttöku í kosningum á Íslandi y�r 28 ára tímabil er að
fjölmiðlar hafa verið með eindæmum hlutdrægir sem beinir þátttakendur og
gerendur í atburðarrásinni. Þess vegna var athygli mín sérstaklega vakin á
orðum sem framkvæmdastjóri Fjölmiðlanefndar lét falla í erindi á Akureyri
árið 2012 um að breytingar til hins verra ha� orðið á umfjöllun RÚV eftir
sameiningu fréttastofu útvarps og sjónvarps og því að vegna mikilvægis
fjölmiðla sem fjórða valdsins verður að vera ha�ð y�r allan vafa að pólitík
mengi ekki störf fjölmiðlanefndar. En hvað með ríkisfjölmiðlana sjálfa, er allt
í sóma með að þeir reki hlutdrægan pólitískan áróður fyrir menn og málefni
sem eru stjórnendum RÚV velþóknanlegir en útiloki aðra?

RÚV lamað vegna fjölmiðlaframboðs
Ritstjóri helsta umræðuþáttar ríkisfjölmiðlanna, Kastljós RÚV, tjáði mér í

aðdraganda forsetakosninga 2012 að hann og hans starfsfólk væri vanhæft til
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að fjalla um forsetakosningarnar, forsetaframbjóðendur, taka viðtöl við
frambjóðendur og skipuleggja kosningaumfjöllun ríkisfjölmiðlanna.

Ástæðuna segir ritstjórinn vera þá að aðstoðarritstjórinn sem sé mjög
náinn samstarfsmaður og vinur allra sem þarna star� sé nú í forsetaframboði
og segir orðrétt: "þannig að við erum öll vanhæft til að fjalla um eitthvað".

Þegar spurt er hvort RÚV geti þá ekki staðið þessum útsendingum með
öðrum hætti er svarið: "Við erum vanhæf til að taka svona ákvarðanir, ég held
þú hljótir nú alveg að sjá það".

Kosningavaka skipulögð án framboðskynninga
Þann 25. apríl 2012 barst mér tölvupóstur frá Sigríði Hagalín

Björnsdóttur fréttastofu RÚV: “Sæll, ekki er ráð nema í tíma sé tekið, og við
erum þegar komin á fullt að skipuleggja kosningavökuna 30. júní n.k. Við
búumst við fyrstu tölum kl. 23.00, og vildum gjarnan reyna að búa þannig
um hnútana að frambjóðendur verði í sjónvarpssal þegar þær verða birtar. Ég
veit að enn er langur tími til stefnu, en þori ekki annað en að ræða þetta við
þig núna strax.”

Ég svaraði Sigríði: “Er ekki eitthvað að forgangsröðinni hjá ykkur á RÚV?
Síast þau skilaboðin ekkert inn að gæta þur� í aðdraganda kosninga að virða
og virkja lýðræðið? Að gera frambjóðendum kleift að kynna stefnumál sín
fyrir þjóðinni án þess að peningavaldið eða klíkur í þjóðfélaginu mati ofan í
fólkið hvað á að kjósa með Göbbels aðferðafræðinni sem virðist vinsæl í dag
meðal Íslenskra fjölmiðla.”

Þar sem RÚV hafði ekki skipulagt neina umræðu hafði mitt fólk í
Lýðræðishrey�ngunni skipulagt kappræðufund með forsetaframbjóðendum
þann 1. maí og ég spurði Sigríði: “Þann 1 maí verða kappræður
forsetaframbjóðenda í Háskólabíó. Viljið þið ekki byrja á að senda út þann
fund á RÚV? Eða er RÚV þegar búið að ákveða að næsti forseti verði
starfsmaður fréttastofunnar eftir pöntun stjórnarformanns RÚV eins

113



forsprakka hópsins Betri valkost á Bessastaði stofnað til höfuðs öðrum
framboðum og því þur� ríkisfjölmiðillinn ekkert að undirbúa annað en
skemmtiþátt og veislu í sjónvarpssal að loknum kosningum.”

Alvöru forsetaframboð
Þann 21. apríl 2012 sendi ég bréf til innanríkisráðherra: “Undirritaður

hefur í dag sent afrit meðmælendalista með forsetaframboði ásamt rafrænni
skrá til allra y�rkjörstjórna landsins. Frumrit listanna eru tilbúin til
afhendingar og þess óskað að ráðuneytið taki við öllum frumritum eins og
við fyrri forsetakosningar.

Vegna mismununar að undanförnu í helstu fjölmiðlum, þar sem m.a.
starfsmenn ríkisfjölmiðla hafa talað niður mitt framboð og sagt að ekki sé um
“alvöru” framboð að ræða, er það skýlaus krafa að meðmælendalistarnir verði
y�rfarnir án tafar og vottorðum y�rkjörstjórna skilað um hæl.

Það væri á skjön við eðlilegar lýðræðisreglur, og varla við hæ� í þróuðu
vestrænu ríki, ef kosningar hefjast án þess að búið sé að leiðrétta þann
misskilning sem dreift hefur verið af ríkisfjölmiðlunum undanfarna mánuði
að framboð mitt sé ekki “alvöru” forsetaframboð.

Ég skora því á innanríkisráðuneytið að gera mér kleift að skila inn
framboðinu og fá það vottað sem “ALVÖRU FORSETAFRAMBOÐ” áður
en utankjörfundarkosning hefst.

Athygli innanríkisráðherra, sem fer með framkvæmd kosninganna, er
vakin á því að Fjölmiðlanefnd hefur svarað með útúrsnúningum beiðni
minni um skoðun á mismunun í fjölmiðlum og hlutdrægri aðkomu
stjórnarformanns og þáttastjóranda RÚV að forsetaframboðum.

Virðist Fjölmiðlanefnd sem kostar þjóðina 40 milljónir króna af
fjárlögum ekki ætla að skila neinu fyrir þessa peninga, né virðist nefndin
þekkja skyldur sínar samkvæmt lögum. Sjá meðfylgjandi bréf til
nefndarinnar.
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Væri ástæða fyrir innanríkisráðherra að óska eftir því að kosningaeftirlit
ÖSE taki að sér eftirlitshlutverk fjölmiðlanefndar í aðdraganda þessara
forsetakosninga?

Hvorki innanríkisráðuneytið né kjörstjórnir litu á innsenda
meðmælendalista þaðan af síður upplýstu um nokkur vandamál á listunum
né gáfu út nein vottorð. Þegar framboðsfrestur var að renna út meira en
mánuði síðar komu þeir með ásakanir um að nokkur fölsuð nöfn væru á
meðmælendalistum sem þeir höfðu setið á vikum saman og úrskurðu síðan
framboðið ógilt. Ég kærði málið til lögreglu sem þremur árum síðar vísaði
málinu frá eftir að engar sannanir fundust fyrir fölsuðum undirskriftum.
Ógilding framboðsins var því algerlega ólögmæt.

Fjölmiðlanefnd
Ég óskaði álits Fjölmiðlanefndar á því hvort umfjöllun RÚV samræmist

fjölmiðlalögum. Spurði hvort það væri hugsanlega gat í lögunum að mati
nefndarinnar eða hvort Fjölmiðlanefnd taldi að sú staða sem upp væri komin
fyllilega samrýmast lýðræðislegum grundvallarreglum. Spurði hvort álit
nefndarinnar gæti orðið leiðbeinandi fyrir framtíðina.

Einnig óskaði ég álits Fjölmiðlanefndar á því hvort nefndin telji það
samrýmast almennt séð eðlilegum siðferðisreglum fjölmiðlafólks, og
opinberra starfsmanna ríkisfjölmiðla í eigu þjóðarinnar, að hoppa beint og
fyrirvaralaust af skjánum í pólitískt framboð og valda þannig því
upplausnarástandi sem raun ber vitni í miðri kosningabaráttu í stærstu
fjölmiðlum landsins.

Þá velti ég fyrir mér á þeim tíma um heilindi slíks frambjóðanda sem
talaði um að setja sér siðareglur næði hún kjöri í embætti forseta Íslands.
Hvort þetta væri vísir að siðareglum fyrir forseta Íslands í framtíðinni?

Staðreyndin var sú að báðar fréttastofur RÚV lömuðust vegna
forsetaframboðs sem tveir starfsmenn stofnunarinnar stóðu að.
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Frambjóðandinn og maki hennar voru daglegir gestir á heimilum
landsmanna í boði RÚV í �eiri vikur eftir að þrír aðrir frambjóðendur voru
búnir að lýsa y�r framboði. Áður hafði ég vakið athygli á aðkomu
stjórnarformanns RÚV að Facebook síðu til höfuðs frambjóðendum og talið
eðlilegt í framhaldi af því að stjórnarformaðurinn víki sæti.

Í ljósi þess sem kom fram í samtali mínu við einn aðal ritstjóra
stofnunarinnar um vanhæ� starfsmanna hlaut að koma til álita að �eiri
starfsmenn og öll y�rstjórn stofnunarinnar myndi víkja sæti eða að
forsetaframbjóðandi stofnunarinnar myndi íhugi stöðu sína.

Varla getur það talist boðlegt eða eðlilegar siðferðisreglur í lýðræðisríki að
einn frambjóðandi til pólitísks embættis haldi ríkisfjölmiðli þjóðar í slíkri
gíslingu.

Í bré� til Fjölmiðlanefndar, minnti ég á 11. gr. fjölmiðlalaga um að
"Erindum vegna ætlaðra brota á ákvæðum laga þessara skal beint til
fjölmiðlanefndar. Fjölmiðlanefnd tekur ákvörðun um það hvort erindi sem
berst henni ge� nægar ástæður til meðferðar. Við afgreiðslu mála samkvæmt
lögum þessum er fjölmiðlanefnd heimilt að raða málum í forgangsröð. Þá er
fjölmiðlanefnd heimilt að taka upp mál að eigin frumkvæði. Í bré� mínu
sagði: "Í svo alvarlegri stöðu sem upp er komin með þátttöku RÚV í
forsetakosningum og vanhæ� starfsmanna helstu umræðuþátta miðilsins af
þeim sökum er ótvírætt tilefni til að fjölmiðlanefnd sinni skyldum sínum og
láti málið til sín taka.

Í ljósi aðgerðaleysis Fjölmiðlanefndar óskaði ég eftir að fá upplýst hvernig
þeim 40 milljónum króna og öðrum fjármunum sem Fjölmiðlanefnd fékk á
þessum tíma úthlutað frá skattgreiðendum væri ráðstafað. Hvaða
einstaklingar eða lögaðilar væru að fá greiðslur frá nefndinni og hverju þeir
skiluðu í staðin.
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Forseta skotið á loft af ríkisfjölmiðlinum
Fjórum árum síðar árið 2016 var RÚV aftur inn á sviði forsetakosninga

að ráðskast með framboð þegar þeir bóksta�ega skutu á loft núverandi
forseta.

Undirbúningur framboðsins hófst í lok árs 2015. Strax um áramót voru
haldnir fundir með Guðna og valdaklíkan á bakvið hann byrjaði að
skipuleggja framboðið. Þann 3. apríl birti Kastljós RÚV viðtal við
forsætisráðherra sem leiddi til afsagnar hans. Sigmundur Davíð segir þetta
hafa verið skipulagða aðför að sér úr smiðju kröfuhafa föllnu bankanna.

Þá byrja reglubundnar útsendingar RÚV um hvernig forsetaembættið
eigi að beita sér í þeirri stjórnmálakreppu sem komin er upp. Hér var búið til
svið fyrir forsetaframboð Guðna Th Jóhannesson til að kynna hann fyrir
þjóðinni sem komandi forseta. Aðrir forsetaframbjóðendur sem búnir voru
að opinberlega lýsa y�r framboðum fengu enga aðkomu. Beiðni minni um
að koma að þessari umræðu var synjað af RÚV. Guðni sagði síðar aðspurður
í útsendingum að hann hefði ekki verið byrjaður að íhuga framboð. Hér má
hlusta á símtal við Guðna sjálfan þar sem ósannsögli hans kemur fram:
https://www.facebook.com/watch/?v=806735289854246

Álitsgja� reyndist frambjóðandi í dulargervi

Guðna var smyglað inní nær allar útsendingar RÚV sem “álitsgjafa” þegar
rætt var um störf og hlutverk forseta Íslands eins og hann væri Palli einn í
heiminum. Hvort sem horft var á beinar útsendingar, fréttir, fréttaskýringar,
Kastljós, Vikuna eða Hraðfréttir þar var frambjóðandi RÚV-klíkunnar
mættur að þrusa boðskap sínum y�r þjóðina. Skipti ekki máli hvort horft
væri á sjónvarp eða hlustað á Rás1 eða Rás2. Um var að ræða tugi innskota.
Enginn annar, hvorki aðrir forsetaframbjóðendur né aðrir Íslendingar,
virtust til þess fallnir að mati ríkisfjölmiðlanna að hafa skoðun á málinu.
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Í kjölfarið var stofnuð Facebook LIKE síða. RÚV �utti svo fréttir af því
að komið væri fullt af “lækum” á síðuna en skautaði y�r þá staðreynd að það
var gert með kostuðum auglýsingum sem birtust í tugþúsundavís á Facebook
tímalínum landsmanna. Ferlið var eftirlíking af því sem var gert árið 2012
þegar annar RÚV-frambjóðandi steig inní forsetakosningar með stuðningi
stjórnarformanns RÚV.

Varðhundur kolkrabbans

Guðni sýndi slíka afburða leiklistarhæ�leika að hann hefði verið vel
kominn að Eddunni. Þjóðin var blekkt með grímulausum áróðri og
heiðarleika snúið á hvolf með skrumskældri lygaþvælu úr munni
frambjóðandans um það hvernig framboðið kom til. Gefur spilltustu
pólitíkusum sögunnar ekkert eftir í lýðskrumi. Staðreyndin er einfaldlega sú
að Guðni var til sölu og var keyptur.

Guðna var skotið á loft af forréttindaklíkum landsins úr Sjálfstæðis�okki
og Samfylkingu. Góður forseti beitir sér fyrir því að allir fari að landslögum
og sitji við sama borð án undanbragða, lyga, sjóðasukks, stórafskrifta og
Tortólufélaga. Guðni var ekki slíkt forsetaefni því honum var te�t fram með
brögðum og óheiðarleika til að vernda hagsmuni þeirra sem eru að mergsjúga
þjóðina, ræna auðlindir og bankareikninga og kunna ekki satt orð að segja.

Úlfurinn í sauðagærunni afhjúpaði sig að nokkru leyti í viðtölum, árið
2009 í tímaritinu Grapevine þegar hann spáði því að það myndi gera okkur
nánast eins einangruð og Norður Kóreu ef við myndum ekki samþykkja
Icesave samninginn. Þessi spá Guðna rættist ekki eftir að þjóðin hafnaði
Icesave í þjóðaratkvæðagreiðslu. Í viðtölum 2016 kom fram stuðningur hans
við Icesave samninginn, inngöngu í Evrópusambandið og óhefta komu
�óttamanna til landsins. Bætti um betur og sagði Íslensku þjóðina eiga að
borga brúsann. Þá styður hann NATO og lítur undan þegar okkar
friðsamlega og vopnlausa þjóð er dregin með í stríðsglæpi og fjöldamorð.
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Guðni er fulltrúi gamla Íslands. Hann var varðhundurinn sem skotið var
inná Bessastaði til að standa vörð um að völdin færist ekki til þjóðarinnar.
Honum var og er ætlað með fagurgala að greiða götu valdaklíkunnar þegar
stjórnmálaö�in ganga gegn almannahagsmunum. Guðni vísar síðan í
söguspegla og segir, "Þetta eru stjórnmál, þau koma forsetaembættinu ekki
við"

Þetta er aumingjalegasta gerð af forsetaframbjóðanda. Maður sem ætlar
að vera skoðanalaus í því sem skiptir máli á hverjum tíma, maður sem hefur
ekkert gagnlegt fram að færa, maður sem ekki vill leiða þjóðina á nokkurn
hátt og hefur engar hugmyndir um hvernig forsetaembættið getur gagnast
þjóðinni.

Réðist á aðra frambjóðendur

Eftir að hafa verið skotið á loft af ríkisfjölmiðlunum sem hafa löngum
starfað meira í anda bananalýðveldis en lýðræðis, skreið frambjóðandinn
þeirra undan dúnmjúkum forsetafeldi RÚV og réðist á aðra frambjóðendur.

Guðni Th. skaut á forsetaframbjóðendur fyrir að hafa málefni sem þeir
vilji beita sér fyrir. Sagði svoleiðis fólk ætti að fara í pólitík því
forsetaframbjóðendur ættu ekki hafa skoðanir eða stefnu og slíkt gæti valdið
því að hann yrði ekki forseti allra landsmanna. Nefndi hann aðra
forsetaframbjóðendur eins og Ástþór Magnússon, Sturlu Jónsson og Andra
Snæ sem menn sem ha� notað óviðeigandi stefnumál til að a�a sér fylgis.

Hvernig gat Guðni haldið því fram að óviðeigandi sé að ég vilji að
forsetinn beiti sér fyrir því að Ísland verði leiðandi í friðarmálum í
heiminum? Hann hafði ekki kjark til að segja að það sé rangt að taka þátt í
hernaði og hernaðarbandalögum sem eru völd að dauða saklauss fólks víða í
heiminum? Við höfum nú horft uppá Guðna að sitja aðgerðarlausan þegar
ríkisstjórn lagði til stuðning þjóðarinnar við stríðsglæpi og fjöldamorð?
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Hvernig gat Guðni haldið því fram að það sé óviðeigandi stefnumál
forsetaframbjóðanda að vilja útrýma spillingu og setja landinu nýja og virkari
stjórnarskrá? Guðna var og er ætlað að vernda huldumenn Íslands sem fara á
svig við þau almennu lög og reglur sem gilda fyrir venjulega Íslendinga.

Geimverur gætu tekið frambjóðandann

Mér ofbauð framganga þáttarstjórnanda Spegilsins á RÚV í viðtali við
Andra Snæ Magnason forsetaframbjóðanda. Hálfum þættinum var eytt í
þjark þáttarstjórnanda um marklausar kannanir og ítrekaðar spurningar
hvort frambjóðandinn muni ekki draga framboð sitt til baka og tryggja sigur
þess frambjóðanda sem RÚV skaut á loft eftir uppskrift ríkisfjölmiðla
bananalýðveldis. Svar Andra að geimverur gætu numið RÚV
frambjóðandann á brott fyrir kosningar átti vel við í þessu tilfelli.

Hversvegna eiga frambjóðendur að eyða tíma sínum og hlustenda í að
þjarka við misvitra starfsmenn RÚV um slíka steypu í stað þess að kynna sig
og hvað þeirra framboð standa fyrir.

Marklausir álitsgjafar RÚV
Vikunni áður var öðrum bananaspegli RÚV eytt í að byggja líkan

ímyndaðra turna RÚV frambjóðandans og sitjandi forseta. Þeir „álitsgjafar“
sem RÚV kallaði þá til urðu marklausir með öllu nokkrum dögum síðar og
orðnir athlægi samherja sinna í fræðunum eftir að forsetinn dró framboð sitt
til baka.

Ef RÚV myndi eyða samsvarandi tíma og eytt er í þessa froðu í kynningar
á stefnumálum frambjóðenda, eins og gert er í alvöru lýðræðisríkjum af
ábyrgum fjölmiðlum, þá gætu kjósendur valið sér hæfan forseta í stað þess að
fá sífellt y�r sig spillingargrísi sem komast til valda með sápuóperu fjölmiðla.
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Nýtt RÚV framboð?
Eurovision keppnin í aðdraganda forsetakosninga 2024 á RÚV gæti verið

skotpallurinn til að koma næsta varðhund hernaðarstefnunnar á Bessastaði.
Samkynhneigt par sem báðir eru fastagestir á RÚV, annar er leikari,
útvarpsmaður, söngvari og tíður dagskrárgerðarmaður í tengslum við
Eurovision hjá RÚV, hinn stjórnmálafræðingur, ö�ug málpípa fyrir NATO
og talsmaður þess að koma á fót herliði á Íslandi og nefnt 150 manna herlið í
því sambandi.

Af einhverjum ástæðum er þessi herskái stjórnmálafræðingur talinn
ómissandi álitsgja� í �estum útsendingum ríkisfjölmiðlanna um
þjóðfélagsmál á síðastliðnum misserum.

Hann mun auðvitað ekkert gefa núverandi forseta eftir sem lét gamminn
geisa með einhliða stríðsáróðri í Silfri Egils í mars árið 2022 um stríðið í
Úkraínu. Sagði að við skyldum styðja karlmennsku og hafna því að setja
okkur inní deilumálið. Þáttastjórnandinn spurði þá hvort við værum dottin í
ákveðinn stríðsham og benti á að málið væri ekki eins einfalt og forseti
Íslands, sem RÚV skaut á loft í aðdraganda forsetakosninga 2016, léti í veðri
vaka. Þá snérist sagnfræðingurinn á Bessastöðum á púnktinum y�r í það sem
hann taldi vinsælla, hjal um að hafa setið barnaþing.

Mínar áherslur eru svo sannarlega allt aðrar. Ég tel gersamlega óraunhæft
að ætla að verjast nútíma hernaði og kjarnorkusprengjum sem
hernaðarsérfræðingar tala nú um að ógni okkur, með einhverju 150 manna
herliði á Íslandi. Varnirnar liggja í því að taka upp friðarstefnu og nota
embætti forseta Íslands til að tala fyrir því á alþjóða vettvangi. Því miður hef
ég fengið lítil tækifæri til að koma þessum sjónarmiðum á framfæri í
ríkisfjölmiðlunum með viðeigandi hætti. T.d. hef ég verið útilokaður frá
hinum vinsæla þjóðmálaþætti Silfur Egils.
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Ritskoðun RÚV
Í aðdraganda forsetakosningar árið 2004 skrifaði heimsþekktur prófessor í

friðarmálum um ritskoðun sem hann varð fyrir hjá RÚV um málefnið Virkjum
Bessastaði:

Dr. Dietrich Fischer skrifar um RÚV:

“Þessi leið til að hindra frjálsa og opna umræðu minnir
einna helst á herferðina í Júgoslavíu árið 1992 þar sem
talsmanni friðar, Milan Panic, var aftrað frá að kynna
friðarstefnu sína fyrir kjósendum vegna þess að fjölmiðlum
þar í landi var alfarið stjórnað af stuðningsmönnum
þáverandi forseta landsins, SlobodanMilosevic.”

Dagana 11.-13. maí var ég staddur á Íslandi. Ríkissjónvarpið tók 45 mínútna
viðtal við mig í tengslum við komandi forsetakosningar hér á landi. Þar sem viðtal
þetta fór fram á ensku átti það að vera birt með íslenskum texta. Því var
útsendingunni frestað. Ég heyrði rétt í þessu frá Ástþóri Magnússyni (ég styð
málstað hans í friðarmálum) og hann tjáði mér að einungis tíu mínútna brot úr
viðtalinu hefði verið birt í sjónvarpinu í kvöld og var þar ekki minnst einu orði á
áhersluþætti mína um það hvernig forsetaembætti Íslands gæti beitt sér í
friðarmálum á alþjóðavettvangi né heldur var minnst á hvað Ástþór Magnússon
hyggst gera nái hann kjöri.

Ég nefndi og studdi eftirtalin þrjú markmið hans en heyrði að þau hefðu öll verið
tekin út úr viðtalinu:
1. að koma á fót stofnun í lýðræðisfræðum sem muni stuðla að virkara lýðræði,

sem fyrirmynd fyrir alla heimsbyggðina;
2. að breyta bandarísku herstöðinni á Íslandi í höfuðstöðvar friðargæsluliðs

Sameinuðu þjóðanna;
3. koma á friðarstofnun þar sem leitað verður úrlausna á málum deiluaðila víða

að úr heiminum þar sem þeir geta hist ásamt reyndum sáttasemjurum.
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Einnig benti ég á að þrátt fyrir að Ísland sé lítið land gæti það samt sem áður haft
mikið forskot í að stuðla að friði. Ég minntist á tvo forseta í þessu sambandi:

Árið 1973 bauð forseti Finnlands, Urho Kekkonen, öllum ríkisstjórnum í
Evrópu til ráðstefnu í Helsinki um öryggi og samvinnu í Evrópu, sem stóð til 1975,
og undirbjó jarðveginn fyrir endalok kalda stríðsins.

Árið 1986 fundaði forseti Costa Rica, Oscar Arias Sanchez, með öðrum
forsetum Mið-Ameríku og gerði samkomulag sem undirritað var af öllum
forsetunum, sem endaði Contra-stríðið í Nicaragua, og varð að grundvelli annarra
svipaðra friðarsáttmála í El Salvador og Guatemala.

Ég skýrði frá því að Ástþór Magnússon myndi, ef hann yrði kosinn forseti
Íslands, nota þau tækifæri sem gæfust sökum stöðu hans, til að koma Íslandi á kortið
sem uppsprettu friðar í heiminum.

Mér var tjáð að öllum þessum þáttum, sem voru kjarni umræðu minnar, hefði
verið sleppt þegar hluti viðtalsins var sýndur í sjónvarpinu í kvöld. Ég verð að játa að
ég er hneykslaður. Þessi leið til að hindra frjálsa og opna umræðu minnir einna helst
á herferðina í Júgoslavíu árið 1992 þar sem talsmanni friðar, Milan Panic, var aftrað
frá að kynna friðarstefnu sína fyrir kjósendum vegna þess að fjölmiðlum þar í landi
var alfarið stjórnað af stuðningsmönnum þáverandi forseta landsins, Slobodan
Milosevic.

Ég vonast til að útgáfa viðtalsins við mig verði birt í fullri lengd og óritskoðuð
fyrir kosningarnar 26. júní, til þess að gefa íslenskum kjósendum kost á að ákveða
sjál�r hvort þeir séu sammála eða ósammála þeim skoðunum sem ég lét í ljós, í stað
þess að einhver komi fram við kjósendur eins og börn sem ákveðið er fyrir hvað þau
mega sjá og hvað ekki.

Ég er þakklátur fyrir það tækifæri sem ég fékk til að tjá mínar skoðanir, en ég varð
samt sem áður fyrir vonbrigðum þegar þær voru afskræmdar með því að klippa burtu
kjarnann í máli mínu.

Með bestu kveðjum
Dr. Dietrich Fischer
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Úkraína og stríð við Rússland
Í aðdraganda innrásar Rússa í Úkraníu skrifaði ég bréf frá

Alþjóðastofnuninni Friður 2000 til Vladimir Zelensky með tillögum að
lausn deilunnar. Efni bréfsins var unnið í samstar� við þekkta fræðimenn í
friðarmálum og byggðist nokkuð á Westphalia friðarsamningnum Sviss árið
1648. Þá hafði geisaði styrjöld í um 30 ár sem leyst var með því að gera Sviss
að sambandslýðveldi. Sviss varð síðan eitt blómlegasta ríki heims.

Úkraína á að nokkru leyti við svipuð vandamál að etja, mismunandi
þjóðarbrot innan sama ríkis. Í austur héruðum Úkraínu og á Krímskaganum
er rússneskt mælandi fólk í meirihluta.

Bandaríska leyniþjónustan
Stríðið má rekja til byltingar sem varð í Úkraínu árið 2014. Aðdragandi

hennar var fjárstreymi frá bandarískum stofnunum og CIA sem dældu
milljörðum í að koma upp nýjum fjölmiðlum og öðrum áróðursvélum til að
skipta um stjórnendur í Úkraínu og koma “okkar mönnum” inn. Það er
mikil einföldun á staðreyndum sem haldið hefur verið fram á vesturlöndum
að stríðið sé alfarið vegna “brjálaðs” einræðisherra í Rússlandi. Um þetta gæti
ég skrifað heila bók en hér hef ég aðeins stiklað á stóru og birti hér að neðan
bré�ð sem ég sendi til Zelensky.

Gleymdu �óttamennirnir
Áður en innrás Rússa hófst í Úkraínu árið 2022 höfðu þegar meira en

tvær milljónir manns �úið landið og 1.6 milljónir lagt á �ótta innan Úkraínu.
Samtals höfðu nær fjórar milljónir íbúa Úkraínu �úið heimili sín áður en
innrásin hófst 24. febrúar 2022. Sumir töluðu um gleymdu �óttamennina

124



því fólkið mætti köldum móttökum í Evrópusambandinu, fékk y�rleitt
höfnun á hælisumsóknir og helstu fjölmiðlar þögðu.

Meira en milljón manns höfðu �úið til Rússlands undan árásum
hersveita Úkraínu áður en innrás Rússa hófst árið 2022. Þúsundir almennra
borgara höfðu þegar verið drepin og fjöldi fangelsaður.
Mannréttindaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna gaf út skýrslu sem lýsti
handahófskenndu gæsluvarðhaldi, pyntingum og illri meðferð sem sögð voru
rótgróin vinnubrögð á svæðinu, og að þessi vandamál ha� verið útbreiddari
en takmarkaður fjöldi mála sem Amnesty International og Human Rights
Watch rannsökuðu. Þessi alþjóðlegu samtök höfðu ge�ð út skýrslur um
fjölda manndrápa án dóms og laga af hálfu hersveita undir Úkranískum
stjórnvöldum og árangurslaust biðlað til forseta landsins að stöðva
blóðbaðið.

Súkkulaðikóngurinn
Í einu slíku bré� sent olígarkanum Petro Poroshenko, oft kallaður

“súkkulaðikóngurinn”, sem átti m.a. fjölmiðlaveldi í Úkraníu og varð forseti
landsins í kjölfar uppreisnarinnar 2014 skrifaði Human Rights Watch: “Við
höfum skráð fjölmörg atvik af drápum, mannránum, pyntingum og illri
meðferð, hótunum og annarri misnotkun uppreisnarmanna gegn pólitískum
aðgerðarsinnum, embættismönnum, rannsóknarblaðamönnum og þess
háttar. Við skráðum einnig nokkur tilvik um hvarf blaðamanna sem starfa
fyrir rússneskar sjónvarpsstöðvar og sjálfskipaða stjórn Donetsk
alþýðulýðveldisins (DNR) af úkraínskum hersveitum.”

Kjörorð Poroshenko um forsetaembættið voru hernaður, tungumál og
þjóðtrú, og m.a. fjallaði um það að banna rússnesku sem opinbert mál einnig
í þeim héröðum þar sem �estir íbúa litu á rússnesku sem sitt móðurmál, og
breyta kirkunni með því að slíta hana frá rússnesku rétttrúnaðarkirkjunni.
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Það er mikil einföldun á staðreyndum eins og vestrænir fjölmiðlar hafa
reynt að halda fram að innrás Rússa í Úkraínu ha� gerst í einhverju
tómarúmi. Áralangt ofbeldi var undanfari innrásarinnar.

Ekki orð til friðar frá Íslandi
Því miður hafði ég ekki aðgang að Zelensky, Putin eða öðrum

ráðamönnum til að kynna þessar hugmyndir beint og milliliðalaust eins og
hefði þurft að gera af aðilum eins og forseta Íslands, sem hefði getað komið
hér að sem hlutlægur boðberi friðar með hugmyndafræði sem gæti leyst
deiluna. Í stað þessa lagðist forseti Íslands og ríkisstjórn í lið með
hermöngurum og úr varð blóðugt stríð sem geisar enn.

Ég tel miklar líkur á því að atburðarásin í Úkraínu hefði orðið með
öðrum hætti ef ég hefði setið sem forseti frá árinu 2016. Ég hefði strax farið í
það verkefni að kynna tillögur að friðsamlegum lausnum á deilunni þannig
að deilan hefði ekki þróast í þá blóðugu styrjöld sem raun ber vitni.

Bréf til sent forseta Úkraínu:

Virðulegi forseti Volodymyr Zelensky,
Árið 2002 veitti Friðarstofnun 2000 merkum hugsjónamanni

friðarverðlaun Leifs Eiríkssonar. Í síðustu viku gaf þessi hugsjónafulli
bandaríska þingfulltrúi Barbara Lee y�rlýsingu um málefni Úkraínu: „Það er
engin hernaðarlausn á þessari kreppu - diplómatía þarf að vera í brennidepli.

Þingkonan Barbara Lee var fulltrúi þess hugrekkis sem nútímaleiðtogar
þurfa að tileinka sér þegar árið 2001 þremur dögum eftir
hryðjuverkaárásirnar 11. september varð hún her eins fyrir frið og ein af 431
þingmönnum og 100 öldungadeildarþingmönnum sem voru á móti því að
veita Bush forseta heimild til að beita valdi. stríð „til að svara þessum árásum
og losa heiminn við hið illa“.
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Sá stríðsleiðangur Bandaríkjanna var algjörlega misheppnaður fyrir
utan vopnaframleiðendur sem græddu á 8 milljörðum dala af opinberu fé
sem varið hefur verið í það undanfarin 20 ár og valdið því að 38 milljónir
manna hafa verið á �ótta frá heimilum sínum og 929.000 drepnir, þar af
364.000 óbreyttir borgarar.

Þú stendur nú á miklum tímamótum í lí� þínu Zelensky forseti. Mun
ar�eifð þín vera mikill hugsjónasamur leiðtogi sem braut leiðina til
velmegunar fyrir þjóð þína og Evrópu? Þú hefur vald til að binda enda á þessi
átök núna og taka upp nýja stefnu sem mun fá Úkraínu til að blómstra sem
frábær þjóð og leiðandi í lýðræði, tækni og viðskiptum.

Við hvetjum þig til að rannsaka pólitískt landslag Sviss. Hvernig sú
þjóð, sem hlutlaust friðsælt ríki, varð leiðarljós lýðræðis og traust
fjármálamiðstöð í heiminum.

Við hvetjum þig líka til að kynna þér sögu Kosta Ríka og aðgerðir
fyrrverandi forseta Oscar Arias Sanchez sem hlaut friðarverðlaun Nóbels árið
1987 eftir að hafa neitað þrýstingi Bandaríkjanna um að leyfa að �ugbraut í
landi hans væri notuð sem birgðastöð fyrir Níkaragva sem njóta stuðnings
Bandaríkjanna. Þess í stað stóð hann fyrir fundi með forseta Guatemala, El
Salvador, Hondúras og Níkaragva sem leiddi til friðarsáttmála sem batt enda
á áratug af átökum á svæðinu. Með orðum hans: „Á þeim tíma sem við
gerðum frið, háðu stórveldi heimsins stríð þar sem þau útveguðu vopnin og
Mið-Ameríka útvegaði þá látnu.

Rannsókn sem gerð var af háskólanum í Kosta Ríka leiddi í ljós að eftir
að herinn var lagður niður fór landsframleiðsla á mann á Kosta Ríka að vaxa
mun hraðar en fyrir afnám. [1]Árið 1948 tók Kosta Ríka sögulega ákvörðun
sem ekkert annað land hefði nokkurn tíma tekið, að leggja niður her sinn og
lýsa y�r friði við heiminn. Með þessu lofaði Kosta Ríka að borgarar þeirra
myndu aldrei sjá skriðdreka eða hermenn á götum sínum. Að það myndi
fjárfesta, ekki í vopnum fortíðarinnar, heldur í verkfærum framtíðar þeirra;
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ekki í kastalanum, heldur í skólum, sjúkrahúsum og þjóðgörðum; ekki í
hermönnum, heldur kennurum, læknum og garðvörðum. Kosta Ríka lofaði
að leggja niður ofbeldisstofnanirnar og fjárfesta í þeim framförum sem gera
ofbeldi óþarft. Einfaldlega, Kosta Ríka fjárfesti í fólkinu sínu.

Þó að við gerum okkur grein fyrir því að núverandi ástand sem þú
stendur frammi fyrir er krefjandi, teljum við að þú sem forseti Úkraínu ha�r
möguleika og skyldu við þjóð þína til að bregðast við núna á ábyrgan hátt til
að binda enda á átökin. Við trúum ekki að aðild að hernaðarbandalagi sé
leiðin fram á við til langvarandi friðar og velmegunar fyrir hina miklu þjóð
Úkraínu.

Við mælum með að þú farir aðra leið:
1. Gefðu út y�rlýsingu um að Úkraína verði hlutlaust ríki án

hernaðarbandalaga og muni ekki sækjast eftir aðild að NATO. Hlutleysi
er val sem eykur frelsi Úkraínu frá báðum hliðum og lækkar þröskuld
ofbeldis.

2. Ná samningum um að hvorki NATO né Rússland ráðast á Úkraínu og
virði hlutleysi Úkraínu.

3. NATO y�rge� Úkraínu, loki skrifstofu sinni í Kyiv og
hernaðarstarfsemi allra aðila við landamæri Úkraínu verði hætt.

4. Biddu um að friðargæsluverkefni SÞ verði sett á laggirnar á Donbas
svæðinu á meðan þú framkvæmir stefnu um umskipti y�r í langtíma
pólitíska lausn.

5. Sviss er eitt farsælasta sambandsríki heims. [2]Þetta getur þjónað sem
leiðarljós lýðræðis fyrir Úkraínu. Sviss sem Úkraína inniheldur marga
þjóðernishópa, menningu og tungumál. Eftir borgarastyrjöld fundu
Svisslendingar frið með dreifðri bandalagsskipan með tíðum
þjóðaratkvæðagreiðslum og hlutleysi. Það varð ein af velmegustu
þjóðum heims. Þú hefur vald til að hafna stríðsáróðri og gera slíkt hið
sama fyrir þjóðir þínar í Úkraínu.
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6. Úkraína hefur nokkra af bestu hugbúnaðarverkfræðingum í heimi.
Þetta gefur þér einstakan vettvang til að auka lýðræði með nútímatækni.
Tækni (til dæmis blockchain) er að færa okkur í átt að valddrei�ngu.
Fræðimenn líta á beint lýðræði sem leið framtíðarinnar. Í dag höfum við
tæknina til að innleiða þetta. Hraðbankaker� hafa örugga auðkenningu
og hægt er að breyta þeim í kjörklefa um alla Úkraínu. Þetta gæti gert
íbúum Úkraínu kleift að taka meiri þátt í að ákveða mál sín og bjóða
upp á leið til að leysa átök.

Ef þú snýrð Úkraínu frá því að vera brúðuvöllur fyrir landstjórnarmál í kalda
stríðinu í land sem gerir eitthvað gott fyrir heiminn, mun enginn vilja ráðast á
það. Þetta mun veita fólki þínu raunverulegt öryggi fyrir framtíðina sem
herbúnaður getur ekki. Ef þú ley�r landinu þínu að verða leikvöllur fyrir stríð,
hvað verður eftir þar til að stjórna?

Við hvetjum ykkur til að innleiða friðsamlega leið fram á við og gæta
þess að verða ekki leikbrúða hernaðariðnaðarsamstæðunnar sem bíður þess
að græða á eyðileggingu lands ykkar og þjóða. Eisenhower, fyrrverandi forseti
Bandaríkjanna, varaði okkur við þessu: „Í stjórnarráðum verðum við að gæta
þess að hernaðariðnaðarsamstæðan öðlist óviðeigandi áhrif, hvort sem þau
eru eftirsótt eða ekki. Möguleikinn á hörmulegum uppgangi valds sem er á
villigötum er fyrir hendi og mun halda áfram.“

Við vonumst til að verða vitni að skuldbindingu þinni til að koma á
friði fyrir þjóð þína og vonumst til að fá tækifæri til að veita þér
friðarverðlaun Leifs Eiríkssonar vegna viðleitni þinnar til að gera Úkraínu að
hlutlausri og velmegandi þjóð í friði.

Við óskum þér innilega til hamingju með það verkefni.
Alþjóðastofnunin Friður 2000
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Ísrael og Palestína
Friður 2000 hefur unnið með hugmynd að Alþingi-Jerúsalem sem yrði

vettvangur til friðarviðræðna þar sem allir deiluaðilar geta sent sína fulltrúa
og lagt orð í belg. Við viljum kynna hvernig víkingarnir á Íslandi stofnuðu
fyrir meira en þúsund árum Alþingi á Þingvöllum.

Ég hef líkt mikilvægi þessa boðskapar við jólaguðspjallið fyrir mannkynið.
Við verðum að �nna lausn á deilunni um Ísrael og Palestínu. Það tekst ekki
nema með samhentu átaki allra deiluaðila. Það þarf að leiða mönnum fyrir
sjónir að ekki sé hægt að útiloka einstaka hópa eða þjóðarbrot frá þátttöku í
að byggja friðarríki í mið austurlöndum.

Forseti Íslands gæti hér gegnt mikilvægu hlutverki á næstu árum með því
að ferðast um heimsbyggðina og boða nýja hugmyndafræði til lausnar á
deilunni. Hér þarf að leiða saman um allan heim friðarhrey�ngar,
atvinnulí�ð og stjórnmálin til að taka á þessu máli af festu og hlutlægni með
því markmiði að uppræta það ófriðarbál sem nú geisar í mið austurlöndum.
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Friðarsetur Reykjavíkur
Ég reyndi mikið að fá borgarstjórann í Reykjavík í lið með mér til að

koma á fót alþjóðlegu friðarsetri og friðarháskóla í Reykjavík í samstar� við
friðarsamtök, framámenn og prófessora í friðarfræðum frá öllum
heimshornum en hugmyndin átti víðtækan alþjóðlegan stuðning. Fyrst
herjaði ég með þetta mál á Sólrúnu Gísladóttur sem var borgarstjóri í
kjölfarið á því að Friður 2000 var stofnað á Íslandi árið 1995.

Eftir að ræða við starfsmenn borgarinnar var mér bent á að ræða við
skrifstofu byggingarfulltrúa um hvar væru möguleikar á að byggja slíkt
friðarsetur og háskóla í Reykjavík. Rætt var um Öskjuhlíðina nálægt
Háskólanum í Reykjavík sem heppilega staðsetningu. Mér tókst að hitta á
Sólrúnu í örstutt spjall um hugmyndirnar en síðan dagaði málið uppi hjá
borginni og ég heyrði aldrei til baka um mögulegt samstarf að koma á fót
friðarsetri í Reykjavík.

Friðarháskóli á Íslandi
Ég reyndi einnig að koma þessari hugmynd á framfæri við

Menntamálaráðuneytið í ráðherratíð Björns Bjarnasonar. Þá var búið eða
stóð til að leggja af skólahald í Reykholti Borgar�rði. Auglýst var eftir
hugmyndum að nýrri starfsemi í Reykholti. Um var að ræða skólabyggingu,
heimavistarhús og aðrar byggingar. Í raun heilt samfélag. Ég sendi inn
umsókn um að koma á fót alþjóðlegu háskólasetri um friðar- og
lýðræðisþróun. Aðrar hugmyndir sem bárust voru m.a. að setja upp hótel
með veislum að fornum sið. Slíkar veislur snérust oft um margra daga fyllerí
fyrr á öldum. Ég reyndi að fá Geir Waage sóknarprestinn í Reykholti með
mér í lið en hann hafnaði samstar�. Ég efndi til samkomu friðarsinna í
Reykholti eitt sumarið til að reyna enn frekar að koma hugmyndinni á
framfæri. Við vildum halda bænastund til friðar í kirkjunni við dræmar
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undirtektir sóknarprestsins sem vildi í fyrstu ekki mæta, en þegar hópur
friðarsinna var byrjaður bænastundina í kirkjunni mætti hann loks.

Menntamálaráðuneytið synjaði umsókn okkar og valdi frekar að breyta
skólahúsinu í skjalageymslur. Í stað þess að styðja að þróun til friðar í
heiminum með alþjóðlegum háskóla vildi þessi hornsteinn menntamála í
landinu frekar nýta húsnæðið undir auðar geymslur.

Ég gekk einnig á fund Ólafs Ragnars Grímssonar sem þá var orðinn
forseti og bað hann að leggja mér lið til að tala um fyrir
menntamálaráðuneytinu um að nýta Reykholtsskóla undir friðarháskóla
frekar en geymslur. En hann synjaði einnig erindinu og vildi ekki gera neitt
til að hreyfa við málinu.

Reykjavík borg friðarins
Í borgarstjóratíð Jóns Gnarr 2010 - 2014 hélt ég að nú loks væri kominn

einhver sem hefði áhuga á að setja Reykjavík á kortið sem borg friðarins, og
reyndi ég að ná fundi með Jóni. Þrátt fyrir ítrekaðar hringingar mínar á
skrifstofu borgarstjóra til að fá fund um þetta mikilvæga málefni voru alltaf á
reiðu einhverjar afsakanir fyrir því að hitta mig ekki.

Kannski síaðist þetta samt eitthvað inn hjá borginni, því á endanum árið
2016, um tuttugu árum eftir að ég kynnti þessar hugmyndir fyrst, var
stofnað Friðarsetrið Höfði í samstar� Háskóla Íslands og Reykjavíkurborgar.
Ég þekki lítið sem ekkert til þeirrar starfsemi þar sem mér hefur aldrei verið
boðið, hvorki á undirbúningsfundi, opnun eða til annarra viðræðna um
þessa friðarstarfsemi borgarinnar.

Vindhani frá Bessastöðum
Þegar Höfða friðarsetri í Reykjavík var formlega hleypt af stokkunum

árið 1996 �utti forseti Íslands ávarp og sagði Íslendinga geta lagt sitt af
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mörkum til friðarmála. „Við erum herlaus þjóð. Við höfum ekki kynnst
styrjöldum á eigin grundu. En orð eru til alls fyrst og að stofna friðarsetur og
kenna það við Höfða held ég að geti skipt máli. Orðið Höfði hefur í huga
margra tilvísun til friðarumleitunar. Afvopnun og notum það sem við
höfum og reynum að verða að liði. Það er það sem þetta snýst um,“ sagði
Guðni Jóhannesson. Það er miður að hugur fylgdi ekki máli hjá forsetanum
sem síðan árið 2022 hvatti til að styðja “karlmennsku” og hafnaði því að setja
okkur inn í deilumálið milli Úkraínu og Rússlands og lét gamminn geisa með
einhliða stríðsáróðri í hinum vinsæla þætti Silfur Egils á RÚV.
Þáttastjórnandinn spurði þá hvort við værum dottin í ákveðinn stríðsham og
benti á að málið væri ekki eins einfalt og forseti Íslands léti í veðri vaka. Þá var
forsetinn snöggur að skipta um umræðuefni y�r í það sem hann taldi vinsælla
hjal og byrjaði að tala um að hafa setið barnaþing. Eyddi umræðunni.

Nýr forseti getur rutt brautina
Til að ná árangri á alþjóðavettvangi til friðar- og lýðræðisþróunar þarf

sterkan og þrautseigan einstakling sem vinnur að þessu verkefni af eldmóð og
innri sannfæringu. Sem lætur ekki bugast þótt móti blási. Sérstaklega er þetta
mikilvægt í uppha� þegar embætti forseta Íslands stígur fyrstu skre�n til að
ýta þessum bát úr vör. Það þarf að ryðja brautina sem aðrir geta síðan gengið.

Þverpólitískt sameiningartákn
Embætti forseta Íslands er þverpólitískt og sameiningartákn allrar

þjóðarinnar hvar í �okki sem fólk stendur. Forsetinn getur þannig náð til
stjórnmálamanna, atvinnugreina og almennings sem hlutlægur boðberi.

Hugmyndin að Virkja Bessastaði til friðar- og lýðræðisþróunar snýst um
að nýta aðgengi forsetans að þjóðinni, alþjóðlegum leiðtogum og
stórstjörnum á sviði lista og menningar til að leiða verkefnið og kynna
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hugmyndafræðina. Slíkan aðgang að alþjóðlegu samfélagi hafa y�rleitt ekki
einstaka þingmenn, starfsmenn stofnana eða friðarsamtök. Embætti forseta
Íslands með kraftmiklum boðbera friðar í því embætti og sem getur haldið
stefnu hvaðan sem vindar blása, sem ótrauður leiðir málið áfram af
heiðarlegri sannfæringu getur gjörbylt heimsmynd okkar til hins betra.

Árið 1996 færði ég bókina
Virkjum Bessastaði til
þáverandi forseta
Bandaríkjanna í
Washington.
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Gallar í kosningaker� afhjúpaðir
Forsetaframboð mín afhjúpuðu alvarlega galla í kosningaker� landsins

þegar gerð var skipulögð aðför að framboðunum með skemmdarverkum og
meintum fölsunum á meðmælendalistum.

Fyrra tilfellið átti sér stað árið 2000 eftir að hundruð undirskrifta
reyndust ógildar vegna skemmdarverka sem framin voru á listum sem lágu
frammi á nokkrum auglýstum stöðum fyrir fólk til undirritunar. Þegar upp
var staðið kom í ljós að 30 undirskriftir vantaði uppá lágmarksfjöldann sem
leiddi til þess að sitjandi forseti varð sjálfkjörinn án kosninga í kjölfar þess að
umboðsmaður hans synjaði því að veita framboði mínu 24 klukkustunda
frest til að bæta úr þessu. Mér fannst þetta nokkuð harkalegt þar sem ljóst var
að stuðningsmenn eina mótframbjóðandans, sem jafnframt var sitjandi
forseti, höfðu staðið fyrir aðförinni að mínum meðmælendalistum.

Seinna tilfellið var árið 2012. Ég auglýsti eftir fólki til að fara um landið
með kynningarmöppu og biðja um undirskriftir á meðmælendalista. Öllum
meðmælendalistum var skilað inn en þá komu allt í einu fram einhverjar
ábendingar um fölsuð nöfn á listum sem einn af �eiri starfsmönnum
framboðsins hafði safnað. Sá neitaði allri sök bæði við mig og lögreglu en ég
kærði málið umsvifalaust til lögreglu og óskaði eftir lögreglurannsókn á því
hvernig tugir falsaðra undirskrifta hefðu ratað á mína meðmælalista.

Y�rkjörstjórnir í Reykjavíkurkjördæmum vísuðu meintum fölsunum á
undirskriftum líka til lögreglu. Y�rlögregluþjónn á Akureyri, sem sagðist
hafa verið settur á meðmælendalista að sér forspurðum kærði málið og
krafðist opinberrar rannsóknar.

Y�rkjörstjórn Norðausturkjördæmis sagðist hafa gert svokallaðar
stikkprufur á meðmælendalistunum. Sögðust hafa hringt í tíu manns, og
enginn þeirra kannaðist við að hafa sett nafn sitt á listann. Ég var með engar
sannanir í höndunum um að undirskriftirnar væru falsaðar. Símtölin fóru
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þannig fram að sýslumaður í litlu bæjarfélagi hringdi í einstaklinga á listanum
og auðvitað var sá möguleiki fyrir hendi að fólk hræddist þetta símtal og vildi
ekki viðurkenna fyrir y�rvaldinu að hafa skrifað sig á listann.

Skrifað með titrandi hendi
Eitt dæmið um meinta fölsun var undirskrift gamals manns sem hafði

verið skrifuð með titrandi hendi. Annað hvort var mjög fagmannlega staðið
hér að verki eða meint fölsun á undirskriftinni átti ekki við rök að styðjast.

Framboðið var úrskurðað ógilt þrátt fyrir að engar sannanir væru fyrir
fölsunum. Lögreglan var með málið í meðförum í þrjú ár og þá var málið fellt
niður. Það er því ljóst að ógilding framboðsins var ólögmæt aðgerð af hálfu
y�rvalda þar sem engar sannanir lágu fyrir um falsanir á listum eftir þriggja
ára rannsókn lögreglunnar. Einnig er mjög ámælisvert að niðurstaða lögreglu
var ekki ljós fyrr en nokkrum mánuðum áður en frambjóðendur og aðrir
fóru að leggja drög að kosningabaráttu vegna næstu forsetakosninga á eftir.

Sá háttur er hafður á að frambjóðendur eða fulltrúar þeirra mæta á
sameiginlegan fund hjá innanríkisráðuneytinu áður en formleg
framboðsvottorð eru ge�n út. Á slíkum fundi árið 2012 lét ég bóka
athugasemdir við lista annarra frambjóðenda, sérstaklega eins frambjóðanda
sem báru merki um sömu áferð á skrift á stórum fjölda meðmælenda. Þrátt
fyrir að ég taldi mikilvægt að skjalfesta þetta upp á framtíðar þróun lýðræðis,
vildi ég ekki upplýsa fjölmiðla um hvaða framboð væri að ræða enda hefði
slík umfjöllun hefði getað haft neikvæð áhrif á það framboð. Hér gat einnig
hafa verið um að ræða aðför að öðru framboði. Í viðtölum við fjölmiðla eftir
kosningarnar sagði þessi frambjóðandi forsetann hafa ráðist að eiginmanni
sínum með ótrúlegum hætti og einsdæmi væri að ráðist sé með slíkum hætti á
maka frambjóðanda. Því miður virðist leðjuslagur stjórnmála gamla Íslands
enn hafa einkennt forsetakosningar.
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Svo virtist sem einhver væri að reyna leggja stein í götu lýðræðisins með
því að gera lista y�r meðmælendur tortryggilega. Málið afhjúpaði meiriháttar
galla í ker�nu sem þurfti að laga. Ég ræddi mikið við formenn kjörstjórna um
vandamálin sem komu upp með listana. Einn þeirra tjáði mér að svona mál
hefðu stundum komið upp í alþingiskosningum en verið þögguð niður.
Minntist hann sérstaklega eins slíks máls á Akureyri sem kom upp hjá einum
af núverandi ríkisstjórnar�okkum fyrir mörgum árum.

Hópur kjósenda kærði ógildingu framboðs
Hópur kjósenda kærði ógildingu míns framboðs árið 2012 til Hæstaréttar

þar sem engar haldbærar sannanir voru fyrir fölsun undirskrifta. Sögðu
y�rkjörstjórnir og innanríkisráðuneytið hafa brotið á forsetaframboði
Ástþórs Magnússonar með því að draga það í meira en mánuð að vinna úr
meðmælendalistunum sem hafði verið skilað inn löngu áður en
framboðsfrestur rann út. Ef athugasemdir við meintar falsanir hefðu komið
fram strax og listum var skilað, hefði það verið einfalt mál að skila inn nýjum
undirskriftum í stað þeirra sem úrskurðaðar voru ógildar. Í kærunni var
vísað til bókunarinnar hjá innanríkisráðuneytinu um athugasemdir á listum
annarra forsetaframbjóðenda 2012 svo og upplýsinga frá Y�rkjörstjórn
Norðausturkjördæmis um samsvarandi athugasemdir við framboð til
alþingiskosninga og spurt um meðalhófsreglu og jafnrétti. Kærendur töldu
það ekki geta samrýmst stjórnarskrá eða ha� verið í anda lýðræðis, jafnréttis
og meðalhófsreglu að útiloka einn frambjóðanda með þeim hætti sem gert
var og sögðu:

“Sem þegnar lýðveldisins og sem kjósendur hljótum að eiga rétt á því að
velja okkur forseta úr þeim framboðum sem komin eru fram á sjónarsviðið.
Ef um er að ræða falsanir á einstökum undirskriftum meðmælenda eins og
sumir starfsmenn kjörstjórna halda fram, hljóta í fyrsta lagi að þurfa liggja
fyrir haldbærar sannanir um slíkt auk þess sem það getur ekki verið í anda
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lýðræðis að láta það bitna á brotaþolum, frambjóðandanum, og okkur sem
viljum kjósa hann.”

Ítrekað sendi tillögur að úrbótum
Ég hafði ítrekað lagt til þá nýjung að hvert framboð skrái meðmælendur

sína inn á öruggt vefsvæði og þá fari tilkynning í netbanka viðkomandi sem
geti gert athugasemd ha� hann ekki ritað á listann eigin hendi. Með slíkri
einfaldri lausn mætti koma í veg fyrir að hægt yrði að ógilda framboð með
aðför að meðmælendalistum. Enda eigi slíkt ekki heima í lýðræðisríki.

Í aðdraganda forsetakosninga árið 2016 var framboðum loks veittur
aðgangur að þjóðskrá til að slá inn nöfn til að kanna gildi meðmælenda. Þrátt
fyrir það komu upp vandamál með meðmælendalista við alþingiskosningar
árið 2017 þegar y�rkjörstjórnir í báðum Reykjavíkurkjördæmum vísuðu
listum tveggja stjórnmála�okka til lögreglu þar sem grunur lék á að
undirskriftir á meðmælendalistum væru falsaðar. Annað framboðið, sem
aldrei hefur komist á þing, dró lista sína til baka, hitt framboðið sem er með
þingmenn á Alþingi var úrskurðað gilt þrátt fyrir grun um fölsun þar sem
y�rkjörstjórn taldi falsanir þar “afmarkað”. RÚV þurfti að biðja þriðja
stjórnmála�okkinn afsökunar eftir að sá �okkur var ranglega sakaður um
falsanir á sínum listum í fréttatíma ríkisfjölmiðilsins.

Blettur á sögu lýðræðis á Íslandi
Þegar upp var staðið eftir margra ára rannsókn lögreglu er ljóst að ekki var

grundvöllur fyrir því að dæma forsetaframboð mitt árið 2012 ógilt. Meðferð
málsins er blettur á sögu lýðræðis á Íslandi og undirstrikaði alvarlega galla í
kosningalögum, reglum og starfsháttum kjörstjórna.

Listum sem var skilað í góðri trú meira en mánuði áður en
framboðsfrestur rann út, voru ekki teknir til y�rferðar fyrr en um 5 vikum
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síðar þegar allt of seint var að bregðast við þeim ásökunum sem komu upp
um listana. Þá þurfti einnig að skila listum út um allt land. Jafnvel samtímis
uppá dag og klukkustund var ætlast til þess að forsetaframbjóðandi mætti
með lista hjá kjörstjórn í Reykjavík og úti á landi sem var auðvitað útilokað
nema vera með �eiri manns í vinnu við slíkt. Þetta jók auðvitað á �ækjustigið.
Ég vakti rækilega athygli á þessu við hina ýmsu embættismenn og skoraði á þá
að beita sér fyrir breytingum.

Kosningar hófust án staðfestingar framboðs
Sú furðulega hefð viðgengst lengi að hefja utankjörfundar kosningar áður

en búið var að úrskurða um gildi framboða. Framleiddir voru fyrir þetta
stimplar með nöfnum óstaðfestra frambjóðenda. Ef ekki fannst stimpill með
nafni einstakra frambjóðenda mátti kjósandinn skrifa nafnið. Þannig komu
upp tilfelli um atkvæði til framboða sem aldrei skiluðu inn fullgildu
framboði. Ég man eftir dæmi um að Andrés Önd fékk slíkt atkvæði.

Kem ríðandi að hætti Jóns Sigurðssonar
Vinnubrögðin við kosningar árið 2012 gengu svo fram af mér að ég

skrifaði grein um það undir fyrirsögninni “Kem ríðandi að hætti Jóns
Sigurðssonar”. Ég birti hana að mestu óbreytt hér svo lesendur fái smá
innsýn inn í þennan heim. Það verður að teljast merkilegt og það varð
líklegast til þess að loks að gerðar voru úrbætur á ker�nu, að í mínu tilfelli var
forsetaframboð úrskurðað ógilt þrátt fyrir að meðmælendalistum ha� verið
skilað löngu fyrir tilskilinn tíma. Ég þurfti að þröngva listunum inn á
ráðuneytið sem ég gerði vegna þess að utankjörstaðakosningin hófst löngu
áður en framboð voru úrskurðuð gild, og vegna þess að RÚV var að fjalla um
mitt framboð á þeim nótum að það væri ekki alvöru. Vísuðu gjarnan í önnur
framboð sem alvöru.
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Þetta skrifaði ég með nokkrum vikum áður en framboðsfrestur rann út:
Nú fer að nálgast hálfur mánuður síðan ég sendi öllum y�rkjörstjórnum afrit
meðmælendalista við forsetaframboð ásamt rafrænni skrá og óskaði vottorða
y�rkjörstjóra að meðmælendur mínir væru kosningabærir, en samkvæmt
lögum um framboð og kjör forseta skal skila framboðinu til ráðuneytis með
slíku vottorði. Engin kjörstjórnanna hefur orðið við erindi mínu.

Forneskjuleg vinnubrögð
Hins vegar hafa nú birst smáauglýsingar frá einstaka kjörstjórnum, þar

sem kveðið er á um allt annað verklag en áður hefur þekkst við
forsetakosningar. Í samtölum mínum við y�rmenn einstakra kjörstjórna,
starfsmenn innanríkisráðuneytisins og Þjóðskrá kemur í ljós að hver höndin
er upp á móti í annarri í þessu verkferli. Eftir þessum samtölum er engu líkara
en aldrei ha�ð verið haldnar forsetakosningar áður hérlendis og ker�ð allt að
ganga úr böndum því starfsmaður sem sá um þetta áður hjá ráðuneytinu
hefur látið af störfum fyrir aldurs sakir.

Þar sem farið er y�r alla meðmælendalista af einum aðila, einni skrifstofu
sem er Þjóðskrá í Borgartúni, ætti að vera einfalt mál að skipa einn fulltrúa á
vegum stjórnsýslunnar til að votta listana eða boða til fundar í
innanríkisráðuneytinu þar sem fulltrúar y�rkjörstjórna geta mætt og farið
y�r það sem kemur frá Þjóðskrá um þau nöfn sem eru innan þeirra
kjördæmis.

Kóngarnir í y�rkjörstjórnum vilja hins vegar sitja á sínum rassi með
fylgdarliði fyrir �eiri þúsund krónur á klukkutíman greitt af skattfé
þjóðarinnar með opið hús víða um land fyrir forsetaframbjóðendur að mæta
á sama tíma á sama deginum með lista sína í hönd. Sumir þeirra neita að taka
við sendingunni í pósti – eigin hendi skal það vera! Ég er vís til að mæta á
hestvagni að hætti Jóns Sigurðssonar haldi þeir sér við slíka forneskju.
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Í auglýsingum tveggja kjörstjórna 28. apríl s.l. í Fréttablaðinu kemur m.a.
fram að kjörstjórnir muni taka við meðmælendalistum vegna forsetakjörs á
milli kl. 13 og 15, 15 maí n.k. Í annarri auglýsingunni (frá y�rkjörstjórn
Norðvesturkjördæmis) er óskað eftir að meðmælendalistunum verði skilað til
oddvita y�rkjörstjórnar á sýsluskrifstofunni á Sauðárkróki á milli kl. 13 og 15
hinn 15. maí n.k. og að skila verði frumritum listanna. Í hinni auglýsingunni,
(frá y�rkjörstjórn Norðausturkjördæmis) er óskað eftir að
meðmælendalistum sé skilað til oddvita y�rkjörstjórnar á Geislagötu 9 á
Akureyri á milli kl. 13 og 15 hinn 15. maí n.k. og skila verða frumritum
listanna. Einnig er óskað eftir að fylgi skri�eg tilkynning um hverjir 2 menn
séu umboðsmenn viðkomandi framboðs.

Framkvæmd kosningar á skjön við lög
Vegna þessara auglýsinga vil ég benda á að í lögum um framboð og kjör

forseta Íslands nr. 36/1945 eru engar heimildir til kjörstjórna til að neita að
taka við meðmælendalistum vegna forsetaframboðs þegar frambjóðendur
vilja leggja þá fram eða ákveða einhliða þröngan tímaramma til að taka við
listunum. Af lögunum verður ekki annað ráðið en kjörstjórnir skuli
úrskurða um kosningabærni þeirra er á meðmælendalista rita þegar eftir því
er leitað.

Í lögunum er þess heldur ekki kra�st að umboðsmenn séu vegna
framboða til forseta Íslands. Þó virðist frambjóðendum það heimilt ef þeir
kjósa svo að velja sér umboðsmenn skv. 11. gr. laganna.

Þá er í lögunum hvergi að �nna ákvæði þess efnis að kjörstjórnir skuli fá í
hendur frumrit meðmælendalista eða halda því, enda á ábyrgð frambjóðenda
að skila meðmælendalistunum til ráðuneytisins eigi síðar en 5 vikum fyrir
kjördag, skv. 4. gr. laga 36/1945. Skv. sömu grein er eina hlutverk kjörstjórna
varðandi meðmælendalista að votta að þeir sem á þá rita séu kosningabærir.
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Í lögunum er ekki að �nna neina heimild eða skyldu til kjörstjórna til að
setja sér og gefa út í auglýsingum verklag vegna forsetakosninga sem er
öðruvísi en tilgreint er í lögunum sjálfum.

Þar sem verklag kjörstjórna og opinberar auglýsingar um það stangast á
við lög um framboð og kjör forseta Íslands nr. 36/1945 fer ég fram á að
kjörstjórnir endurskoði verklag sitt og fari að lögunum. Þá krefst ég þess að
kjörstjórnir kvitti nú þegar fyrir móttöku meðmælendalista sem þeim hafa
verið sendir á rafrænu formi og gegni tafarlaust skyldu sinni um að votta að
þeir sem á þá hafa ritað séu kosningabærir eftir því sem y�rferð á listunum
leiðir í ljós. Sjálfsagt er að sýna kjörstjórnum frumrit meðmælendalista og
leyfa þeim að taka af þeim afrit sé þess óskað en ekki er hægt að skilja
frumritin eftir hjá kjörstjórnum þar sem það er á ábyrgð framboðsins, en ekki
kjörstjórna, að koma þeim til innanríkisráðuneytisins.

Á það er minnt að haldi kjörstjórnir sig við ofangreindar auglýsingar og
verklag í stað þess að fara að réttum lögum kann það að fela í sér brot í
opinberu star� og verður farið með slík mál með viðeigandi hætti.

Ég mun skila frumritum meðmælendalista með framboði mínu á morgun
föstudaginn 4. maí til innanríkisráðuneytisins og vonast til að tekið verði við
þeim þegar ég mæti.

Óski y�rkjörstjórnir í sínum leikaraskap og peningaaustri að fá frumrit af
sömu listum afhent eigin hendi á mörgum stöðum samtímis skora ég á
ráðuneytið að framleiða slík viðbótar “frumrit” af sömu blöðum og senda
síðan boðbera með hestvagni um landið.

Innanríkisráðuneytið gæti einnig beitt sér fyrir einhverri skynsamlegri
lausn í málinu þannig að ekki þur� að sóa tíma frá fjölda manns og
peningum þjóðarinnar í að eltast við dutlunga smákónga út um borg og bý
sem maka krókinn á úreltu kosningaker�.
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Velkomnar betrumbætur
Efni þessa bréfs og athugasemdir sem ég gerði við embættismenn og

kærur minna stuðningsmanna til Hæstaréttar árið 2012 virðast hafa haft
einhver jákvæð áhrif því nú er loks búið að bæta úr mörgum annmörkum.
Listum er í dag skilað á einn stað, hjá Landskjörstjórn. Árið 2016 var opnað
fyrir þann möguleika að kanna gildi meðmælenda á listum. 2020 var opnað
fyrir rafræna söfnun meðmælenda sem staðfesta sín meðmæli við
frambjóðanda með rafrænum skilríkjum.

Ef mín framboð urðu til þess að benda á brota lam irn ar í kosn inga ker� nu,
þá er það sig ur fyr ir Lýðræðis hrey� ng una sem vinn ur að lýðræðis um bót um.

Eftir árásirnar sem gerðar voru á meðmælendalista framboðsins árið 2012,
safnaði ég við fyrir næstu kosningar árið 2016 nær 3000 meðmælendum sem
var hámarkið sem mátti safna. Skilaði listunum til Innanríkisráðuneytisins
nokkrum vikum áður en framboðsfrestur rann út.
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Ráðist á framboðið
Árið 1996 var þeirri gróusögu dreift frá kosningaskrifstofu Ólafs Ragnars

Grímssonar við Hver�sgötu að ég hefði komist í álnir með
vopna�utningum. Þetta var auðvitað hrein fjarstæða. Ég hef aldrei nokkurn
tíman á minni lífsleið komið nálægt slíkri starfsemi né nokkurn tíman átt
vopn af neinu tagi. Ekki eina einustu byssu. Aldrei haldið á skammbyssu í
hönd hvað þá notað slíkt. Ég hef ekki einu sinni nokkurn tíman á ævinni lent
í slagsmálum. Aldrei slegið til baka þótt ég ha� verið sleginn. Mér sárnaði því
þessi gróusaga og enn meira þegar starfsmaður erlendrar friðarstofnunar sem
hafði starfað með Óla� Ragnari í alþjóðlegum friðarsamtökum þingmanna
tjáði mér að Ólafur sjálfur hefði sagt honum þetta. Hvernig þetta rugl varð
til í huga Ólafs er mér alger ráðgáta. En þessi lygasaga er lífseig því nú árið
2024, 28 árum síðar, hef ég orðið var við athugasemdir á Facebook síðu
framboðsins þar sem fólk er að éta þetta eftir og starfsmaður minn er
jafnframt að heyra söguna frá vinum sínum.

Grátsöngur um kostnað lýðræðis
Fjórum árum síðar árið 2000 þegar rætt var um hugsanlegt

forsetaframboð mitt upphófst mikill grátsöngur frá Ísa�rði með frétt á RÚV
og sagt að ég myndi hafa af nemendum grunnskólans skólaferðalag því slíkur
yrði kostnaður sveitarfélagsins við lögbundnar kosningar.

Sami leikurinn endurtók sig aftur árið 2004 og enn aftur í ársbyrjun 2008
þegar Stöð 2 og aðrir fjölmiðlar í eigu stuðningsmanna Ólafs Ragnars
Grímssonar hófu skipulagða herferð til að kynna endurkjör forsetans og
rakka mig niður í leiðinni. Samhliða umfjöllun um stórýktan kostnað við
kosningar fullyrtu þeir að það væri "nauðgun á lýðræðinu" ef ég byði mig
fram gegn forsetanum.
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Þetta varð til þess að ég hélt blaðamannafund í Háskólabíó og mætti þar
með 40 milljónir króna í tvö þúsund króna seðlum sem ég lagði á borðið fyrir
framan myndavélar fjölmiðla og bauðst til að greiða fyrir lýðræðið. Á þessum
tíma hafði verið talað um að kostnaður við forsetakosningar væri um fjörutíu
milljónir króna. Ég skoraði á þjóðina að hafna sjálfkjöri forsetans og �nna
hæfa forsetaframbjóðendur í mótframboð. Í y�rlýsingu sem ég afhenti á
fundinum bauðst ég til þess að greiða fyrir forsetakosningar svo þjóðin gæti
komist á kjörstað óttalaus við kostnað svo kosningar og aðdragandi þeirra
gæti farið fram með þeim hætti sem er við hæ� í vestrænu lýðræði.

Skipulagðar netárásir á framboðið
Fleiri dæmi voru um að reynt ha� verið að spilla fyr ir fram boðinu. Árið

2012 setti ég samfélagsmiðla boð um að við hjón in mynd um heim sækja
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fyr ir tæki og kynna fram boðið. Vel á annað hundrað beiðnir bár ust okk ur frá
ýms um fyr ir tækj um, en stór hluti þess var svindl. Það komst upp þegar við
hringdum til að staðfesta heim sókn ina og þá kann ast eng inn við neitt.

Hvort sem slíkar netárásir voru gerðar í fí�askap eða einhverjum öðrum
hvötum, þá var verið að valda mínu framboði bæði fjár hags- og tíma tjóni, og
í raun að spila með lýðræðið. Á endanum er það þjóðin sem ber skaðan af því
að gra�ð sé þannig undan lýðræðinu. Engu skipt ir í þessu sam bandi hvort ég
er tal inn eiga vinn ings lík ur eða ekki, lýðræðislegt fram boðið á alltaf rétt á sér.

36,200 níðskrif á netinu
Netið var notað óspart til að ráðast á mína persónu og rakka niður mína

viðleitni til að virkja og þróa lýðræðið. Mikið af þessu spratt frá vefsvæðinu
Málefnin.com er þar var að �nna 36,200 tilvitnanir í mína persónu. Þúsundir
þeirra birtar til að koma á fót tilhæfulausum söguburði í þeim tilgangi að
grafa undan forsetaframboði mínu. Það kom síðan í ljós að þessum vef var
stjórnað frá Ísa�rði, fæðingarbæ Ólafs Ragnars Grímssonar. Garðyrkjustjóri
Ísafjarðarbæjar var ábyrgðaraðili gagnvart Netheimum hýsingaraðila vefsins.
Mörg hundruð sinnum var fullyrt á þessum vef að ég væri haldinn geðveiki,
maníu, brjálæði og ég væri sýkópatískur, fjárglæframaður, svindlari og slíkur
ofbeldisseggur að eftir mig liggi konur marðar og bláar með glóðuraugu. Ég
fékk öll uppnefni undir sólinni þarna m.a. að ég væri þorpsfí�. Mikið var
skrifað undir dulnefni. Gróa á Leiti á ekki rétt á sér í lýðræðislegri
þjóðmálaumræðu. Það er eðlileg krafa að þeir sem vilja tjá sig í
þjóðmálaumræðunni geri slíkt undir fullu nafni og með ábyrgum hætti.

Sorpblaðamennska leiddi til sjálfsmorðs
Á þessum tíma var rekin mjög óábyrg ritstjórnarstefna hjá DV sem var

vinsælt dagblað á þessum tíma. Til að fá umfjöllun í DV nægði y�rleitt að
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birta lygasögur á vefsíðu eða hringja í númer DV, opið allan sólarhringinn
fyrir allsgáða sem og blindfulla rugludalla. Þar var þeim leyft að lepja inná
símsvara hvaða lygaþvælu sem þeim datt í hug til að koma frá sínum sjúkum
huga, upplognum sökum á náungann sem dagblaðið síðan birti y�rleitt án
þess að hafa fyrir því að kanna sannleiksgildið.

Eftir að eitt fórnarlamba DV framdi sjálfsmorð árið 2006 varð almenn
hneykslan meðal þjóðarinnar og ritstjórarnir hrökkluðust frá blaðinu.
Blaðamaðurinn kom fram í viðtali á hlaðvarpinu Eftirmál árið 2023 og
sagðist hafa verið “25-26 ára strákvitleysingur” þegar hann skrifaði fréttina og
segir: “Óhætt er að segja að forsíðan ha� verið útbúin á þann hátt að hún
öskraði og mörgum blöskraði... Umræðan var þannig að við hefðum drepið
manninn, það var hreinlega fullyrt úr ræðustól Alþingis að blaðið ha� drepið
þennan mann. Fólk var gjörsamlega brjálað út í okkur. Og við áttum enga
málsvara. Það var enginn með okkur í liði. Það voru allir brjálaðir. Auðvitað
fannst manni það ósanngjarnt á sínum tíma. En eftir á að hyggja, ef maður
hor�r á þetta alveg kalt, nokkrum árum seinna þá skapaðist það ekkert bara af
þessari einu frétt. DV hafði verið mjög áberandi og umdeilt í umræðunni í
langan tíma fram af þessu. Í hugum margra var þetta kornið sem fyllti
mælinn. Fólk var búið að fá upp í kok af þessu blaði og vildi það bara í
burtu…. viku eftir að blaðið kom út, sögðu svo ritstjórar upp störfum. Þeir
áttu sér ekki viðreisnarvon. DV bar ekki sitt barr eftir þetta og varð í kjölfarið
helgarblað með nýjum ritstjórum.“

Lögreglan gekk erinda mannorðsmorðingja
Fjórum árum síðar var DV eignarhaldið leppað af valdamiklum

hæstaréttarlögmanni sem löngum var innsti koppur í búri
Sjálfstæðis�okksins og fyrrum stjórnarformaður Baugs veldisins. Á
skrifstofu að Túngötu 6 voru skráð til heimilis 27 félög sem mörg fóru í
gjaldþrot með skuldasúpu uppá 550 milljarða án þess að eignir �nndust.
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Dómar héldu áfram að falla nánast á færibandi gegn DV í Héraðsdómi
Reykjavíkur enda voru vinnubrögð blaðsins enn langt út fyrir allt velsæmi.
Ég mátti þola einelti í áratugi af hálfu þessa blaðs sem afskræmdi mína ímynd
meðal þjóðarinnar.

30. desember 2010 var ég boðaður til y�rheyrslu hjá Lögreglustjóranum í
Reykjavík. Ég hafði margsinnis og ítrekað sent kærur til Lögreglustjórans í
Reykjavík, á annan tug kærumála y�r fjölda ára, vegna lygaþvælu og
ærumeiðinga sem birt hafði verið um mig í DV. Kærunum var jafnan vísað
frá. Hins vegar virtist DV njóta sérstakrar velvildar Lögreglustjórans sem
gekk nú glaðbeittur erinda útrásarvíkinga að virtist til að þagga niður í mér.

DV lét sér ekki nægja að skrifa um mig lygafréttir í gegnum árin, þeir
réðust einnig að mér með myndavélum, birtu einnig myndir að mér
forspurðum myndir sem fólk sendi þeim úr símum sínum. Eitt slíkt tilfelli
var þegar ég stöðvaði á gatnamótum og beið eftir grænu ljósi eftir að koma frá
Landakotsspítala þar sem móðir mín lá fyrir dauðanum, að fullvopnaður
ljósmyndari ruddist að mér og byrjaði að ljósmynda mig inn um framrúðuna.

Ég var búinn að fá mig svo fullsaddan á hátterni DV að ég greip til þess
ráðs að fá aðstoð til að þrýsta á fyrirtæki sem voru að fjármagna blaðið með
auglýsingum að hætta þessum stuðningi við sorpblaðamennskuna. Settur var
í loftið vefurinn sorprit.com þar sem birtur var svokallaður DV-Válisti.

Þetta kom við kaunin á eigendum DV og þeir kærðu mig til lögreglu.
Hvað ég hafði gert ólöglegt vissi ég aldrei enda var málið fellt niður hjá
lögreglunni. En í stað þess að vísa málinu strax frá eins og lögreglan hafði gert
við allar mínar kærur gegn DV y�r fjöldamörg ár var lögreglan �jót að hlaupa
til og handtaka mig á götu úti eftir að ég hafði tilkynnt þeim að ég myndi
ekki mæta í y�rheyrslu sem ætti engan rétt á sér.

Nokkrum dögum síðar skrifaði ég til aðstoðarlögreglustjórans í
Reykjavík: “Takk fyrir að senda mér y�rlit kærumála minna vegna DV hjá
Lögreglustjóranum í Reykjavík.
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Niðurstaða málanna sætir furðu, og nauðsynlegt að fá nánari skýringar á
því við einstök mál.

Gætir þú vinsamlegast upplýst hvers vegna mál gegn tímaritinu Mannlíf
var "Fellt niður"?

Hversvegna 8 mismunandi mál á DV enduðu með "Rannsókn hætt"?
Hvað það þýðir að máli gegn DV ha� verið "Lokið í eldra ker�"?
Hvers vegna var fjórum málum gegn DV og malefnin.com "Vísað frá"?
Hvað þýðir "Til afgreiðslu" í máli 007-2009-072008 gegn DV. Er

lögreglan að sækja einhvern út af því máli og fara með í Hver�sstein eins og
mig s.l. mánudag?

Í ljósi þess að lögreglan hefur fyrr í þessari viku notað þau úrræði að
fylgjast með ferðum mínum og handtaka mig síðan við verslun í
höfuðborginni og færa nauðugan til skýrslutöku vegna kæru frá útgefanda
DV um meintar ærumeiðingar, vekur ofangreind málsmeðferð á mínum
kærum furðu. Var einhver handtekinn og færður til y�rheyrslu í þeim
málum?

Það sem gerir þetta allt saman enn furðulegra, er að eftir að hafa lesið
vefsíðuna sorprit.com nú í vikunni, hver sem þann texta hefur nú skrifað,
�nn ég ekkert skrifað á þessari vefsíðu sem ég get heimfært undir slíkar
alvarlegar ærumeiðingar og upplognar sakir eins og er að �nna í umfjöllun
DV og malefnin.com um mína persónu og sem ég kærði til lögreglunnar í
ofangreindum málum.”

Endaþarmar leiddir saman í skítamáli DV
Frægur stjörnulögfræðingur í Reykjavík hafði verið að munnhöggvast við

þáverandi ritstjóra DV sem hafði kallað lögmanninn “endaþarm íslenskrar
lögmennsku”. Þegar lögreglan spurði mig við y�rheyrsluna hvort ég vildi
hafa lögmann viðstaddan og bað ég um stjörnuna sem nýlega var annar
endaþarma útnefndir verðlaunhafar ársins 2011 hjá sannleikurinn.com:
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Reynir Traustason ritsóði DV, hlaut verðlaun og titilinn, Endaþarmur
íslenskrar blaðamennsku, fyrir ævistarf sitt í þágu sorpblaðamennsku á
Íslandi.

Sveinn Andri Sveinsson hæstaréttarlögmaður, hlaut verðlaun og titilinn,
Endaþarmur íslenskrar lögmennsku, fyrir að fara í taugarnar á endaþarmi
íslenskrar blaðamennsku.

Þannig tókst að leiða tvo endaþarma saman í þessu skítamáli lögreglunnar
gegn mér sem þeir svo felldu �jótlega niður.

RÚV skáldaði frétt upp úr gróusögum
Í útvarpsfréttum í desember 2015 bað fréttastofa RÚV mig afsökunar á

því að hafa ranglega sagt frá því í fréttum að ég ha� verið sakaður um að falsa
undirskriftir á stuðningsmannalistum fyrir forsetakosningarnar 2012. Hið
rétta var að ég hafði ekki réttarstöðu grunaðs manns í málinu, heldur vitnis.
Það var annar maður, sem safnað hafði undirskriftum fyrir framboðið sem
grunaður var um að hafa falsað undirskriftir en það mál var síðan fellt niður.
Viðkomandi neitaði alfarið sök að hafa falsað nánar tilgreindar undirritanir
og undirgekkst í tvígang rithandarrannsókn lögreglu en niðurstöður þeirra
leiddu til að málið var fellt niður.

Afsökunarbeiðni RÚV kom í kjölfar bréfs til mín frá embætti
Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu þar sem segir m.a. : „Ég get eðli máls
samkvæmt ekki svarað fyrir frétta�utning RÚV frekar en annarra fjölmiðla.
Ég get ekki ímyndað mér að þessar upplýsingar séu frá lögreglu komnar enda
væri um augljóst trúnaðarbrot að ræða auk þess sem upplýsingarnar eru, í
samræmi við það sem ofan er rakið, í megindráttum rangar. Athygli vekur að
málið var fellt niður í mars 2015 en fréttin kemur til mun síðar.“
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Persónunjósnir kalda stríðsins
Njósnir lögreglunnar um allt að 1000 konur árið 1941 eru umfangsmestu

persónunjósnir hér á landi sagði sagnfræðiprófessor við RÚV árið 2014 eftir
að hulunni hafði verið svipt af gögnum sem fyrsta lögreglukonan á Íslandi
safnaði um konur sem taldar voru í ástandinu, það er í tygjum við hermenn.

Þá kom út heimildarmyndin “Stúlkurnar á Kleppjárnsreykjum” sem lýsti
stórfelldum persónunjósnum sem landlæknir, forsætisráðherra, Alþingi,
lögreglan, fjölmiðlar og almenningur tóku þátt í gagnvart ungum stúlkum.

Persónunjósnir Sjálfstæðis�okksins
Í bók Styrmis Gunnarssonar fyrrverandi ritstjóra Morgunblaðsins og

áhrifamanns í Sjálfstæðis�okknum, Í köldu stríði, viðurkennir hann að hafa
sem ungur maður verið virkur þátttakandi í njósnum um pólitíska
andstæðinga Sjálfstæðis�okksins sem hann segir hafa með áhrifum sínum
ráðið nær öllum fjölmiðlum og stofnunum landsins eftir að hafa verið við
völd nánast öll kjörtímabil frá uppha� íslenska lýðveldisins og beitt því valdi
miskunnarlaust m.a. plantað sínu fólki í nær öll æðstu embætti landsins.

Fjölmiðlum beitt gegn “vinum”
Flokkurinn hefur löngum notað fjölmiðla sem vopn til að ná fram

markmiðum sínum og koma höggi á aðra. Svavar Gestsson lýsir þessu í
umfjöllun um bók Styrmis: “Styrmir notar oft orðið vinur. Of oft �nnst mér
og orðið einkavinur er líka of oft notað. Hvers lags vinátta er það líka, svo eitt
dæmi sé nefnt, að láta mynda vini sína með rússneskum diplómat utan við
veitingastað, að birta svo myndina í Morgunblaðinu og gefa þar með í skyn
að þessir tveir „vinir“ Styrmis geti verið landráðamenn þó hann viti að þeir
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ha� alls ekki getað verið það? Er þetta vinátta kalda stríðsins? Þekki það ekki,
en svona „vinátta“ er ógeðfelld. Þetta er ekki vinátta”.

Fyrir bandarísku leyniþjónustuna
Upplýsingarnar frá njósnurum Sjálfstæðis�okksins voru síðan veittar

forystumönnum �okksins og bandaríska sendiráðinu. Sagnfræðingurinn
Guðni Th. Jóhannesson segir í bók sinni “Óvinir ríkisins”: “Það hefur oft
komið fram áður að bandaríska sendiráðið ha� fylgst með íslenskum vinstri
mönnum; þannig voru á listum þeirra mörg hundruð manna sem voru
reyndar ekki allir í Sósíalista�okknum, þar voru menn utan �okka og
�okksmenn annarra �okka, til dæmis Þjóðvarnar�okksins.”

Í bók Styrmis segir: “Njósnasveitir Bandaríkjanna voru y�r og allt um
kring. Alþjóðlegu stúdentasamtökin voru fjármögnuð fyrir CIA peninga
(bls. 118). World Assembly of Youth, WAY, voru fjármögnuð af bandarísku
leyniþjónustunni.”

Viðurstyggilegar njósnir erlends ríkis
Þann 5 maí árið 1963 fjallaði Þjóðviljinn í forsíðugrein um njósnir gegn

Íslendingum: “Allt frá því að Ísland var hernumið á nýjan leik árið 1951
hefur bandaríska sendiráðið verið miðstöð hinnar umfangsmestu
njósnastarfsemi. Þessar njósnir hafa ekki aðeins beinst gegn öllum þáttum
íslensks þjóðfélags, íslensku landi og hafsbotni, heldur gegn hverri einustu
fjölskyldu í landinu, hverjum einasta manni.”

Blaðið birtir sýnishorn af njósnaskýrslu um íslenskan vísindamann:
“...sönnunargögn um viðurstyggilegar njósnir erlends ríkis á Íslandi, njósnir
sem ekkert eru tengdar hernaðarátökum, heldur beinast að einkalí� og
skoðunum landsmanna sjálfra.. framkvæmdar í skjóli hernáms�okkanna
þriggja og með beinni aðstoð þeirra.”
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Persónunjósnir í menntastofnunum
Árið 2023 var Háskóli Íslands sektaður um 1.5 milljónir króna vegna

rafrænnar vöktunar með nær eitt hundrað eftirlitsmyndavélum innan og
utan bygginga skólans sem hægt var að nota til persónunjósna.

Ég hélt einhvernveginn að persónunjósnir hefðu hor�ð á braut með
gömlu “sjálfstæðiskempum” kalda stríðsins sem njósnuðu um félaga sína í
Háskóla Íslands eins og fyrrum ritstjóri Morgunblaðsins fjallaði um í bók
sinni. Þess vegna kom mjög á óvart að heyra af persónunjósnum í
Háskólanum á Akureyri í aðdraganda forsetakosninga árið 2024.

Ég hef ávallt borið mikla virðingu fyrir Háskólanum á Akureyri sem
framúrskarandi menntastofnun jafnvel á heimsmælikvarða. Þegar ég var á
ferð um Akureyri að klára meðmælendalista fyrir norðurland, kom ég við í
HA að hitta stuðningsmann og ræddi í leiðinni í fáeinar mínútur við nokkra
háskólanema og kennara sem sumir hverjir skrifuðu á meðmælalistann fyrir
forsetaframboðið mitt.

Siðareglur HA í ruslafötuna
Ekki veit ég hvað hefur komið fyrir Háskólann á Akureyri en almenn

kurteisi og virðing fyrir skoðanaskiptum sem skilmerkilega er skrifað sem
ritningarorð í siðareglur HA virðist einhvernvegin hafa dottið út af
námskránni og verklagi starfsmanna.

Tveimur sólarhringum eftir örstuttu heimsókn mína í HA birtist “frétt” á
slúðurvefnum DV þar sem farið var um mína persónu og mína örstuttu
heimsókn í skólann með niðrandi orðum og alvarlegum ásökunum sem eiga
ekki rök að styðjast. Ég hafði símleiðis samband við umræddan starfsmann,
forstöðumaður reksturs fasteigna Háskólans á Akureyri, sem ég hafði hvorki
séð eða átt orðaskipti við á ferð minni um skólann og spurði hvað honum
gengi eiginlega til. Svarið var að hann hefði “sögurnar” eftir öðrum
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starfsmönnum og þetta hefði verið “fært í stílinn” af blaðamanni. Engar
skýringar voru gefnar á því hvers vegna starfsmenn skólans höfðu sett sig í
samband við blaðamann til að bera slúður og rógburð út um mína persónu.

Vísaði hann í samskipti við konu í matsal skólans sem ég ræddi heldur
aldrei við en kvikmyndagerðarmaður sem var mér samferða í þessari ferð tjáði
mér síðar að hann ha� átt eftirfarandi orðaskipti við þegar konan, sem
sagðist starfa við samskipti eða fjölmiðlun fyrir skólann, byrjaði að ljósmynda
mig aftanfrá á meðan háskólanemendur voru að skoða bókina Virkjum
Bessastaði og skrifa nöfn sín á meðmælendalista með forsetaframboðinu:
[Myndatökumaður] "Vilt þú mynd með Ástþóri?"
[Starfskona HA] "Nei, ómögulega"
[Myndatökumaður] "Er það samt ekki almenn kurteisi að biðja fólk um leyfi
áður en maður tekur mynd af því?"
[Starfskona HA] "Ég var ekki að taka mynd af Ástþóri heldur fólkinu sem
hann stendur hjá"

Grefur undan trausti í þjóðfélaginu
Háskólanemar hljóta að geta ætlast til að réttur til sjálfstæðra ákvarðana

við kosningar sé virtur og starfsmenn menntastofnana séu ekki að stunda á
þeim persónunjósnir eða bera á torg rógburð í slúðurblöð landsins.
Framkoma sem þessi grefur undan trausti á þjóðfélaginu í heild.
Menntamálaráðuneytið hlýtur að taka á slíkum málum og sjá til þess að
starfsmenn sem verða uppvísir að grófum brotum á siðareglum
menntastofnana sæki endurhæ�ngarnámskeið áður en þeim er treyst til
áframhaldandi starfa í menntastofnunum sem eiga að vera fyrirmynd fyrir
framtíðar kynslóðir þjóðarinnar.
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Hrunvarpið
Við efnahagshrunið lokuðust peningamarkaðsreikningar míns fyrirtækis í

Landsbankanum. Síðan þegar við fengum aftur y�rráð y�r peningunum var
auðvitað bróðurparturinn genginn til himna, í “money heaven” eins og einn
fyrrum eiganda bankans kallaði það.

Pappírsnaut frá Texas
Nokkru fyrir hrun hringdi tengillinn minn í Landsbankanum til mín að

selja mér “nautakjöt” frá Texas í Bandaríkjunum. Sagði að ég gæti margfaldað
fjárfestinguna. Minnugur kúariðu sem kom upp í Bretlandi nokkru áður
tjáði ég honum að mér litist ekki á að setja mjög mikinn pening í þetta þar
sem peningarnir gætu gufað upp ef kúariða kæmi upp í Texas. En ég féllst á
einhverjar þrjár milljónir í þetta. Þá peninga sá ég aldrei aftur né “kjötið” sem
ég keypti af bankanum í góðri trú. Það kom í ljós að um einhver pappírsnaut
var að ræða, prentuð hjá Lehman Brothers bankanum sem rann á hausinn
með milljarða dollara tapi eftir að stunda árum saman slík
sýndaveruleikaviðskipti með innistæðulausa og ónýta fjármálagerninga.

Ég hafði verið að nurla saman í mörg ár til að fjármagna útrás
fyrirtækisins míns í Evrópu. Þegar ég fékk síðan y�rráð y�r þeim hluta
innstæðunnar sem hafði ekki tapast í meðförum bankans og gengisfellingum
hrunsins, mátti aðeins nota fjármunina til fjárfestinga innanlands en ekki til
að styðja við erlenda starfsemi fyrirtækisins. Ég ákvað því að nota hluta af
þessum fjármunum til að setja á stofn útvarpsstöð og fjalla þar um
þjóðfélagsmál og kynna hugmyndir að betra og beinna lýðræði.
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Lýðvarpið afhjúpar spillingu
Eftir að hafa fengið tilskilin ley� til fjölmiðlareksturs hófust útsendingar

Lýðvarpsins árið 2009 á tíðninni FM 100.5 frá útvarpsmastri sem við
höfðum komið upp í Bláfjöllum með milljóna króna fjárfestingu.

Eitt fyrsta umfjöllunarefni Lýðvarpsins var fjármálamisferli í
Sjálfstæðis�okknum og viðtal sem ég tók við framkvæmdastjóra �okksins í
beinni útsendingu um ofurstyrki sem �okkurinn hafði a�að með misnotkun
valds og pólitískri spillingu örfáum dögum áður en lög um hámarksstyrki til
stjórnmála�okka voru samþykkt á Alþingi. Um var að ræða 55 milljónir
króna frá tveimur af stærstu hrunafyrirtækjum landsins, Landsbankanum og
FL Group. Eftir að upp komst um þetta mál hafði formaður �okksins talað
um að skila peningunum en �okkurinn ekki staðið við það loforð. Nokkrum
dögum eftir að viðtalið við framkvæmdastjóra �okksins var sent út á
Lýðvarpinu, hófst skipulögð aðför frá Sjálfstæðis�okknum með stuðningi
opinberra stofnana til að þagga niður í gagnrýni þessa nýja fjölmiðils.

Aðförin hófst með “kvörtun starfsmanns í Bláfjöllum” um að útsending
Lýðvarpsins kæmi í veg fyrir að hann gæti hlustað á aðrar útvarpsstöðvar í
sínu útvarpstæki. Síðan kom útspil frá Geislavörnum ríkisins sem sögðu að
útsendingin gæti valdi heilsuskaða í Bláfjöllum. Síðan kom bréf frá Póst og
fjarskiptastofnun, en forstöðumaður þeirrar stofnunnar hafði verið skipaður
í embætti af Sjálfstæðis�okknum. Stofnunin skipaði nú Lýðvarpinu að hætta
útsendingum frá áður samþykktu mastri í Bláfjöllum. Öllum tillögum okkar
um aðra staðsetningar fyrir loftnetin á Bláfjallasvæðinu var synjað.

Gullkálfur Sjálfstæðis�okksins
Það næsta sem gerist er að einn af “gullkálfum” Sjálfstæðis�okksins sem

starfað hefur á ýmsum stöðum fyrir Sjálfstæðis�okkinn og reglulega verið
úthlutað verkefnum og embættum á vegum �okksins hefur samband við
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mig. Hann rak á þessum tíma útvarpsstöðina Kaninn og vill kaupa Lýðvarpið
og tækjabúnaðinn í Bláfjöllum. Þar sem okkur hafði ekki tekist að �nna
staðsetningu fyrir útvarpsmastrið sem ríkisstofnunin, sem annar innmúraður
Sjálfstæðismaður stjórnaði, gat sætt sig við bauð ég Kanamanninum að skoða
aðstöðu og tækjabúnað Lýðvarpsins í Bláfjöllum.

Stuttu síðar tökum við eftir því að músíkfroða Kanans er farin að dynja
y�r þjóðina á tíðni Lýðvarpsins FM 100.5. Búið var að klippa á tommu
þykkan útsendingakapal úr útvarpssendi Lýðvarpsins og staðsetja annan
sendi við hliðina með kapal í loftnet sem komið hafði verið fyrir í mastri
Lýðvarpsins í Bláfjöllum.

Íslensk þöggun
Engar viðræður voru við okkur eftir að gullkálfurinn komst í aðstöðuna

Lýðvarpsins með sinn sendi og þaðan af síður voru okkar boðnar nokkrar
greiðslur fyrir afnotin af milljóna króna fjárfestingu okkar. Ley� okkar til
útvarps á tíðninni FM 100.5 til þriggja ára var virt að vettugi af Póst- og
fjarskiptastofnun og útvarpsréttarnefnd og gullkál�num afhent tíðnin til
afnota til að senda út innihaldslausa músíkfroðu í stað gagnrýninnar
þjóðfélagsumræðu. Froðunni var síðan útvarpað frá nákvæmlega sama stað,
úr sama mastri og Lýðvarpinu hafði verið fyrirskipað að �ytja burt úr
Bláfjöllum.

Einhvernvegin komust Geislavarnir ríkisins að þeirri niðurstöðu að
músíkfroða Kanans væru ekki hættulegar útvarpsbylgjur eins og gagnrýnin
þjóðfélagsumræða Lýðvarpsins sem væru stórhættulegar og geislavirkar
útvarpsbylgjur sem ógnuðu lýðheilsu þjóðarinnar. Kaninn fékk að senda út
frá þessum nákvæmlega sama stað í �eiri ár. Útvarpsbúnaður Lýðvarpsins
stendur ónýttur og óvirkur eftir aðförina að frjálsri fjölmiðlun sem
�okksklíkunni er ekki þóknanleg, sem minnisvarði um víðtæka pólitíska
spillingu og íslenska þöggun í hnotskurn.

157



Matarpeningarnir gerðir upptækir
Í hátíðarræðum vísa ráðamenn á að Ísland sé í fararbroddi í alþjóðlegri

mannréttindabaráttu. En hátíðarræðurnar virðast ekki eiga við þá sjálfa eða
okkar litla Ísland þegar kemur að því að virða mannréttindi. Sömu
stjórnmálaforingjar virðast telja það fullkomlega eðlilegt að hafa af sveltandi
fólki matarpeninga m.a. greiðslu fyrir fjarvinnu í þágu Íslensks fyrirtækis.

Matarpeningum heimavinnandi húsmóður sem hefur engar tengingar við
hernað eða stjórnmál, búsett í landi sem Íslenskir ráðamenn hafa sagt stríð á
hendur og segja stjórnað af miskunnarlausum einræðisherra voru gerðir
upptækir af íslenskum banka í samstar� við bandarískan og með fulltingi
Héraðsdóms Reykjavíkur. Vilja Íslensk stjórnvöld og dómstólar refsa þessari
húsmóður fyrir gjörðir einræðisherrans?

Milljörðum stolið frá almenningi
Bankinn bar fyrir sig viðskiptaþvingunum Bandaríkjanna og segist hvorki

geta komið peningunum áfram né skilað þeim til baka, peningarnir séu fastir
hjá viðskiptafélögum sínum, Bank of America. Peningana sendi Arionbanki
til vesturs í stað austurs. Hvað ætli bankaker�ð liggj á mörgum milljörðum
sem undir y�rskyni hernaðarátaka hefur verið stolið frá almenningi?

Um var að ræða þrjú hundruð dollara peningasendingu til einstaklings í
landi sem Íslensk stjórnvöld hafa skilgreint sem einræðisríki. Undir stjórn
einræðisherra sem fyrrum utanríkisráðherra Íslands sagði “vega að þeim
gildum sem við byggjum tilveru okkar á - grundvallarmannréttindum”.

Kúguðum almenningi refsað
Þvingunaraðgerðir Bandaríkjanna gagnvart Rússlandi vegna stríðsins í

Úkraínu geta ekki haft þau áhrif að verktakagreiðslum til almennra borgara í
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Rússlandi sé ekki komið til skila með þeim a�eiðingum að óbreyttir borgarar
kunni að svelta eða verða fyrir miklu óhagræði vegna þess. Sjá til hliðsjónar
y-lið 3. mgr. 3. gr. laga nr. 144/2018 um refsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn
mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði. Ekki er nægilegt að ráðamenn vísi í
slík lög í hátíðarræðum, við þurfum að krefjast þess að lögin séu virt í verki.

Héraðsdómur studdi þjóðarmorð
Ég stefndi málinu fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur sem sneiddi hjá því að

fjalla um það á málefnalegum nótum. Dómsorðið var nánast ein setning að
öllum kröfum á bankann að áframsenda peninga eða skila þeim til baka væri
hafnað. Um var að ræða nálægt fjörutíu þúsund krónur og ég skyldi greiða
bankanum tuttugufalda upphæðina, átta hundruð þúsund krónur í
málskostnað og sætta mig við það að bankinn héldi peningunum.

Dómarinn fjallaði ekkert um þá staðreynd að gera matarpeninga upptæka
og kippa þannig fótunum undan lífsviðurværi stríðshrjáðs almennings er
skilgreint sem þjóðarmorð í íslenskum lögum og alþjóðasáttmálum. Með því
að stinga höfðinu í sandinn í þessu máli lagði dómarinn lögbrjótunum lið.

Íslenskt þjóðfélag er orðið svo gegnumsýrt af hernaðarhyggju að það telst
nú eðlilegt að mati íslenskra dómstóla að ræna matarpeningum af
einstaklingum sem eiga um sárt að binda vegna hernaðaraðgerða sem þeir eru
ekki þátttakendur í eða geta haft nein áhrif á.
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H V E R  E R  F R A M T Í Ð  O K K A R ?

W W W . F O R S E T A K O S N I N G A R . I S


